
ธนาธรเท่ียวเมืองนอกติดโควิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2565 ผานระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ

เต็มรูปแบบ จากบานพักภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค (ร.1 รอ.) เช� อมสัญญาณไปยังกระทรวงและที่พักรัฐมนตรี

โหรแมวช้ีบ๊ิกตูเส� อมหนัก/เรืองไกรชงตีความวาระนายกฯ
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ผสมพันธุการเมืองตลอดป 2565
จับตา ‘เพ�อไทย’ งูเหาพลังประชารัฐ
ผสมพันธุการเมืองตลอดป 2565

             
|

‘โทน่ี-ชลน�าน’ปดเข่ีย‘พัลลภ’

กรุงเทพฯ • โหรโทนี่มาแลว! ฟนธง “บิ๊ก

ตู” เส� อมหนัก อยูไดถึงแคครึ่งปแรก บอก

ใหประชาชนอดทนไว ครึ่งปหลังมีรัฐบาล

ใหมแน� “กูรูสมชัย” ก็มาดวย ทํานายภาพ

รวมป 2565 เช� อมี 10 ปรากฏการณเกิดขึ้น 

ใหจับตาหลัง พ.ค.2565 มีลุนยุบสภา “เรือง

ไกร” หมั่นไสฝายคานดีเดย 10 ม.ค.ย� นเร� อง

ให กกต.ตีความวาระลุงตู 8 ปใหสะเด็ดน้ํา

เม� อวันอังคารที่ 4 ม.ค. นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                        

มนตรี ใหสัมภาษณถึงการประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ไดมีขอสั่งการในการประชุม ครม. 

โดยนายกฯ ไดใหกําลังใจพรรครวมรัฐบาล 

ขอใหเริ่มการทํางานในป 2565 ทันที โดย

ขอใหใชเวลาใหเกิดประโยชน เรงสรางผล                 

สําเร็จใหมากที่สุด พรอมกลาวขอบคุณหัว 

หนาพรรครวมรัฐบาลท่ีรวมกันแกปญหามา 

กวา 2 ป และกําลังยางเขาสูปที่ 3 ที่สําคัญ

คือ รัฐบาลตองแกทุกเร� องที่มีผลกระทบตอ

ประชาชน โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศ 

รายไดประชาชน 

ดานนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี ใหสัมภาษณสํานักขาว The Room 

44 ชวงดึกวันที่ 3 ม.ค. ประเมินสถานการณ

ป 2565 วาเปนปที่หนัก เพราะเงินเฟอสูง 

ดอกเบี้ยขึ้น คาครองชีพจะสูงมาก ขอใหคน

ไทยอดทน ขอใหคนไทยผานพนวิกฤต

ไปถึงเม� อไหร โดย พล.อ.สุพจน มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 

ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ศูนย

บริหารสถานการณ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 

ชี้แจงวา ตองทํางานแบบนี้ ไป 14 วัน ตาม

มติศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19) หรือ ศบค. ตั้งแตวันที่ 1-14 ม.ค. 65 

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ไมไดพูดถึงเชื้อ

โควิดสายพันธุ โอมิครอนเปนพิเศษแตอยาง

ใด โดยจะนําประเด็นดังกลาวไปหารือใน                                               

รายละเอียดในที่ประชุม ศบค. วันที่ 7 ม.ค. 

นี้ เวลา 09.30 น. ผานระบบวิดีโอคอนเฟอ 

เรนซ  

ตอมา ศบค.รายงานสถานการณการ                                             

แพรระบาดโควิดในไทยวา พบผูติดเชื้อราย

ใหม 3,091 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 2,688 

ราย อยูระหวางรักษา 33,505 ราย และ

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย ทําใหมียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,206,713 ราย มียอดหายปวยสะสม 

ไทยโพสต • “เรืองไกร” จัดให สงอีเอ็ม                                    

เอสถึง กกต.ใหคุยเร� อง “โทนี่” ขับ “พัลลภ” 

พนพรรค เขาขายแทรกแซงหรือไม เหน็บ

เพ่ือไทยเสียหายจะแจ้งความเอาผิดบ๊ิกลภ                                                      

หรือเปลา “ทักษิณ” รีบแจนบอกมีพรรค 

การเมืองไดประโยชนหากถูกยุบ ลั่นไมเคย

โทร.หา “พัลลภ” มานมนานแลว “ชลน�าน” 

แจงยิบ 8 ขอปดขาว แตยอมรับเคยถูกชวย

เหลือจริง เตรียมไปกราบอธิบายพวงซัดลูก

นองมั่วนิ่ม

เม� อวันอังคารที่ 4 ม.ค. ยังคงมีความ

ตอเน� องในกรณี พล.อ.พัลลภ ปนมณี แกน

นําโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ 

7 (จปร.7) อดีตสมาชิกพรรคเพ� อไทย (พท.) 

ใหสัมภาษณวาถูกนายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี สั่งปลดจากสมาชิกพรรค 

พท. โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ระบุวา การ

ใหขาวของ พล.อ.พัลลภ อาจเปนหลักฐานที่

มีมูลอันควรเช� อไดวาพรรค พท.

ไฟเขียวลวงตับเอ็นจีโอ

วรงคตานกก.คุยคดี112

‘พัลลภ’ พัน ‘ทักษิณ’

ผูกอตั้งเธรานอส

ผิดฐานฉอโกง

ฟุงป 65 ภาคอุตฟน

จีดีพีโต 3.5%

ไทยโพสต • ครม.ประยุทธเอาจริง! 

เห็นชอบกฎหมายลวงตับเอ็นจี โอแลว 

ให พม.ไปรับฟงความคิดเห็นกอนเสนอ

กลับมาอีกรอบ พรอมขอใหวิปรัฐบาลหนุน                                                    

ใหผาน อางเปนเร� องสากล เปดราง กม.                                                    

กําหนดชัดนิยามและการดําเนินการ โดย

เฉพาะเร� องบัญชี “หมอวรงค-อดีตกุนซือ

บิ๊กปอม” ประสานเสียงคาน กก.สองคดี

มาตรา 112

เม� อวันที่ 4 ม.ค. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ    

มนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)                                                                 

วาที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการ                                                         

ยกรางพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรม

ขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ.... ของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา และมอบหมาย

ใหกระทรวงการพัฒนาสังคม

กรุงเทพฯ • อุบัติเหตุรับปเสือยังดุ วันที่ 6 

ของ 7 วันอันตรายเสียชีวิต 34 ราย สะสม 

6 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2,488 ครั้ง สังเวย 300 

ชีวิต ขับรถเร็วมาแรงแซงเมาแลวขับ ผงะ! 

ศาลเผยคดีคุมประพฤติด� มเหลาพุงถึง 54% 

เม� อวันอังคารที่ 4 มกราคม นาย

นิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณ 

ภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานการ

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนยอํา                                         

นวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตลอดท้ังป แถลงสรุปอุบัติเหตุทางถนนชวง                                        

เทศกาลปใหม 2565 ประจําวันที่ 3 ม.ค. 

ซึ่งเปนวันที่ 6 ของการรณรงคชีวิตวิถีใหม 

ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ วาเกิดอุบัติ 

เหตุ 264 ครั้ง ผูเสียชีวิต 34 ราย ผูบาด

เจ็บ 274 คน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด ไดแก ขับรถเร็ว 35.61% 

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะ ครม. เคาะ

งบป 66 วงเงิน 3,185 ลานลานบาท  ขาด

ดุลเฉียด 7 แสนลานบาท พวงปรับแผนกอ

หน้ีจากการอุมราคานํ้ามัน หนาใหญสุดๆ จัด

งบประมาณ 4,180 ลานเสนอตัวจัดเอ็กซ

โปภูเก็ต พวงทุม 6,781 ลานบาทเสนอตัว                                                      

เจาภาพพืชสวนโลก 2 สมัย พรอมสั่ง ทส. 

ศึกษาเสนอประชุมเจาภาพมรดกโลก “นา

ยกฯ” ย้ําปนี้ตองแกหนี้ครู-ตํารวจใหได คน

แกเฮ! อนุมัติเงินเพิ่มผูประกันตนมาตรา 33 

และ 39

เม� อวันที่ 4 ม.ค.2565 นายธนกร                                                       

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                            

มนตรี แถลงถึงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วาที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบวงเงินงบ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2566 จํานวน 3,185,000 ลานบาท และ

มอบหมายใหหน�วยงานที่เกี่ยวของดําเนิน

การตามขอส่ังการนายกรัฐมนตรี โดยสาระ

สําคัญคือ 1.เห็นชอบกรอบวงเงินและโครง 

สรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 งบประมาณรายจาย 3,185,000 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2565 

จํานวน 85,000 ลานบาท หรือ 2.74% ประ 

กอบดวยรายจายประจํา 2,390,000 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจากป 2565 

ไทยโพสต • “ประยุทธ” รอถกวิกฤตโอ

มิครอน 7 ม.ค. รับยังตองประชุมออนไลน

ยาวถึงกลางเดือน “หมอศุภกิจ” เผยไทยติด

โอมิครอนแลว 2,062 ราย กระจายใน 54 

จังหวัด ยกผลศึกษาแอฟริกาติดเชื้อแลวมี 

ภูมิตานเดลตาได สาวกพอฟารูไว “ธนาธร” 

ติดโควิด-19 หลังไปเที่ยวลั้นลาเมืองนอก

เม� อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ม.ค. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน

ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

คร้ังท่ี 1/2565 ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ

เต็มรูปแบบ จากบานพักภายในกรมทหาร                                                        

ราบท่ี 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค                                                             

(ร.1 รอ.) โดยชวงเปดการประชุม พล.อ.ประ 

ยุทธไดกลาวอวยพรปใหมใหกับ ครม.และ

ขาราชการระดับสูงที่เขารวมประชุม และ

ไดสอบถามวาตองประชุมออนไลนแบบนี้

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  3  ค่ํา  เดือน  2  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9184

อิสรภาพแหงความคิด

6วันสังเวย300

ขับซ่ิงแซง‘เมา’

คุมประพฤติพุง

งบ2566ขาดดุล

วงเงิน3.1ลานล.

จัด‘อีเวนต’พร่ึบ
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ครึ่งปหลัง‘ยุบสภา’
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2 ในประเทศ

สันติสุขชายแดนใต

ป 65 ตองจริงจังชัดเจน

หตุการณความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใน

ชวงสงทายปลายป 2564 และตอเน� องมาชวงตนปใหม 

2565 บงบอกถึงสถานการณ ไฟใตยังคงไมสงบ ยังคงคุ 

กรุนรุนแรงตอเน� อง แมบางชวง บางเวลา ความรุนแรงจะลดลง 

แตเม� อเจาหนาที่คลายความเขมขน คลายความกังวลลงไป กลุม

ผูกอความไมสงบก็พรอมจะกอเหตุความรุนแรง เปนสัญญาณ

เตือนรัฐบาล เตือนหน�วยงานดานความมั่นคง ตองมีมาตรการ

ดูแลและปองกันสถานการณอยางตอเน� อง เพ� อใหประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอุนใจและเกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน โดยเฉพาะการเดินหนาสานตอแนวทางการพูด

คุยเพ� อสันติสุขชายแดนใต ในป 2565 ตองมีความคืบหนาเปน

รูปธรรมมากที่สุด

ภาพจากกลองวงจรปดเหตุระเบิดไปปบอมบเจาหนาที่

ทหารพรานชุดรักษาความปลอดภัยพระสงฆเดินบิณฑบาต สังกัด

กรมทหารพรานที่ 46 บริเวณถังใสขยะขางตูน้ํามันหยอดเหรียญ 

ขางบานเลขที่ 153 ถนนรือเสาะ-หนองกิจ หมู 10 ตําบลรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส จนทําใหเจาหนาที่ทหารบาดเจ็บ 2 นาย ชวง

เดือนธันวาคม 2564 และการลอบวางระเบิดบริเวณเสาไฟฟาเชิง

สะพานทาสาป (ขาออก) ใกลกับเรือนจํากลางจังหวัดยะลา ตําบล

สะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ชวงคืนเคาตดาวน วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 จากนั้นก็เกิดเหตุคนรายซุมโจมตีฐานปฏิบัติการ 

รอยทหารพราน 4513 บานสาเมาะ ตําบลบองอ อําเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส เม� อวันที่ 3 มกราคม 2565 จนทําใหเจาหนาที่

ทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย สะทอนใหเห็นถึง

สถานการณไฟใตยังคงอยู

โดยเฉพาะเม� อหน�วยงานดานความมั่นคงออกมาใหขอมูล 

ออกมาบอกถึงสถานการณจังหวัดชายแดนใตดีขึ้น และตั้งเปา

ในป 2570 ไฟใตจะยุติความรุนแรงอยางเด็ดขาด ก็ดูเหมือน

เปนสัญญาณกระตุนใหกลุมผูกอความไมสงบออกมาแสดงพลัง 

ออกมาโชวศักยภาพ ทาทายฝายความมั่นคง เพจของแนวรวม

ปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี หรือบีอารเอ็น Barisan Revolusi 

Nasional - BRN โพสตขอความยืนยันนักรบรุนใหมของ BRN 

กอเหตุระเบิดในจังหวัดยะลา จํานวน 6 จุด 2 อําเภอใน จ.ยะลา 

เม� อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พรอมระบุขอความวา ศักยภาพยัง

มั่นคง 31 ธันวาคม 2564 ทดลองปฏิบัติการเพ� อเช็กศักยภาพงาน

ขาวของกองกําลังผูยึดครองปาตานี นักรบชุดใหมถือวาผานใน

การลงสนามครั้งแรก จัดหาสนามในการพูดคุยที่เปนกลาง ไมใช

พยายามสรางสนามที่เปนคุณตอตน ถือเปนสัญญาณเตือนที่

รัฐบาลและหน�วยงานดานความมั่นคงตองนํามาคิดและพิจารณา

หามาตรการปองกัน เพ� อใหจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดความสงบ

สุขอยางถวาร

ยิ่งในวันที่ 4 มกราคม 2565 ตรงกับเหตุการณปลน

อาวุธปนจากคายกองพันพัฒนาที่ 4 คายกรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 413 

กระบอก มีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 4 

มกราคม 2547 ซึ่งในพื้นที่ชายแดนภาคใตจะรูกันดีวาเปนวันเริ่ม

ตนของการเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ชายแดนใต ก็จะ

เปนสัญลักษณใหกลุมกอความไมสงบกอเหตุความรุนแรงอีกครั้ง 

เจาหนาที่หน�วยงานดานความมั่นคง ภายใตการดูแลของพลโท

เกรียงไกร ศรีรักษ แมทัพภาคที่ 4 และผูอํานวยการกองอํานวย

การรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 จะตองเตรียมความพรอมใน

การปองกันกลุมคนรายกอเหตุการณความไมสงบในพื้นที่

เราไมตองการเห็นความสูญเสียเกิดขึ้นจากเหตุความไม

สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไมวาจะเกิดขึ้นกับฝายใด

ก็ตาม โดยเฉพาะความสูญเสียของประชาชนผูบริสุทธิ์ รวม

ทั้งความเสียหายของทรัพยสินตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

ปญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใตหากจะนับตามผูเกี่ยวของ

บอกเอาไววา เริ่มตนจากเหตุการณปลนปนครั้งใหญจากคาย

กองพันพัฒนาที่ 4 เม� อวันที่ 4 มกราคม 2547 ถือเปนปฐม

บทของไฟใต ก็ผานมา 18 ปแลว ควรที่จะตองหาจุดสิ้นสุด 

ควรที่จะตองหาจุดลงตัวในการอยูรวมกันอยางสันติ การพูด

คุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ ในปี 2565 ต้องมีความ

คืบหนา มีความชัดเจนเปนรูปธรรมเสียที ทุกฝายที่เกี่ยวของ

ตองลดเง� อนไข ตองลดขอแม หาจุดรวมสงวนจุดตาง เพ� อให

สถานการณ ไฟใตดับลงเสียที.

เ

ช� อวา พรรคการเมือง นักการเมือง ตางเฝา

รอใน 2-3 เร� องสําคัญทางการเมือง เร� องแรก 

กฎหมายลูกเกี่ยวกับพรรคการเมือง ระบบการ

คิดคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ เพ� อรองรับระบบบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ จะออกมาในรูปแบบใด จะมีวิธีการคิด                                                        

คํานวณที่ทุกฝายเขาใจตรงกันไดหมดหรือไม คงตอง

รอไปถึงราวๆ เดือนพฤษภาคม หลังจากเปดสมัยประ 

ชุมสภาอีกครั้ง คาดกันวาคงจะไดเห็นภาพชัดเจนขึ้น  

การเลือกตั้งผูวาราชการ กทม. และสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่พรรคการเมืองขนาด

ใหญ พรรคเพ� อไทย พรรคประชาธิปตย พรรคกาวไกล 

และพรรคนองใหม พรรคไทยสรางไทย พรรคกลา 

พรรคไทยสรางสรรค เตรียมสงผูสมัครเพ� อเช็กกระแส                 

ความนิยมคนกรุง อันเปนตัวสะทอนคนชั้นกลางคิด

เห็นอยางไรตอพรรคการเมืองนั้นๆ ที่สามารถนําผล

คะแนนที่ออกมาไปตอยอดในสนามเลือกตั้งใหญได  

ประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนการทั่วไป จะเกิดในหวงเวลาใดเวลาหนึ่งในป 

2565 ตามที่นักวิเคราะหการเมือง กองแชงอยากให

เปนจะเกิดขึ้นจริงๆ ในป 2565 หรือทอดยาวออกไป 

ทามกลางเสถียรภาพความสั่นคลอนระหวางพรรคพลัง

ประชารัฐ ที่มีตัวแปรกจากกลุม-กก-กวน อันสงผลตอ

รัฐนาวาประยุทธ จะมีอันเปน

ไปกอนเวลาอันควรหรือไม  

แมจะมีกระแสขาว

หนาหูวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ตองการที่จะทิ้งทวนงานสําคัญ 

การประชุมกรอบความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก (เอเปก) 2022 ที่ไทย

เปนเจาภาพในชวงปลายป 

2565 ใหผานงานสําคัญงานนี้

ไปกอน แลวคอยตัดสินใจอยาง

ใดอยางหนึ่งทางการเมือง  

หากเปนไปตามนี้ เทากับวารัฐบาล

ประยุทธจะอยูจนเกือบจะครบวาระการ

ดํารงตําแหน�ง 4 ป พรรคพลังประชา

รัฐ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ เปน

หัวหนาพรรค ก็ยังคงเปนแกนนําในพรรค

รวมรัฐบาล แตดวยรูปการ เหตุการณ

ตางๆ นานาทางการเมือง สถานการณผู

ชุมนุม ปจจัยเศรษฐกิจ ปญหาการแพร

ระบาดไวรัสโควิด ปจจัยการเมืองที่มา

จากพรรคพลังประชารัฐดวยกันเอง และ

พรรครวมรัฐบาลจะสั่นคลอน จนทําให 

พล.อ.ประยุทธกดปุมยุบสภากันกอนเวลา

อันควรหรือไม เปนเร� องที่ประมาทไมได

เชนกัน  

ขบวนการโคนลมนายกรัฐมนตรียัง

ไมเคยจางหาย 8 ปประยุทธที่อยูในอํานาจ

มันยาวนานเกินไปสําหรับคนบางกลุม กลุม

อํานาจเกา และกลุมอํานาจใหมที่พรอม

ผสมโรง กลุมม็อบนอกสภา กระแสอาจจะ

ซาลงไป แตก็ไมไดหายไปไหน ยังพรอมกลับมาเขยาขวัญรัฐบาล

ประยุทธ หากชวงจังหวะเวลา เง� อนไขได 

เกมการเมืองในสภา แน�นอนพรรคการเมืองฝายตรงขาม 

พรรครวมฝายคาน เพ� อไทย กาวไกล เสรีรวมไทย ประชาชาติ เพ� อ

ชาติ พลังปวงชนไทย อยากจะใหประยุทธไปวันนี้พรุงนี้โดยเร็ววัน 

แตเม� อพิจารณาจากชองทางที่จะโคนลมนายกรัฐมนตรีลงได โดย

ชอบธรรม ผานการอภิปรายไมไววางใจ ตองไดรับเสียงเกินกวากึ่ง

หนึ่ง แตดวยคะแนนเสียง จํานวนมือ พรรครวมฝายคานไมเพียง

พอ จึงไมอาจทําให พล.อ.ประยุทธกระเด็นหลุดจากตําแหน�งได 

ดวยระบบกฎ กติกาใหม บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส.ส.เขต 400 

ส.ส.บัญชีรายช� อ 100 และการคํานวณคะแนนที่จับตองไดตาม

หลักคณิตศาสตร ขุนพลแกนนําเพ� อไทยมองวาเขาทางเพ� อไทย ตั้ง

ความหวัง “แลนสไลด” โดยเฉพาะ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนา

พรรคเพ� อไทย ที่เคยหลนวาทกรรมเอาไวอยางน�าคิด ‘ตั้งเปาเอาไว

จะตองได 253 เสียงขึ้นไป เพ� อปด 250 ส.ว.’ สวนจะสําเร็จตาม

เปาประสงค จะแลนดสไลดตามที่พลพรรคเพ� อไทยและคนแดน

ไกลวาดหวัง  

หากเปนไปตามที่เพ� อไทยวาดฝน ไมเกิดอุบัติเหตุการเมือง

อยางใดอยางหนึ่ง เกิดการชนะอยางถลมทลายขึ้นมาจริงๆ ไม

จําเปนที่จะตองพึ่งจมูกคนอ� นหายใจ 

ทวา หากเสียงที่แพ-ชนะตางกันเพียงไมกี่เสียง เหมือนกับ

การเลือกตั้งเม� อป 2562 ที่ทั้งเพ� อไทย พลังประชารัฐ แยงชิงกัน

จัดตั้งรัฐบาล แมฝายใดฝายหนึ่งจะรวบรวมพรรคการเมืองจัดตั้ง

รัฐบาลได 

แตยังเหลือขั้นตอนสําคัญในขั้นโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ที่

ใหเอกสิทธิ์ ส.ส.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยางเปดเผย  

ที่ในวันนี้เริ่มมีการพูดถึงปฏิบัติการเปลี่ยนนายกฯ กลางสภา 

ในขั้นโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ ส.ส.บางกลุมแมจะอยูในพรรค

นั้น แตจะโหวตนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการเสนอช� อใหคนจากอีก

พรรคบนสมการ หากเสียงเหล� อมล้ํากันไมมาก ที่สามารถใชเสียง

งูเหาเพ� อทําใหเกิดการพลิกผันทางการเมืองได   

เพ� อไทย พลังประชารัฐ โดยขั้วถูกมองวา ยืนคนละฟาก

ฝงทางการเมือง แตมองลงไป เพ� อน ส.ส.หลายคน ที่ไมวาจะ

เปน ส.ส.หนาใหม ส.ส.หลายสมัย แกนนําทั้ง 2 พรรค ลวนมีสาย

สัมพันธอันดี ยิ่งไปกวานั้นแกนนําบางคนในพลังประชารัฐ ที่มีกลุม 

ส.ส.ในมือหลายสิบคน ยังตอสายพูดคุยกับคนแดนไกล ผูมีอํานาจ

ตัวจริงในเพ� อไทยอยูตลอดเวลา 

และดวยรอยแผลบวกแรงแคนของคนบางกลุม ที่แมจะ

ผิดหวังปฏิบัติการโคนนายกรัฐมนตรีในสภาครั้งที่แลวจบลงดวย

ชัยชนะ กลุมผูสนับสนุนประยุทธ ฝายแพกลายเปนกบฏ ถูกตรา

หนา หมายหัว แตแรงเคียดแคน ความชิงชัง ไมไดจบลงตามไป

ดวย ยังคงมีอํานาจเปนตัวขับเคล� อนและมีอิทธิพลในกลุมเพ� อน 

ส.ส.หลายสิบชีวิต แถมยังมีแบ็กอัพชั้นดี ที่แมแตนายกรัฐมนตรียัง

ยําเกรง   

“แผนกบฏการเมืองลมนายกรัฐมนตร”ี เคยถูกยกใหเปน

เหตุการณแหงป 2564 การเมืองที่วากันดวยเร� องอํานาจและผล

ประโยชน ใครคนหนึ่งที่เคยคิดวา กําราบ เอาอยูแลว ใชจะวางใจ

ไดเสมอไป.  

อนาคต ‘โควิด’ ป 2565
ขาสูป 2565 แตดูเหมือนวาการตอสูกับโควิด-19 ของ 

คนทั้งโลกยังคงตองดําเนินตอไป อยางไรก็ตาม นับตั้งแต

การเกิดขึ้นของโควิด-19 เม� อ ธ.ค.2562 จนถึงทุกวันนี้มี

การพบสายพันธุปลีกยอยหลายสายพันธุ ซ่ึงไทยลวนผานมาแลวท้ัง

สิ้น ไมวาจะเปนสายพันธุอัลฟา (อังกฤษ) เดลตา (อินเดีย) ที่เคย

เปนสายพันธุครองเมืองในชวงขณะหนึ่ง และลาสุดโอมิครอน ซึ่ง

เปนสายพันธุที่กําลังแพรกระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยมี

ประเทศที่พบเชื้อตัวนี้มากกวารอยประเทศแลว

คําถามตอมาคือ ในป 2565 สถานการณ โควิด-19 ทั่ว

โลก และในประเทศไทยจะเปนอยางไร เริ่มในสถานการณทั่วโลก 

ป 2564 นับวาเปนปที่ยากลําบากสําหรับคนทั่วโลก สําหรับกับการ

ตอสูเพ� อชีวิตรอดจากโควิด โดยเฉพาะสายพันธุอัลฟาและเดลตาที่

มีความรุนแรง คราชีวิตผูคนเปนจํานวนมาก และในป 2565 สาย

พันธุ โอมิครอนเริ่มเปนสายพันธุที่เขามาแทน 2 สายพันธุที่กลาว

มาขางตน

แน�นอนวาการระบาดของโควิด-19 “ไมมีทางหายไปแบบ

ชั่วขามคืน” แตมันจะยอนกลับมาระบาดในบางฤดูกาล ไมตาง

จากไขหวัดใหญหรือโรคประจําถิ่นอ� นๆ แมวาการระบาดระลอก

ใหมของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนจะสรางความกังวลให

กับใครหลายคน เพราะอัตราการติดเชื้อที่สูงและรวดเร็ว แตการ

ศึกษาเบื้องตนพบวา การฉีดวัคซีนเข็ม 3 จะชวยปองกันอาการ

ปวยไดมาก การกระจายวัคซีนอยางเปนธรรมจึงนับเปนความ

ทาทายสําคัญของโลกในปจจุบัน

การจัดการโรคโควิด-19 ในปที่ผานมาสะทอนทั้งความ

สําเร็จและลมเหลวในการจัดการโรคระบาด ในดานความ

สําเร็จคือ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่สามารถผลิตวัคซีน

และกระจายไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง

ปเศษ นับตั้งแตการตรวจพบเชื้อครั้งแรก นี่คือความเร็วระดับ               

ติดจรวด

สวนความลมเหลวก็หนีไมพนการกระจายวัคซีนอยางไม

เปนธรรม โดยประเทศร่ํารวยกักตุนวัคซีนปริมาณมหาศาลไว สง

ผลใหกลุมเปราะบางในประเทศยากจนหรือพื้นที่หางไกลตองเสีย

ชีวิตลง ทั้งที่ปองกันไดดวยวัคซีนราคาไมกี่รอยบาท นับเปนเร� อง

น�าเศราที่เราตองยอมรับวาการระบาดของโควิด-19 ในอนาคต

อาจไมรุนแรงนักในหมูประเทศกําลังพัฒนา เพราะประชาชน

จํานวนมากไดรับภูมิคุมกันตามธรรมชาติจากการไดรับเชื้อโควิด-

19 เน� องจากวัคซีนมาไมทันเวลา

และปญหาใหญที่ยังคงแกไดยาก คือการสรางมาตรการ

ปองกันสวนบุคคลที่คนในประเทศโลกตะวันตกมักละเลยกัน แมวา

บางประเทศจะมีการรณรงคกันก็ตาม ทั้งการไมสวมใสหนากาก

อนามัยในที่สาธารณะ หรือระหวาง

การชมกีฬา และอีกประเด็นหนึ่ง 

ความไมไววางใจในการฉีดวัคซีน 

แมรัฐบาลในยุโรปตางสนับสนุนใน

เร� องนี้

อยางไรก็ตาม ปหนามนุษย

ก็ยังคงตองอยูกับการระบาดกัน

ตอไปอีกสักป แตคาดวาภายใน

ป 2565 หรือ 2566 โควิด-19 จะ

ไมใชโรคที่เปนอันตรายถึงชีวิต

ตอประชาชนสวนใหญในประเทศ

พัฒนาแลว แตยังคงอันตรายราย

แรงสําหรับประชาชนในประเทศ

ยากจน นี่คือเสนทางการเปลี่ยนผาน

จากโรคระบาดสูการเปนโรคประจํา

ถิ่นในอนาคต

“สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการคาดการณในอนาคตเปนฉาก

ทัศนการระบาดโอมิครอน โดยฉากทัศนที่แยที่สุดคือ ถาไมสามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคได ไทยจะพบผูติดเชื้อราว 3 หม� นคน

ตอวัน และมีผูเสียชีวิต 170-180 รายตอวัน ซึ่งอาจใชควบคุมการ

แพรระบาดไดยาก โดยใชเวลา 3-4 เดือน”

แตถาสถานการณดีสุด ตัวเลขจะอยูที่ 1.3 หม� นราย ซึ่งเปน

จํานวนสูงสุด และหลังจากนั้นจํานวนผูติดเชื้อจะทรงตัว และลดลงไป

ตามลําดับ

อยางไรก็ตาม แมในขณะนี้จะพบโอมิครอนในไทยยังไมมากเทา                                                               

สายพันธุอ� น แตรัฐบาลก็ตัดสินใจถูกตองที่เคาะยกเลิก Test & Go  

และใหใชระบบกักตัว พรอมปดรับลงทะเบียนนักทองเที่ยวรายใหม

เขาไทยจนถึงวันที่ 4 ม.ค.65 สวนผูที่ไดรับอนุมัติแลว 200,000 คน 

เหลือทยอยเขาไทยอีก 90,000 คน สั่งเขมงวดติดตามเฝาระวังสาย

พันธุ โอมิครอน

สวนแผนการนําเขาและการฉีดวัคซีนใหกับคนไทยในปหนา

นั้น เปาหมายป 2565 ใหคนไทยไดรับวัคซีนอยางเพียงพอและ 

ครอบคลุมรอยละ 80 ของจํานวนประชากร โดยจัดแผนการบริการ

วัคซีน 120 ลานโดส แบงเปนผูที่ไมเคยไดรับวัคซีนและประสงครับ

วัคซีน 1.2 ลานคน โดยเปนแอสตราเซนเนกา 1.2 ลานโดส และ

ไฟเซอร 1.2 ลานโดส, ผูที่อายุครบ 12 ปบริบูรณ รับวัคซีนผาน

สถานศึกษา จํานวน 7 แสนคน โดยฉีดสูตรไฟเซอรทั้ง 2 โดส 

จํานวน 1.4 ลานโดส, กลุมเด็กอายุต่ํากวา 12 ป จํานวน 5 ลาน

คน ใหฉีดไฟเซอร 10 ลานโดส 

เข็มที่ 3 จํานวน 41 ลานคน ฉีดแอสตราฯ 32 ลาน                  

โดส และไฟเซอร 12 ลานโดส, เข็มที่ 4 จํานวน 54 ลาน

คน ฉีดแอสตราฯ 20 ลานโดส ไฟเซอร 2.3 ลานโดส และ

วัคซีนอ� นๆ อีก 24 ลานโดส, ฉีดเข็มกระตุนใหกับผูที่เคยติด

เชื้อ 1.5 ลานคน โดยฉีดแอสตราฯ 1.5 ลานโดส และสํารอง

สวนกลางไวสําหรับการตอบโตการระบาด แบงเปนแอสตราฯ  

5.3 ลานโดส ไฟเซอร 3.1 ลานโดส และวัคซีนอ� นๆ อีก 6 ลาน

โดส

นอกจากนี้ยังมีวัคซีนสัญชาติไทย ไมวาจะเปน ChulaCov19                                            

mRNA จะไดฉีดวัคซีนใหคนไทย เดือน เม.ย.2565 และวัคซีนใบ 

ยาจะไดฉีดใหคนไทยประมาณไตรมาส 3 ป 2565

ทั้งหมดนี้เปนแนวทางเบื้องตนสําหรับประเทศไทยใน

การรับมือกับโควิด-19 และการคาดการณสถานการณในชวง

ป 2565 อยางไรก็ตาม อนาคตไมแน�นอน สิ่งที่เราทําไดคือ

มาตรการสวนบุคคลที่ยังคงเขมขนใหมากที่สุด.

จับตา ‘เพ� อไทย’ งูเหาพลังประชารัฐ 

ผสมพันธุการเมืองตลอดป 2565

ประกาศ

ด้วยข้าพเจ้า พลอากาศโท ดร. ธนพันธ์ุ หร่ายเจริญ ได้รับความเห็นชอบ

จากวุฒิสภาให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมติการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 12 

(สมัยสามัญประจำาปีคร้ังท่ีสอง) เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 ซ่ึงตามมาตรา 18 

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิก

ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตามมาตรา 8 (1) (2) หรือ (3) ภายในเวลาที่

ประธานวุฒิสภากำาหนด โดยต้องไม่เป็นเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น และไม่เป็นกรรมการ

หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ และไม่ประกอบอาชีพ

หรือวิชาชีพอิสระอื่นใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อมกับการปฎิบัติหน้าที่ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกันว่า ข้าพเจ้าขอลาออกจากตำาแหน่งหรือเลิกประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพตามท่ีบัญญัติในกฎหมายข้างต้น ท้ังน้ี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 

เป็นต้นไป 

      ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 

            พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ผู้ประกาศ
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3ในประเทศ

ก็บตก “บัญญัติ บรรทัดฐาน” รุ่นใหญ่ในพรรคประชา 

ธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์การเมืองปี 65 จะเป็น

อย่างไร เจ้าตัวฟันธงชัดๆ แบบไม่ต้องแปล การเมืองร้อน

แรง รัฐบาลเจอหลายปัญหา โดยเฉพาะปมนายกรัฐมนตรี 8 ปี

นอกจากนี้ยังต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ที่ต้อง

เผชิญกับการระบาดโควิด-19 ภาคธุรกิจ ประชาชนเดือดร้อน

ทั่วหน้า ด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำาให้รัฐบาลอยู่ข้ามปี 65 ลำาบาก

ตอนหนึ่งกระจอกข่าวถามว่า การที่รัฐบาลโอนเงินช่วย

เหลือเยียวยาให้ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน จะช่วยลดความ

ร้อนแรงทางการเมืองได้หรือไม่

“บัญญัติ” ร่ายยาวว่า ตนเป็นห่วงเรื่องนี้แต่ก็เห็นใจ

รัฐบาล เมื่อเศรษฐกิจมันซบเซา การจะดำาเนินการให้มีเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องจำาเป็นเหมือนกัน แต่

ที่กำาลังวิพากษ์วิจารณ์ก็คือพอ

หมุนเวียนหมดก็จบไป ทั้งยัง

ตั้งคำาถามด้วยว่า เป็นไปได้

หรือไม่ว่าการใช้เงินเหล่านี้ ถ้า

ใช้ไปในลักษณะสร้างงานใหม่

ที่พอเหมาะพอควรตามความ

สามารถของแต่ละบุคคล มัน

จะยั่งยืนถาวรกว่าหรือไม่ แต่ก็

ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายจริงๆ

“หลายคนก็พูดถึงระบบ                                                  

เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้า 

อยู่หัวรัชกาลท่ี 9 กันอยู่ ว่าการ

รู้ตัวเอง รู้จักพอประมาณ ซ่ึง

บางคร้ังก็มองได้เหมือนกันว่า 

ยังส่งเสริมให้มีการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกันหรือไม่ เคยมีเท่าน้ีไม่อยาก

ใช้ แต่เมื่อเรามีเงินมาสมทบให้คร่ึงหน่ึงก็ย่ัวใจให้ใช้จ่าย การใช้

จ่ายเช่นน้ีมันเข้าลักษณะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือไม่ และเป็นการ

เพ่ิมหน้ี”  

“บัญญัติ” บอกด้วยว่า จำานวนหน้ีครัวเรือนขณะน้ีก็สูง

ถึงร้อยละ 90 เข้าไปแล้ว และก็เป็นเรื่องท่ีบรรดาครูอาจารย์ท้ัง

หลายทางเศรษฐศาสตร์ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจ

ของบ้านเมืองกำาลังวิตกเป็นทุกข์กันอยู่ ว่าท้ังหน้ีสาธารณะก็สูง

ท่ีอาจจะต้องขยายเพดานการกู้ หรือท้ังหน้ีครัวเรือนท่ีสูงมาก

ตบท้ายขอประชาชนอย่าเพิ่งรำาคาญนักการเมือง

ทะเลาะกัน ในประชาธิปไตยถ้าเราทำาให้คนเขาเบื่อรำาคาญก็

เป็นเรื่องที่ ไม่เป็นมงคลต่อระบอบประชาธิปไตย ประชาชน

ต้องมีความหนักแน่นด้วยเหมือนกัน เวลานักการเมืองทะเลาะ

กันอย่าเพิ่งรำาคาญ ฟังให้ชัดๆ ซะก่อนว่าที่เขาทำามีเหตุผล

อย่างไร ทำาเพื่อการตลาดนำาการเมือง หรือทำาไปด้วยความ

สุจริตใจเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษ อย่าเพิ่งรำาคาญตั้งแต่ต้น 

เพราะถ้ารำาคาญกันมากๆ ก็พานจะเบื่อประชาธิปไตย.

มินนี่เมาธ์     

ว่าด้วย ‘คนละครึ่ง’

เ

โต้กลับศาสตราจารย์‘อคติ’โพลคนดี

บัญญัติ บรรทัดฐาน

รบรอบ 1 ปีการทำาหน้าท่ี พิทักษ์ 1 ของ บ๊ิกป๊ัด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ  “ผบ.ตร.” ท่ีมีนโย

บายการบริหารราชการของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มุ่งเน้นการทำางานเพื่อตอบสนองความต้อง 

การของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มี

ความโปร่งใส และมุ่งม่ัน ในการขับเคลื่อนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ 20 ปีของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2561-2580) ท่ีว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายท่ีประชาชนเชื่อ

ม่ันศรัทธา” ส่วนวิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายท่ีนำาสมัย ใน

ระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา”

ในฐานะผู้นำาองค์กร นับต้ังแต่ก่อนเข้ารับตำาแหน่ง “ผบ.ตร.” 

โจทย์สำาคัญอีกข้อคือ ค้ำายันเสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาล “บ๊ิกตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีมีศึกรอบด้านสารพัดม็อบรวมตัวขับไล่

พ้นจากตำาแหน่ง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิ

วารักษ์ “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุม “ไผ่ ดาวดิน” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ท่ีเคลื่อนไหวคู่ขนานตาม

แผนป่าล้อมเมือง เครือข่ายม็อบเครื่องจุดติดปิดเมืองชุมนุมใหญ่หลาย

คร้ังหลายครา นอกจากขับไล่รัฐบาลแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมยังเรียกร้องให้

ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ละเมิดกฎหมายกลายเป็นคดีอาญา 

สถานการณ์เข้าข้ันหัวเล้ียวหัวต่อ “บ๊ิกป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ ท่ีได้ท้ังบู๊

และบุ๋น ได้รับความไว้วางใจถูกเลือกให้เป็น  “ผบ.ตร.” คนท่ี 12

ตำารวจ ถูกผลักให้เป็นศัตรู เผชิญแรงกดดันรอบด้านพร้อมถูก

ตราหน้าเป็นข้ีข้าเผด็จการ รับใช้ทรราชทำาร้ายประชาชน ซ่ึงจะเห็นได้

ว่านับต้ังแต่เดือน ก.ค.63 ม็อบยกระดับข้อเรียกร้อง ทะลุเพดาน แกน

นำาพามวลชนปิดล้อมสถานท่ีสำาคัญท้ังทำาเนียบรัฐบาล รัฐสภา สถาน

ท่ีราชการ จุดศูนย์รวมจิตใจของคนท้ังชาติ ปิดการจราจรแหล่งขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจต้องกลายเป็นอัมพาตได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง 

กลุ่มผู้ชุมนุมเร่ิมใช้ความรุนแรง มีการจัดต้ังกลุ่มการ์ด พกพาอาวุธเผา

ทำาลายทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ดูสวนทางกับท่ีกลุ่มแกนนำาอ้าง

เป็นนักประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ

มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามหลักสากลจากเบาไปหาหนัก 

ยุทโธปกรณ์ควบคุมฝูงชนท่ีได้รับอนุญาตตามมติ ครม.ถูกนำามาใช้ 

ตำารวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ท่ัวประเทศหลายหมื่นนายสลับสับเปล่ียน

รักษาความสงบพ้ืนท่ีเมืองหลวงตลอด 24 ช่ัวโมง แกนนำารุ่นแรก

ต้องคดีอาญากันท่ัวหน้า แต่อีแอบท้ังหัวดำา หัวหงอก เก่งล้างสมอง

นักศึกษายังซุกผ้าถุงไม่กล้าเปิดหน้าสู้ ลอยแพเด็กๆ ท่ีมีคดีติดตัวเข้า

ออกเรือนจำาเป็นว่าเล่น หลายคนนับโทษรวมกันเกิดอีกชาติไม่รู้จะใช้

หมดหรือเปล่า แกนนำารุ่น 2 รุ่น 3 เกิดข้ึนหลายเครือข่ายแต่จุดหมาย

คือร่วมกันตี

สรรพกำาลัง-งบประมาณถูกทุ่มลงไปในการรักษาความสงบ

รวมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน รถควบคุมผู้ต้องหา  

รถตู้ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของ

ราชการ ท่ีถูกทุบ เผาทำาลาย ได้รับความเสียหาย

จำานวนมาก ส่วนไหนซ่อมได้ก็ซ่อม ส่วนไหนท่ี

ซ่อมไม่ได้ก็ต้องจำาหน่ายเป็นเศษซาก ซ่ึงล้วนแต่

เป็นงบประมาณของแผ่นดินท่ีมวลชนแหกปาก

ร้องอ้างสิทธ์ิ “ภาษีกู” ส่วนสภาพร่างกาย จิตใจ 

ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีประเมินค่า

ไม่ได้

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็นอีกหน่ึงองค์กรหลักท่ีเป็นเสา

ค้ำายันรัฐบาล “ลุงตู่” มาโดยตลอด นอกจากบท “บู๊” ยังมีบท “บุ๋น” 

ตำารวจเป็นหนังหน้าไฟ ทุกภารกิจต้องมีตำารวจร่วม  เช่นเดียวกับ

ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด ซ่ึงเป็นปัญหาหลักท่ีรัฐบาลต้องเร่ง

ดำาเนินการแก้ไข นับต้ังแต่โควิดเร่ิมระบาด ตำารวจเป็นหน่วยงานหลัก

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ทหาร ในการ

ควบคุม ระงับยับย้ังการแพร่ระบาดไวรัสโควิดตามคำาส่ัง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ต้ังจุดตรวจ-จุดสกัด 24 ช่ัวโมงท่ัวประเทศเพื่อลดการกระจายเช้ือ

ซ่ึงปกติกำาลังพลของเจ้าหน้าท่ีตำารวจแต่ละพ้ืนท่ีก็ไม่เพียงพออยู่

แล้ว นอกจากกำาลังส่วนหน่ึงอยู่ตามจุดตรวจ ยังต้องมีหน่วยเคลื่อนท่ี

เร็วพร้อมร่วมปฏิบัติกับหน่วยบูรณาการร่วม โดยต้องมีความพร้อม

ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นผู้รับเช้ือ และกลายเป็นผู้แพร่เช้ือเสียเองตาม

มาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แม้แต่รถควบคุมผู้

ต้องหาก็ถูกนำามาดัดแปลงเป็นรถรับส่งผู้ป่วย ช่วยในสถานการณ์ท่ี

รถพยาบาลไม่เพียงพอ ขณะท่ีงานด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิต

ประชาชนก็ต้องห้ามตกหล่น โควิดทำาพิษคนตกงาน อาชญากรรมเพ่ิม

เป็นเงาตามตัว ตำารวจท้ังท่ีอยู่ในท่ีต้ังไล่จับโจรผู้ร้ายล้วนแต่เส่ียงสัมผัส

กับเช้ือโรค แต่มันคือ “หน้าท่ี”  หลายนายติด

เช้ือจากการปฏิบัติหน้าท่ีและนำาไปแพร่เช้ือต่อ

คนในครอบครัว

ข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินท่ีเส่ียง

ต่อการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสต้องปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ท้ังด้านความม่ันคง การชุมนุม 

กวดขันจับกุมการลักลอบเล่นการพนัน สถาน

บันเทิง  หรือแม้แต่ร้านอาหารท่ี ศบค.

อนุญาตให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดอย่าง

เคร่งครัด คาดโทษพ้ืนท่ีใดบกพร่องต้องถูกดำาเนินการทางวินัย

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดจะดีข้ึน ยอดผู้ติด

เช้ือจะลดลงทุกวัน แต่ภาระหนักอ้ึงท่ียังต้องปฏิบัติ 24 ชม.คือ การ

ควบคุมแรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนประเทศ

เพื่อนบ้าน แต่ละวันหลายร้อยหลายพันคนพยายามลักลอบเข้ามา 

โดยมีขบวนการค้ามนุษย์ท้ังคนไทยและต่างชาติ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ร่วมกอบโกยผลประโยชน์มหาศาล ตำารวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาด ท้ังท่ีเก่ียวเนื่องกับด้านความ

ม่ันคงห้ามชุมนุม หน้าท่ีหลักคือกวดขันจับกุมการลักลอบเล่นการพนัน 

สถานบันเทิงท่ีอาจเป็นคลัสเตอร์ พ้ืนท่ีใดบกพร่องต้องถูกดำาเนินการ

ทางวินัย

สำานักงานตำารวจแห่งชาติท่ีมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรีกำากับดูแล จึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีช่วยผดุงรักษา

เสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาลตลอดหลายปีท่ีผ่านมา

 ย่ิงใกล้หมดวาระของรัฐบาล การเลือกต้ังคร้ังหน้า  ตร.ยัง

ต้องมีบทบาทสำาคัญ ถึงแม้จะมีข้อปฏิบัติให้วางตัวเป็นกลาง แต่อย่า

ลืมว่าตำารวจหลายนายท่ีเติบโตจนทุกวันน้ีก็เพราะนักการเมือง!!

เรียบร้อย เฉพาะท่ีเปิดเผยต้ังแต่ปลายปี 63 กองสรรพาวุธ สำานักงาน

ส่งกำาลังบำารุง ได้เผยแพร่แผนการประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำา

ปีงบประมาณ 2564 เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

กว่า 300 ล้านบาท ท้ังลวดหนามหีบเพลง รถปฏิบัติการรักษาความ

ปลอดภัยในการชุมนุม โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน

ในการชุมนุมสาธารณะ ชุดป้องกันสะเก็ด หมวกปราบจลาจล กระบอง

ยาง เครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุแบบติดต้ังบนยานพาหนะ 

นอกจากน้ียังมีการจัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนเพ่ิมวงเงินอีกหลายสิบ

ล้าน ท้ังสารเคมี โฟม สีย้อม แก๊สน้ำาตา

ขณะท่ี ครม.ได้อนุมัติตามท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  (ตร.) 

เสนอขออนุมัติงบกลาง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม 

จำานวน 191 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าน้ำามัน ค่ากำาลังพล จัดหาท่ีพัก ค่า

วัสดุอุปกรณ์ ส่วนงบลับท่ีไม่มีในบัญชีก็อีกไม่น้อยเช่นกัน เช่นเดียว

กับทรัพย์สินของราชการท่ีถูกทำาลายได้รับความเสียหาย เฉพาะ

รถฉีดน้ำาแรงดันสูงควบคุมฝูงชน หรือจีโน  5 คัน กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาลจัดซ้ือจัดจ้างซ่อมแซมกว่า 47 ล้านบาท ตกคันละ

เกือบ 9 ล้านบาท เพราะได้รับความเสียหายอย่างหนัก

โดยเฉพาะเครื่องยนต์ท่ีถูกม็อบกรอกทรายเข้าไปในถังน้ำามัน

และระบบต่างๆ ต้องส่งไปซ่อมยังบริษัทแม่ท่ีประเทศเกาหลี น้ียังไม่

ค

เพื่อความดีส่วนรวมของสังคม 

และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อยู่ใน

ด้านผู้ที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้าน

หนี้นอกระบบ ที่ทำากิน แหล่ง

น้ำา ปากท้องและอื่นๆ ดังนั้น ตัว

เลือกบุคคลในแต่ละด้านได้มา

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ และมา

จากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 

หลักการท่ี 2 ท่ีน่าพิจารณา

หลักตรรกวิทยาของนักวิชาการ

ผู้น้ีอ้าง ‘คลาดเคล่ือนไป’ ใน

เรื่องประเภทของคำาถามของโพล 

เพราะคำาถามในโพลมีความเป็น 

open-ended ด้วย  ดังน้ันข้อสรุป

เชิงสมมติฐานของนักวิชาการ

ผู้น้ีเรื่องคะแนนของพ่ีตูนท่ีระบุ

ว่าอาจจะไม่ถึง 5% เป็นเพียง

สมมติฐานของท่าน ไม่ใช่ข้อมูล

จริง เพราะท่านกล่าวสรุปโดยไม่มี

ข้อมูล แต่ผลโพลของซูเปอร์โพล 

มีข้อมูลจริงๆ ว่า พ่ีตูนได้คะแนน

คนดีของสังคม 44.1% จริง และ

ข้ออ้างเรื่องตัวเลือกก็ไม่ได้มีสาม

หรือห้าตัวเลือก และนักวิชาการ

ท่านก็เหมือนกับจะแนะนำาว่าให้

ใส่ตัวเลือกว่า ‘ไม่เห็นด้วยกับตัว

เลือกท่ีให้มา’ ทางคณะทำางานซู

เปอร์โพลขอแนะกลับไปว่า ท่าน

อยากจะทำาอะไรท่านก็ทำาของ

ท่านไป ส่วนซูเปอร์โพล มีหลัก

การและเป้าหมายของซูเปอร์โพล 

มี signature ของซูเปอร์โพลท่ีจะ

ไม่ทำาแบบของท่านน้ัน 

จากข้ออ้างเพียงสองข้อ

ของนักวิชาการท่านนี้ แล้วมา

สรุปว่า ผลของซูเปอร์ โพลว่า 

โพลนี้ทำาขึ้นมาโดยมีความตั้งใจ

ว่าคำาตอบจะต้องเป็นคนใดคน

หนึ่งที่คนทำาโพลได้เลือกมาไว้

ตั้งแต่ต้นแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัย

ทางด้านสถิติไม่ทำากันเพราะมัน

ผิดกระบวนการ ตามที่เผยแพร่

ในบทความของนักวิชาการท่าน

นั้น ยืนยันว่าโพลนี้ทำาขึ้นมาไม่มี

ความตั้งใจว่าคำาตอบจะต้องเป็น

คนใดคนหนึ่งที่คนทำาโพลเลือก

มาไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว แต่โพลนี้มี

ตัวเลือกมาจากการศึกษาวิจัยทั้ง

จากเอกสารที่เคยมีมาก่อนหน้า

นี้และจากประชาชนถึงบุคคลที่มี

นัยสำาคัญในแต่ละด้านเป็นข้อมูล

เชิงประจักษ์ และมาจากอัตวิสัย

ของประชาชนผู้ถูกศึกษา ดังนั้น 

ข้ออ้างและข้อสรุปในบทความ

ของนักวิชาการท่านนี้เป็นสิ่งที่

ดีแต่ข้ออ้างต่างๆ นั้นอยู่บนพื้น

ฐานของความเป็นจริงที่ ไม่ครบ

ถ้วนและข้อสรุปที่มีข้อมูลไม่

เพียงพอมาด่วนสรุป”. 

กรุงเทพฯ • รมว.ดีอีเอสเผยปี 

65 เร่งแก้ปัญหาหลอกลวงทาง 

SMS ให้ลดลง แก้ กม.-เพิ่มโทษ

เอาผิดเปิดบัญชีม้าช่วยมิจฉาชีพ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(ดีอีเอส) กล่าวถึงความคืบหน้า

การแก้ไขปัญหาเว็บไซต์พนัน

ออนไลน์ เว็บไซต์เงินกู้ที่ส่ง  

SMS หลอกลวงประชาชนว่า ใน

ปีนี้ต้องปรับปรุงการทำางานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็น

ปัญหาใหญ่ ระบบการสื่อสาร

ทั้ง sms และโซเชียลมีเดียเป็น

ระบบเปิด เมื่อปิดกั้นแล้วยังเปิด

ช่องทางใหม่ได้ ทำาให้มิจฉาชีพ

เกิดขึ้นจำานวนมาก ยืนยันว่าไม่

ได้นิ่งนอนใจ ประสานงานกับ 

กสทช.และผู้ ให้บริการ รวมทั้ง

ตำารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็ม

ที่ และหาระบบป้องกัน แต่พบ

ว่ายังมีกฎระเบียบที่เป็นช่องว่าง 

ทำาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างเต็มที่ จำาเป็นต้องปรับปรุง

กฎหมาย จึงตั้งเป้าหมายว่าปี 

2565 ปัญหาจะลดลงหรือไม่มี

เลย

“กลุ่มมิจฉาชีพที่ทำาเรื่อง

นี้เป็นกลุ่มมาเฟียที่กบดานใน

ต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี

กำาชับให้ดีอีเอสและสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติประสานความ

ร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเต็ม

ที่เพื่อทลายแหล่งกบดาน จับกุม

ดำาเนินคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ในต่างประเทศ เพราะกลุ่ม

มาเฟียเหล่านี้ตั้งใจหลอกลวง

หาผลประโยชน์กับคนไทย ในปี 

2565 ยังต้องเร่งแก้ปัญหาบัญชี

ม้า หรือการจ้างเปิดบัญชีรับโอน

เงินจากมิจฉาชีพเพราะเป็นต้น

ตอของการทำาผิด ด้วยการแก้

กฎหมายเพิ่มบทลงโทษ”. 

คลอดกฎเหล็กคุมเข้ม

สินค้า‘ละเมิดลิขสิทธิ์’
ทำาเนียบฯ • ครม.ปรับ กม.คุม

เข้ม “สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ”  ห้าม

ส่งออก-นำาเข้าผ่านราชอาณาจักร 

ยกระดับปราบผู้ค้า “ของก๊อปป้ี” 

ณ จุดผ่านแดน

เมื่อวันท่ี 4 ม.ค. นางสาว

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำาหนดให้

สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า

และสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิเป็น

สินค้าท่ีต้องห้ามส่งออก ห้าม

นำาเข้า  และห้ามนำาผ่านราช

อาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง

พาณิชย์เสนอ ซ่ึงเป็นการปรับปรุง

กฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง 

และพันธกรณีระหว่างประเทศ

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความตกลงว่า

ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่ีเก่ียวกับการค้า (TRIPS) และ

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อยก

ระดับการป้องกันและปราบปราม

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ณ จุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน

โดยร่างกฎกระทรวงมี

สาระสำาคัญ อาทิ 1.กำาหนดให้สิ

นค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า 

และสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็น

สินค้าต้องห้ามส่งออก ห้ามนำาเข้า 

และห้ามนำาผ่านราชอาณาจักร 

ยกเว้นกรณีของติดตัวในปริมาณ

ท่ีไม่มากเกินสมควร โดยไม่มี

ลักษณะในเชิงพาณิชย์ 2.กำาหนด 

ให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า

หรือเจ้าของลิขสิทธ์ิ สามารถ

แจ้งข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า

หรือลิขสิทธ์ิต่อพนักงานศุลกากร

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไข ท่ีกรมศุลกากรกำาหนด 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

สินค้าท่ีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการ

ละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือ

การละเมิดลิขสิทธ์ิ ท้ังน้ี ประกาศ

กระทรวงพาณิชย์จะมีผลใช้

บังคับเม่ือพ้นกำาหนด 90 วัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.รับ

ทราบบันทึกข้อตกลงระหว่าง

ไทย-แคนาดา และให้ความเห็น

ชอบร่างความตกลงฉบับใหม่

ระหว่างรัฐบาลแคนาดาและ

รัฐบาลไทยว่าด้วยการขนส่ง

ทางอากาศ โดยร่างความตกลง

ฉบับใหม่มีการปรับปรุงเน้ือหา  

เช่น ให้อำานาจแก่เจ้าหน้าท่ีการ

เดินอากาศของท้ังสองฝ่าย ใน

การตรวจสอบอากาศยานและ

เอกสารต่างๆ เพ่ือสร้างความ

เชื่อม่ันและรักษาระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยให้คงอยู่อย่างต่อ

เนื่อง 

ขณะเดียวกันประโยชน์ท่ี

จะได้รับจากการปรับปรุงข้อบท 

และสิทธิการบินต่างๆ ตามความ

ตกลงฉบับใหม่และบันทึกข้อ

ตกลง เป็นการเปิดโอกาสให้สาย

การบินท่ีกำาหนดของท้ังสองฝ่าย

สามารถขยายบริการและเครือ

ข่ายการบินเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ิม

ความยืดหยุ่นให้สายการบินในการ

วางแผนการให้บริการ เป็นการส่ง

เสริมการเดินทางของผู้โดยสาร

และการขนส่งสินค้า และส่งผลดี

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การ

ค้า และบริการระหว่างประเทศ

ของท้ังสองประเทศต่อไป.

ล้าง‘เอสเอ็มเอส’หลอกลวง

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 ซูเปอร์

โพลโดย ดร.นพดล กรรณิกา  

ได้ออกแถลงการณ์แก้ข้อสงสัย

ของ ศ.ดร.ณัฐวุฒิ เผ่าทวี นัก

วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และ

ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ที่ Warwick Business 

School สหราชอาณาจักร ซึ่ง

ได้เผยแพร่ข้อเขียนตั้งข้อสังเกต

และข้อสงสัยต่อผลสำารวจของ

ซูเปอร์ โพล เรื่องบุคคลแห่งปีที่

ผ่านมา มีเนื้อหาว่า “ผมถือว่า

ทุกท่านรวมถึงชาวบ้านด้วย คือ

ครูบาอาจารย์ของผม จะมีอัจฉริย                                                         

ภาพในตัวกันทุกคน แต่ขอแบ่ง

ปันให้ทุกคนทราบว่า  องค์ความ

รู้และความเป็นจริงเป็นเรื่องที่

กว้างใหญ่มาก มีความหลาก

หลายและมองกันได้หลายมุม 

เหมือนเราอยู่ใกล้ช้างตัวใหญ่ท่ี

คนหน่ึงมองท่ีหัว แต่อีกคนหน่ึง

มองท่ีหางก็จะมองต่างกัน ย่ิงถ้า

เอามุมมองคนละมุมไปรวมกับ

อคติ (Bias) ส่วนตัวด้วยแล้ว อาจ

จะทำาให้เกิดการสรุปว่าคนอ่ืน

เขาทำาผิดกระบวนการ จากข้อ

อ้าง (premises) ท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน

ของการคาดเดาไม่มีข้อมูลเชิง

ประจักษ์ (Empirical evidence) 

ไปสร้างข้อสรุปท่ีผิดได้ แบบน้ีใน

ทางตรรกศาสตร์ เรียกเป็นความ

ผิดพลาดในทางตรรกวิทยาว่า 

กรุงเทพฯ • “ซูเปอร์ โพล” โต้นักวิชาการตั้งข้อสงสัยผลโพลบุคคล

แห่งปีมีอคติ-ด่วนสรุป ยันทำาโพลบนหลักวิชาการ ความจริงเชิง

ประจักษ์ ปัดตั้งคำาถาม “ล็อกโผ”  เผยมีหลักการ-เป้าหมายเป็น 

“ซิกเนเจอร์” ไม่ทำาแบบคนอื่น

เจ้าหน้าท่ีตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี สื่อมวลชน 

และผู้เก่ียวข้องท่ีต้องเดินทางเข้าภายในอาคารรัฐสภา

ด่วนสรุป (jump to conclusions)”

นายนพดลระบุว่า “เพื่อ

ช่วยทำาให้ข้ออ้างและข้อสรุป 

ของนักวิชาการมีความถูกต้อง 

ตรงกับความเป็นจริงให้มากยิ่ง

ขึ้น โดยลองพิจารณากันในหลัก

การอย่างน้อย 2 หลักการ   ได้แก่ 

หลักการที่ 1 หลักของการออก

แบบโพลที่อยู่บนพื้นฐานของการ

เรียนรู้และประยุกต์ ใช้ ในหลัก

ของการรับรู้ของสาธารณชน ที่

ขอเชิญชวนนักวิชาการผู้มีอัจ                                             

ฉริยภาพท่านนี้ลองพิจารณา (ไม่

ได้บอกให้เชื่อ) ดูว่าผลสำารวจ

ในโพลเขาแบ่งออกชัดเจนเป็น

ด้านๆ เช่น พี่ตูน บอดี้สแลม, 

ปวีณา หงสกุล  และบุ๋ม ปนัดดา 

อยู่ในด้านความเป็นคนดีของ

สังคมที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

เหยื่อต่างๆ และระดมทุนบริจาค

หนึ่งเทอม ��������� ���������� ������������������ ���������� ���������

ง�น ���ษฎ�์-ห�วง� ���มม็อ�ส���โ�ว��

“แผนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำาปีงบประมาณ 2564 เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุม

สาธารณะกว่า 300 ล้านบาท ทั้งลวดหนามหีบเพลง รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการ

ชุมนุม โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ”
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4 บทความ

บิกฤกษทํางานวันแรกหลังหยุดยาวปใหม พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม “เวิรก    

ฟรอมโฮม” นั่งเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผาน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซเต็มรูปแบบ จากบานพักภายใน

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค (ร.1 รอ.)                                                

เช� อมสัญญาณไปยังกระทรวงและ

ที่พักรัฐมนตรี ตามมาตรการของศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิค-19) หรือ ศบค. ที่ใหสวน

ราชการและหน�วยงานในทําเนียบ

รัฐบาลพิจารณา “เวิรกฟรอมโฮม” 

ตามความเหมาะสม และหลีกเลี่ยง

จัดกิจกรรมรวมกลุมเพ� อยกระดับ

มาตรการปองกันและควบคุมการ

แพรระบาด ขณะที่การแถลงขาวผล

การประชุม ครม.ของทีมโฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรีไดเปลี่ยนเปนการเผยแพรเอกสารขาวผาน

ทางไลนกลุมผูส� อขาวทําเนียบฯ แทน ขณะที่สวนราชการใดเปด

ใหทํางานในที่ตั้งตองมีการตรวจ ATK อยางเครงครัด ชะลอไมให

เชื้อ “โอมิครอน” ระบาดอยางรวดเร็วจนระบบสาธารณสุขรับมือ

ไมไหว 

ยังเปนขอถกเถียงทางการแพทยจากผลของการแพรระบาด

ของเชื้อสายพันธุ “โอมิครอน” วาจะเปนตัว “ปดเกม” ไวรัสใน

กลางปหนา “หมอมนูญ” นายแพทยมนูญ ลีเชวงวงศ หัวหนาโรค

ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสตขอความผานเฟซ 

บุกวา “เช� อวาทุกคนไมวาจะเคยฉีดวัคซีน หรือเคยติดเชื้อไวรัส 

โควิด-19 สายพันธุเดิมมากอน จะไดรับเชื้อสายพันธุ โอมิครอนไม

ชาก็เร็ว เกิดภูมิคุมกันหมู หวังวาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 คงจะจบลงสักที อนาคตเรา

คงไมตองมาฉีดวัคซีนกระตุนเข็ม 3 

เข็ม 4 กันอีก เพราะเราทุกคนไดรับ

เชื้อสายพันธุ โอมิครอนเปรียบเสมือน

วัคซีนธรรมชาติชนิดตัวเปนออนฤทธิ์ 

(live attenuated vaccine) กระตุนภูมิ

ตานทานไดดีกวาวัคซีนทุกชนิดที่มีใน

ปจจุบัน อนาคตของบริษัทผลิตวัคซีน

ตอตานไวรัสโควิด-19 คงไมรุงเหมือน

ชวงที่ผานมา” ขณะที่ ดร.อนันต จง

แกววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผูอํานวย

การกลุมวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตวและการจัดการ ศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) แยงวา “ถา

เปนเชนนั้นทําไมไมเรงแยกเชื้อโอมิครอนมาฉีดใหประชาชนได

เชื้อบริสุทธิ์ปริมาณเหมาะสมดวย เปนวัคซีนที่ตองการอยากได

ไงครับ ...วัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ ไมทําใหผูรับวัคซีนมีอาการปวย

ใดๆ ถาวัคซีนตัวนั้นยังคงทําใหคนเสียชีวิตได เขา ICU ได และที่

สําคัญมีอาการ Long COVID ได ผมไมนิยามสิ่งนั้นวาวัคซีนครับ” 

ยอนดูไอจีสวนตัวของนวลพรรณ ล่ําซํา “pangIamsam” ผู

จัดการทีมชาติไทยที่ได โพสตคลิปเม� อวันที่ 1 ม.ค.65 ที่ตัวเองพูด

ปลุกขวัญนักเตะไทยกอนลงแขงขัน

กับทีมชาติอินโดนีเซียในวันปใหม 

เรียกไดวาในแถวของ “มาดาม” ที่

กําลังรุงในแวดวงฟุตบอลหรือ

การเมือง “มาดามแปง” นับวามาแรง

ทีเดียว ไลตั้งแตขอบคุณนักเตะทุกคน 

สตาฟฟโคชที่เสียสละมาแขงขันครั้ง

นี้เพ� อประเทศชาติ เปนการพิสูจนให

คนไทยเห็นถึงศักดิ์ศรีของนักฟุตบอล

ไทยวาทําการแขงขันแลวชนะตลอด

ในศึกซูซูกิคัพ พรอมยกให “ทีมชาง

ศึก” เปนผูแกวิกฤตของฟุตบอลไทยอยางแทจริง กอนสรางความ

เช� อมั่น ปลุกพลังใหควาชัยชนะในการแขงขันนัดสุดทาย เพ� อเปน

ของขวัญปใหมสรางความสุขใหคนไทย ที่สําคัญคือการปดทาย

ดวยเปาหมายในอนาคตที่จะกาวไปสูศึกในอาเซียน และความ

ใฝฝนที่จะเขาไปสู “บอลโลก” ใหได  

“ธนกร วังบุญคงชนะ” โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงหลังประชุม ครม.แจกแจงถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลื้มปริ่ม-

ยินดีในกระแสตอบรับจากประชาชน 

พอใจและช� นชอบมาตรการลดภาระ

คาครองชีพและฟนฟูเศรษฐกิจจาก

โควิด-19 ของรัฐบาลในปที่แลวทั้ง 4 

โครงการ ไดแก โครงการเพิ่มกําลัง

ซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ระยะที่ 3 โครงการเพิ่มกําลังซื้อใหแก

ผูที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และ

โครงการยิ่งใชยิ่งได สิ้นสุดระยะเวลา

การใชจายไปเม� อวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได

รายงานตัวเลขยอดการใชจาย มีผูใชสิทธิ์สะสมทั้ง 4 โครงการ

รวม 41.5 ลานราย ยอดใชจายสะสมทั้งหมด 254,281.7 ลาน

บาท โดยสรุปผลการใชจายไดพรอม เตรียมเคาะ “คนละครึ่ง” 

ระยะที่ 4 ใหกับประชาชนอีกรอบในระยะเวลาอันใกล.

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ

นวลพรรณ ล่ําซํา

ธนกร วังบุญคงชนะ

เ

เรียกอีกช� อวา ฝนดาวตกสิงโต เน� องจากตําแหน�งของ

รัศมีอยูในบริเวณกลุมดาวสิงโต กระแสของฝนดาวตกจะเริ่มตน

จากบริเวณนี้บนทองฟาที่เกิดจากเศษดาวหาง เทมเพล-ทัตเติล 

ลักษณะเปนกลุมหนาแน�น มีช� อเสียงมาก เพราะคอนขางสวาง 

จากสะเก็ดดาวที่หลงเหลืออยูจากซากดาวหาง ที่ยังคงลองลอย

อยูในแนววงโคจรใกลเคียงกับวงโคจรเดิมของดาวหาง. 

ฝนดาวตกลีโอนิดส

วายุ เวฬุวัน 

ลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของป 2565 เม� อวันที่  

4 มกราคม มีเร� องหนึ่งที่น�าสนใจก็คือ การที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบราง “พ.ร.บ.การดําเนินกิจกรรมขององคกร

ไมแสวงหากําไร พ.ศ. ....”

ที่ถูกเรียกกันทางการเมืองวา “รางกฎหมายควบคุมเอ็นจี โอ-

ควบคุมตรวจสอบทอน้ําเลี้ยงเอ็นจี โอ” ทั้งเอ็นจีโอหรือองคกรที่ไม

แสวงหากําไรของไทยและตางประเทศ 

หลังกอนหนานี้ ครม.เคยเห็นชอบหลักการมาแลวเม� อป 2564 

โดยขั้นตอนตอไป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจะนําราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและ

วิเคราะหผลกระทบของรางกฎหมาย ตาม ม.77 ของรัฐธรรมนูญ 

เพ� อนําเสนอกลับมา ครม.อีกครั้ง จากนั้นจะเสนอเขาสูการพิจารณา

ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

โดย “ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี” กลาววา ขอกําหนดตางๆ ในราง พ.ร.บ.ดังกลาว เปนไป

ตามมาตรฐานสากลวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ปองกันการสนับสนุนดานการเงินในการตอตานการกอการราย ซึ่ง

หลายประเทศก็มีกลไกและกฎกติกาเชนนี้ 

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกวา สาระสําคัญ “ราง 

พ.ร.บ.การดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. ....” 

อาทิ กําหนดบทนิยาม “องคกรไมแสวงหากําไร” หมายความวา 

คณะบุคคลภาคเอกชนซึ่งรวมกลุมกันจัดตั้งในรูปแบบใดๆ ที่มีบุคคล

รวมดําเนินงาน เพ� อจัดทํากิจกรรมตางๆ ในสังคมโดยไมมุงแสวงหา

กําไรมาแบงปนกัน แตไมรวมถึงการรวม

กลุมของคณะบุคคลเพ� อดําเนินกิจกรรม

เปนการเฉพาะคราว หรือดําเนินกิจกรรม

เฉพาะเพ� อประโยชนของคณะบุคคลนั้น หรือ

พรรคการเมือง 

“โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี” 

กลาวถึงสาระสําคัญของราง พ.ร.บ.ดัง

กลาววา ขณะเดียวกัน กําหนดใหองคกร

ไมแสวงหากําไรตองเปดเผยขอมูลเกี่ยว

กับองคกรไมแสวงหากําไร เชน ช� อ 

วัตถุประสงคในการจัดตั้ง วิธีการดําเนิน

การ แหลงที่มาของเงินทุน และรายช� อผูรับ

ผิดชอบ และหามไมใหดําเนินงานที่กระทบ

ตอความมั่นคงของรัฐ การดําเนินงานที่กอใหเกิดความแตกแยก

ในสังคม หากไดรับเงินจากตางประเทศตองแจงช� อแหลงเงินทุน

ตางประเทศ บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จํานวนเงินที่จะไดรับ และ

วัตถุประสงคของการนําเงินไปใชจายตอนายทะเบียน ตองรับเงิน

ผานบัญชีของธนาคารที่แจงไวตอนายทะเบียน ตองใชเงินเฉพาะ

ตามวัตถุประสงคที่ ไดแจงตอนายทะเบียน และตองไมใชเงินเพ� อ

ดําเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอํานาจรัฐ หรือเอื้อประโยชน

ตอพรรคการเมือง

นอกจากนี้ตองจัดทําบัญชีรายรับรายจายในแตละรอบปปฏิทิน 

และเปดเผยบัญชีรายรับรายจายดังกลาว โดยตองเก็บรักษาบัญชี

รายรับรายจายนั้นไวใหสามารถตรวจสอบไดเปนเวลา 3 ป รวมทั้ง

ยังกําหนดมาตรการบังคับและโทษ โดยกําหนดใหในกรณีที่องคกร       

ไมแสวงหากําไรไมดําเนินการ หากฝาฝนขอหามดังกลาวอาจถูกสั่งให

หยุดการดําเนินกิจกรรม หรือยุติการดําเนินงานได และกําหนดโทษ

ปรับทางอาญาสําหรับองคกรไมแสวงหากําไร และผูรับผิดชอบ หาก

ไมหยุดการดําเนินกิจกรรมหรือยุติการดําเนินงานหลังจากไดรับคําสั่ง

ดวย

อนึ่ง กอนหนานี้เม� อ 28 ธ.ค.2564 ทั้งในไทยและตางประเทศ

กวา 40 แหง ที่นําโดย “Amnesty 

International” หรือแอมเนสตี้ฯ 

ประเทศไทย โดยมีแนวรวม เชน 

Asian Forum for Human Rights 

and Development (FORUM-

ASIA)-Asian Network for Free 

Elections (ANFREL) มูลนิธิอัน

เฟรล-Campaign for Popular 

Democracy (CPD) เปนตน ได

เคล� อนไหวไปย� นจดหมายเปดผนึก

ถึงรัฐบาลไทยที่หนาทําเนียบรัฐบาล เพ� อคัดคานพระราชบัญญัติการ

ดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. ... โดยใหเหตุผลวา 

รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอบทหลายประการที่จะทําใหองคกร

ไมแสวงหากําไรและสมาชิกขององคกรเหลานี้ ไมเพียงตองตกเปน

เปาของมาตรการควบคุมจํากัดที่เขมงวดจนเกินกวาเหตุตอสิทธิที่จะมี

เสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอยางสงบ และ

สิทธิมนุษยชนอ� นๆ หากยังตองเผชิญกับการแทรกแซงโดยพลการ

อยางไมชอบดวยกฎหมายตอสิทธิความเปนสวนตัว

พรอมกับย้ําวา รางพระราชบัญญัตินี้มีขอบทหลายประการที่

เปนปญหาอยางยิ่ง เชน การใหเปดเผยขอมูลโดยไมมีเปาประสงคที่

เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจทําใหมีการใชอํานาจโดยพลการได กฎหมาย

ปจจุบันทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลรัษฎากร หรือ

ระเบียบวาดวยการเขามาดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศ

ในประเทศไทย ไดกําหนดระดับของความโปรงใสไวอยางเปน

กิจจะลักษณะแลว โดยที่หน�วยงานที่เกี่ยวของยอมมีอํานาจในการ

สอบสวนได หากจําเปน เนื้อหาของรางนี้อาจอนุญาตใหมีการตีความ

ตามอําเภอใจ และในประเทศที่มีประชากร 70 ลานคน การดําเนิน

ตามบทบัญญัติใดๆ เหลานี้อาจเปนไดอยางงายดาย และอาจใช

โดยพลการเพ� อจํากัดเสรีภาพในการ

แสดงออก การสมาคม การชุมนุม

อยางสันติและประเด็นสิทธิมนุษย

ชนอ� นๆ ไมเคารพหลักการความ

ถูกตองตามกฎหมายของกฎหมาย

ระหวางประเทศ เน� องจากการจัดทํา

รางกฎหมายควรมีลักษณะซึ่งทําให

สามารถคาดหมายถึงผลลัพธที่ตามมา

ได ทั้งนี้เพ� อใหหน�วยงานและบุคคล

สามารถกํากับดูแลพฤติกรรมของตน

ใหสอดคลองกับขอกําหนดเหลานั้นได

รวมถึงใหเหตุผลอีกวา เนื้อหา

ในรางดังกลาวปดกั้นสิทธิความ

เปนสวนตัวบางประการที่องคกรไม

แสวงหากําไรพึงมี ขอกําหนดอยาง

อ� นเกี่ยวกับแหลงเงินทุนตางประเทศในมาตรา 21 มีลักษณะกวาง

เกินไป และละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม ซึ่งรวมถึงความ

สามารถในการแสวงหาและมีแหลงทุนและทรัพยากรที่ยั่งยืน ทั้งจาก

ภายในและระหวางประเทศ อีกทั้งกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป 

ไมไดสัดสวน และอาจบั่นทอนกําลังใจของบุคคลและกลุม ทําใหไม

อยากเปนผูเขารวมงานที่เขมแข็งกับภาคประชาสังคมของไทย

“หากมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัตินี้ ตามรางปจจุบัน

ที่มีเนื้อหากวางขวางเกินไป น�าจะเปดโอกาสใหมีการนําไปใชในทาง

ที่ผิดและเปนการปฏิบัติมิชอบ ซึ่งไมเพียงจะสงผลกระทบอยางมีนัย

สําคัญตอกลุมประชาสังคมที่หลากหลายในระดับรากหญา ระดับ

ประเทศ และระหวางประเทศในประเทศไทยเทานั้น แตกฎหมาย

เชนนี้ยังคุกคามตอสถานะของไทย ในฐานะเปนศูนยรวมขององคกร

ไมแสวงหากําไรในระดับประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งทํางานใน

ประเด็นที่เปนประโยชนสาธารณะอันหลากหลายในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต

จากขอกังวลที่รายแรงขางตน เราถือวารางพระราชบัญญัติ

นี้ ไมสอดคลองกับขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยใน

การปกปองสิทธิขั้นพื้นฐาน และพันธกรณีภายใตกฎหมายระหวาง

ประเทศ เราขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยถอนรางพระราชบัญญัตินี้

ทันที และยืนยันถึงพันธกรณีทั้งในประเทศและระหวางประเทศที่จะ

ดําเนินมาตรการที่เปนรูปธรรม เพ� อคุมครอง สงเสริม และปฏิบัติให

เปนผล ซึ่งสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการ

ชุมนุมอยางสงบ และสิทธิมนุษยชนอ� นๆ” จดหมายเปดผนึกดังกลาว

ระบุไวตอนหนึ่ง  

หลังจากนี้ตองรอดูวา กลุมภาคประชาสังคม-เอ็นจี โอใน

ประเทศไทยที่มีเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ จะมี

ทาทีการเคล� อนไหวตอไปอยางไรหลังจากนี้ ยามเม� อมีการสงราง 

พ.ร.บ.ดังกลาวเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา. 

ากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยอยูในระหวางดําเนิน                                                       

การพัฒนา “บาทดิจิทัล” ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี Blockchain  

คลายกับเหลาสกุลเงิน Crypto Currency (เชน Bitcoin) 

เพียงแตจะถูกดําเนินการและควบคุมโดยธนาคารแหง

ประเทศไทยเปนหลัก (เรียกอีกอยางวาเปนลักษณะแบบรวมศูนย 

กลาง หรือ Centralized Finance) และคาดการณวาจะนํามาใชงาน

จริงในป 2565 

แนวคิดการสรางเงินดิจิทัลโดยธนาคารกลางของประเทศนั้น

ไมใชเร� องแปลกใหม และมีหลายประเทศที่ไดเริ่มดําเนินการไปแลว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีนซึ่งพัฒนาและใชงานจริงแลว โดย

เรียกสกุลเงินดิจิทัลของตนวา “หยวนดิจิทัล”

แลวบาทดิจิทัลแตกตางจากสกุลเงิน Crypto Currency ที่กํา 

ลังเปนกระแสอยูตอนนี้อยางไร เหตุจึงตองมีขอเสนอในบทความนี้?

ปกติ Crypto Currency (ปจจุบันมีนับหม� นตัว และ Bitcoin 

เปนตัวหลักและตัวแรก) จะมีจุดเดนที่เหมือนกันแทบทุกตัว คือ

อาศัยเทคโนโลยี Blockchain และเปน Decentralized คือไร

คนกลางมาควบคุม ซึ่งเปนคนละขั้วสกุลเงินประเทศตางๆ ในโลก 

ทั้งเงินปกติ (เงินเหรียญและเงินกระดาษ) และเงินดิจิทัล (เชน บาท

ดิจิทัล และหยวนดิจิทัล)

คําวามีคนกลางมาควบคุมนั้น แปลวาที่จริงแลวเงินนั้นไมใช

เงินในความควบคุมของเรา (เจาของเงิน) อยางแทจริง ตัวอยาง

เชน  

ก. คนกลางสามารถกําหนดขอหามหรือเง� อนไข หรือออก

กฎหมายควบคุม เชน การโอนโยกยายเงินถาเกินยอดเทานี้ตอง

ชี้แจง หรือมีขั้นตอน มีระเบียบในการโอนขามสกุลหรือขามประเทศ

ข. ถาธนาคารที่เราฝากเงินไวปดกิจการ (เจงไป) เงินเราก็สูญ

ค. ถาประเทศเจาของสกุลเงินลมละลาย เงินสกุลนั้น (และ

เงินเรา) ก็ไรคา

ง. คนกลาง (ธนาคาร หรือรัฐบาล) อาจจะอายัดบัญชีเราเม� อ

ไหรก็ได (เงินอยูในมือเขา)

จ. หากเศรษฐกิจของประเทศย่ําแย คาเงินก็ตกต่ําลงโดย

อัตโนมัติ ทั้งๆ ที่เงินที่สะสมมาเกิดจากการที่เราก็ทํางานหนักและ

อาศัยความสามารถในอดีต

ฉ. เงินดอยคา (เงินเฟอ) ตลอดเวลา เพราะมีการเพิ่มปริมาณ

เงินเขาในระบบอยูตลอด เชน ดูเทียบมูลคาเงินดอลลารเทียบกับ

ทองคําใน 30 ปยอนหลัง จะพบวาเราตองใชเงินดอลลารมากขึ้นใน

การซื้อทองคําปริมาณเทาเดิม ทั้งๆ ที่ทองคําเปนของที่มีคุณสมบัติ

เหมือนเดิม (ทองคําในอดีต ปจจุบัน และอนาคตก็ยังมีคุณสมบัติทุก

อยางเหมือนเดิม) 

ช. และอีกหลายอยางๆ ที่เปนเง� อนไข ขอจํากัด ฯลฯ

ที่ทราบจากส� อตางๆ คือ ธนาคารแหงประเทศไทยจะสราง

บาทดิจิทัลใหอิงบน

พื้นฐาน Blockchain 

แตแน�นอนวา

จะเปนแนวทาง 

Centralized คือ 

ธนาคารกลางมา

ควบคุม (มากกวาจะ

เลือก Decentralized) 

ซึ่งไมใชเร� องเกิน

ความคาดหมายแต

อยางใด

ถาเปนเชนนั้น 

สิ่งที่ผมเห็นวาจะพอ

เปนประโยชน (เพิ่ม

เติมจากที่ทราบจาก

ส� อทั่วไป) ในการนํา

บาทดิจิทัลไปปรับใช

ในมุมของการใชจาย

งบประมาณแผนดิน 

ซึ่งมีการจัดสรรเปน

ประจําทุกปตามราย

กระทรวง ทบวง 

กรม มีดังนี้

1.เพ� อใหเกิดความโปรงใสจากสวนกลาง เงินงบประมาณ

แผนดิน ใหแจกจายจากสํานักงบประมาณ หรือกรมบัญชีกลาง ออก

ไปยังหน�วยราชการตางๆ ในรูปของบาทดิจิทัล

2.เพ� อใหเกิดการใชงานไดอยางกวางขวาง การใชจายเงิน

ตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางจากโครงการของรัฐ การจายเงินเดือน 

และการจายสวัสดิการ ใหจายเปนบาทดิจิทัล และแน�นอนวาสิ่งที่

ตามมาคือ ภาคเอกชนและขาราชการตองมีการสรางกระเปาเงิน

ดิจิทัลมาเก็บบาทดิจิทัล หมายความวาจะเกิดการใชงานแพรหลาย

3.เพ� อใหระบบคอมพิวเตอรที่ควบคุมบาทดิจิทัลมีความมั่นคง

ทนทานตอการถูกโจมตี ควรใหมีการสราง Blockchain nodes คือ

ตั้งคอมพิวเตอรไวหลายแหง (เพ� อชวยเปนแหลงสํารองการประมวล

ผลซึ่งกันและกัน) เชน กระทรวงละ 1 โหนด (เปนอยางนอย) ทั้งนี้

ไมควรอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทยดูแลแหลงเดียว

4.นําขอดีของ Decentralized เขามาผสม โดยสงเสริมและ

อนุญาตใหภาคเอกชนเขารวมตั้ง Blockchain node ของบาทดิจิทัล

ดวย เพ� อใหรายการใชจายเคล� อนไหวของเงินสามารถถูกตรวจสอบ

ได (เม� อจําเปน)

5.ธุรกรรมทั้งหมดใหบันทึกลงใน Blockchain ของบาทดิจิทัล

กระจายสําเนาอยูทุกโหนด และสามารถตรวจสอบเรียกดูรายการใช

จายไดหมด

6.ใหมี Blockchain ของบาทดิจิทัลอยูที่สํานักงานตรวจเงิน

แผนดินและกรมบัญชีกลางดวย เพ� อใหสามารถตรวจสอบบัญชี

ไดตลอดเวลา จัดทําบัญชีไดแบบอัตโนมัติ ใหใชระบบ AI (ปญญา

ประดิษฐ) ในการตรวจสอบการทุจริตอัตโนมัติ

7.สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชน สาธารณะชน สามารถ

เขียนโปรแกรมเขามาเรียกสรุปดูรายการใชจายภาครัฐไดทุกเม� อ 

สามารถทราบบัญชีกระแสเงินสด รายรับรายจาย ไดตลอดเวลา

8.ใชบาทดิจิทัลเปนชองทางจายเงินสูกระเปาเงินของประชา

ชนและผูประกอบการ ที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ ลดหยอน

ภาษี หรือเยียวยาดานตางๆ

9.และแน�นอนวา ก็ตองขอความยินยอมใหภาครัฐสามารถ

ตรวจติดตามสถานะดานการเงินของประชาชน เพ� อใหภาครัฐเขา

ประเมินไดวาใครจําเปนหรือไมจําเปนตองไดรับสวัสดิการ หรือการ

เยียวยานั้นๆ

หากนําการเบิกจายงบประมาณไปอยูบน Blockchain ทั้งหมด 

ก็เปนประโยชนที่ผมพอจะเห็นไดบาง อยางไรก็ตาม ถาหากบาท

ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง ไมใช Blockchain มันก็จะกลับไปเหมือน

รูปแบบเดิมๆ ที่มีอยูแลว เชน eMoney หรือโอนเงินกันธรรมดาผาน 

Prompt Pay หมายความวา อาจจะไมไดประโยชนจากการสราง

บาทดิจิทัลมากนัก เพราะสามารถใชแนวทางและระบบที่มีอยูเดิมได

อยูแลว ไมจําเปนตองลงทุนสรางระบบขึ้นมาใหม

ทานใดมีความเห็นตอ Blockchain แบบ Centralized หรือ

แนวทางการใชประโยชนจากบาทดิจิทัลก็รวมแสดงความเห็นไดครับ

หมายเหตุ ตัวผมมิไดเปนผูเกี่ยวของวงใน (หรือวงนอก) ใดๆ 

กับเงินบาทดิจิทัล ไมทราบขอมูลเชิงลึกใดๆ จากคนของธนาคารแหง

ประเทศไทย หรือผูที่เกี่ยวของอ� น ที่เสนอหรือเขียนมาทั้งหมด จะ

เรียกวาเปนความเห็นสวนตัว วิสัยทัศนสวนตัว หรืออะไรก็ได ทาน

พิจารณาสิ่งที่เปนประโยชนไปปรับใช หรือขบคิดก็แลวกัน.

โดย ดร.มนตศักดิ์ โซเจริญธรรม 

ผูบริหารขอมูลระดับสูง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ครม.ไฟเขียวรางกม.

ควบคุม-ตรวจสอบเงินทุนเอ็นจีโอ

ผ

นโยบายสาธารณะเร� องบาทดิจิทัล 

จ



ปิดตัว บิ๊กหยม-พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช นั่ง

เลขาธิการพรรคไทยภักดีอย่างเป็นทางการ หลัง พรรค

ไทยภักดี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2565  ครั้ง

ท่ี  1  เมื่อวันท่ี  2  มกราคมท่ีผ่านมา  โดยหัวหน้าพรรค  

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  ได้เปิดเผยผลการประชุมผ่านเฟซบุ๊ก

ส่วนตัวว่า 

“วันที่  2  มกราคม  2565  พรรคไทยภักดีได้จัดประชุม

ใหญ่สามัญประจำาปี  ครั้งที่  1/2565  เพื่อแก้ไขข้อบังคับการ

ประชุม  เลือกคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการ

สรรหาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้น 

ในครั้งนี้ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือก  พล.ต.ท.ชาญเทพ                                    

อดีตผู้บัญชาการตำารวจนคร 

บาล  นายตำารวจราชองครักษ์

พิเศษ  และหัวหน้าคณะทำางาน

ตรวจสอบการทุจริตของการ 

บินไทย  มาดำารงตำาแหน่งเลขา                                              

ธิการพรรคไทยภักดี  การประ 

ชุมใหญ่ครั้งนี้จึงถือว่าพรรค

ไทยภักดี  ได้เปิดตัวเลขาธิการ

พรรคไทยภักดีอย่างเป็นทาง                   

การ ส่วนตำาแหน่งสำาคัญอื่นๆ ที่

มีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อน

พรรค  จะประกาศเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่เร็วๆ 

นี้ 

พร้อมกับได้แนะนำาให้ที่ประชุมรู้จักว่าที่ผู้สมัคร  ส.ส. 

เขตหลักสี่-จตุจักร  คือนายพันธุ์เทพ  ฉัตรนะรัชต์  และผู้ที่

จะทำาหน้าที่ผู้อำานวยการการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คือ  นายทินกร 

ปลอดภัย (อดีตทีมงานรัฐมนตรีถาวร เสนเนียม) 

ต้องขอขอบคุณสมาชิกพรรคไทยภักดีทุกท่าน  ท่ีสละเวลา                                                                           

มาร่วมประชุมกันอย่างคึกคักเกินคาด  แม้จะอยู่ในช่วงระหว่าง                                                                                

วันหยุดเทศกาลปีใหม่  ขอขอบคุณท่านผู้อำานวยการโรงเรียม                                                                                  

เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์  ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม”     

 พร้อมติดแฮชแท็ก #หมอวรงค์#พรรคไทยภักดี#ปราบโกง 

หลังผลการประชุมถูกเผยแพร่ออกไป ซึ่งถือเป็นการเปิด

ตัว “บิ๊กหยม” ร่วมงานพรรคอย่างเป็นทางการ จากที่ก่อนหน้า

น้ีมีกระแสข่าวมาก่อนแล้วว่าจะมีผู้ใหญ่มาร่วมงานกับพรรค                                                                                      

แต่ยังไม่มีรายชื่อหลุดออกหน้าสื่อว่าเป็นใคร

สำาหรับ “บิ๊กหยม” เกิด  6  ตุลาคม  2501  เป็นอดีตผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล  นายร้อยตำารวจ  รุ่น  36  เรียนรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ ร่วมรุ่น บิ๊ก

แป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  อดีตผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ 

ก่อนเกษียณอายุราชการ  บรรจุในตำาแหน่งรองสารวัตร

สอบสวน  สถานีตำารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช,  รองผู้บัญ                                                                     

ชาการตำารวจสันติบาลปี  2553  จากนั้นโยกไปนั่งรองผู้บัญชา                                                                            

การตำารวจปราบปรามยาเสพติด,  รองผู้บัญชาการตำารวจนคร 

บาล,  ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค  7,  ผู้บัญชาการตำารวจภูธร

ภาค 1

1 ตุลาคม 2560 น่ังผู้บัญชาการตำารวจนครบาล,   13 ตุลา                                                                  

คม 2559 ได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  

เกษียณอายุราชการในตำาแหน่ง  น.1  และเป็นหัวหน้าคณะทำา 

งานตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารกิจการการบินไทย.

สวยงามทีเดียวครับ เหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปอ่านส่ิงท่ีได้พูดคุยกัน

มาแล้วผ่านตัวหนังสือ ปกหลังเป็นรูปหัวลำาโพงพร้อมเน้ือหาบรรยาย 

“หัวลำาโพงอยู่คู่กรุงเทพมากว่า ๑๐๕ ปี” ตามท่ีแนบมาด้านท้ายครับ

ก็คาดหวังว่าปีนี้ประเทศไทยจะปิดบัญชีโควิด-๑๙ กันเสียที 

แต่อาจต้องรอตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไป รอให้ โอมิครอนระบาดไปสัก

5บทความ

ลายเป็นหนังคนละม้วนไปซะงั้น

วานซืน พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี บอกว่า 

“ผมก็โทรศัพท์ ไปหาหมอชลน่านในฐานะที่เขา

เป็นหัวหน้าพรรค และเคยมีบุญคุณกันมา ผมเคยช่วย

ชีวิตเขาจากพวกผู้มีอิทธิพลในจังหวัดน่านจะเก็บเขา ผมก็ชวน

ลูกน้อง ๓-๔ คนไปช่วย ไปเคลียร์ให้จนจบ หลังจากนั้นเขาก็ได้

เป็น ส.ส.ยกทีม ทำาให้ตอนแรกถามเหตุผลเรื่องปลดเขาก็อึกอัก 

ไม่ยอมบอก แต่ตอนหลังก็คาดคั้นไป เขาถึงบอกว่าทักษิณให้

ปลดออก แต่ถามว่าผมทำาผิดเรื่องอะไรเขาก็ไม่ตอบ“

วานนี้ ชลน่าน ศรีแก้ว พูดอีกอย่าง

“...การกล่าวอ้างว่ามีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผม โดย

ระบุถึงบุคคลภายนอกมาส่ังการให้ปลดจากการเป็นสมาชิกพรรค

นั้น ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ยืนยันแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดัง

นั้นการจะไปอ้างถึงคนแดนไกลหรือบุคคลภายนอกมาสั่งปลดจึง

เป็นไปไม่ได้...”

ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกล่าวเท็จ!

พะยี่ห้อ “พัลลภ” บันทึกการสนทนาไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ 

ถ้าไม่ 

งานนี้กำาตดครับ

แต่เอาจริงๆ  “หมอชลน่าน”  เป็นหุ่นเชิดทักษิณนั่นแหละ

ครับ 

เหมือน  สมัคร  สุนทรเวช,  ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ,  สมพงษ์  

อมรวิวัฒน์ ที่ไม่ได้มีอำานาจตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในมือจริงๆ 

ยังต้องรอสัญญาณจากดูไบ 

ท่ีจริงพิสูจน์ได้ไม่ยาก  เพราะทุกคร้ังท่ีมีปัญหาความขัดแย้ง

ในพรรคเพื่อไทย แต่ละก๊วนก็ยกพวกไปดูไบ ให้นายใหญ่ตัดสิน 

ลองถาม “เจ๊หน่อย” ดูซิครับ ขนาดบินไปถึงดูไบ สุดท้าย

ต้องเก็บข้าวของ ออกไปตั้งพรรคไทยสร้างไทย 

ว่ากันว่า การตัดสินใจที่ดูไบถือเป็นคำาสั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

ผูกพันลูกพรรคทุกคน ไม่มีใครละเมิดได้  

มีคำาชี้แจงของ  “หมอชลน่าน”  อยู่ข้อหนึ่ง  ฟังแล้วรู้สึก

ตงิดๆ

คือที่บอกว่า... 

“...พล.อ.พัลลภ อ้างว่าได้ช่วยเหลือดูแลผมมาตลอดนั้น 

ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง โดยเฉพาะในการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ ก็ได้

‘พัลลภ’ พัน ‘ทักษิณ’

รับความเมตตาจากท่าน...”

ทำาให้นึกถึงสมัยที่  พล.อ.พัลลภ  ทำางานเลือกตั้งให้  “บิ๊กจิ๋ว” 

ในพรรคความหวังใหม่ 

ไม่มีใครถนัดงานใต้ดินเท่า พล.อ.พัลลภ

แต่ พล.อ.พัลลภ จะช่วย หมอชลน่าน แบบไหนนั้น ไม่ทราบ 

รู้แต่ว่า นึกถึง พล.อ.พัลลภ ให้นึกถึงงานใต้ดิน 

ส่วน “ทักษิณ” ก็ตามฟอร์ม งานนี้ต้องปัดให้พ้นตัว 

เพราะเดิมพันคือยุบพรรคเพื่อไทย 

“ทักษิณ”  ยืนยันว่า  ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำา

กิจกรรมของพรรคเพื่อไทย เพียงแต่พูดคุยกันในฐานะคุ้นเคยรู้จักใน

เรื่องทั่วๆ ไป ถ้าจริงก็หมาออกลูกเป็นลิง 

พฤติกรรมของ “ทักษิณ” ไม่ได้เป็นแบบนั้น 

เอาแค่เรื่องจับยัด  “ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร”  เป็นนายกรัฐมนตรี 

มันก็ประจานให้เห็นแล้วว่า  อำานาจการตัดสินใจที่แท้จริงของพรรค

เพื่อไทยอยู่ที่ใคร 

หรือเอา  “แพทองธาร  ชินวัตร”  มาเป็นประธานคณะที่

ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม  พรรคเพื่อไทย  นั่งจ่อเอา

ไว้เพื่อส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย 

ถามหน่อยใครจะกล้าทำา 

ถ้า “ทักษิณ” ไม่สั่ง 

หรือแม้กระทั่ง สำานักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย  เลขที่    ๑๗๗๐ 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อาคารโอเอไอ ทาวเวอร์ เป็นของใครไม่ทราบ 

แต่บริษัทตระกูล  “โอเอไอ”  คืออาณาจักรของ  “แพทองธาร 

ชินวัตร”

โดยหากดูจากบริบทแวดล้อมทั้งหมด พรรคเพื่อไทยคือพรรค 

ของตระกูลชินวัตร

ตระกูลชินวัตร ใครใหญ่ล่ะ 

โอ๊ค พานทองแท้ เหรอ 

ทุกอย่างมีคำาตอบในตัวหมด 

ฉะนั้นเลิกโกหกเถอะครับว่า “ทักษิณ” ไม่ได้แทรกแซง

แค่รอหลักฐานยืนยัน

กรณี  “พล.อ.พัลลภ”  อาจจะจบแบบไม่มีอะไร  เพราะเจ้าตัว

ไม่ประสงค์ถึงขั้นยุบเพื่อไทย 

เป็นเรื่องของคนแก่ขี้น้อยใจ มันก็เท่านั้น 

มันก็เหมือนกรณี “พล.อ.พัลลภ” ทำางานใต้ดินให้   “ทักษิณ” 

นั่นแหละครับ ถ้าวงในไม่พูด คนนอกก็ไม่รู้ 

สุดท้ายมันอาจอยู่ที่ผลประโยชน์ ถ้า วิน-วิน ทุกคนก็เงียบ 

นี่แหละครับ นักการเมือง 

ไปฟังคุณหมอพูดกันบ้างดีกว่า  อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์กับ

ชีวิตประชาชนมากกว่า 

“คุณหมอมนูญ ลีเชวงวงศ์” แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบ

การหายใจ  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  ให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก  หมอมนูญ 

ลีเชวงวงศ์ FC น่าสนใจครับ

“....ประเทศไทยกำาลังจะเข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคไวรัส

โควิด-๑๙  ระลอกใหม่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ  ๒  ปี  หลังวันหยุดยาว

เทศกาลปีใหม่นี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะก้าวกระโดดหลายหมื่นคนแต่ละ

วันในไม่ช้า แต่คนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจมากเกินไป

เช้ือไวรัสโควิด-๑๙  กลายพันธ์ุโอมิครอน  มีวิวัฒนาการเปล่ียน

ไปจากเดิมมาก  ปรับตัวเองให้เข้ากับคนได้ดียิ่งขึ้น  แพร่จากคนสู่

คนง่ายขึ้น  ลดระยะฟักตัว  และเปลี่ยนจากการก่อให้เกิดโรคทาง

เดินหายใจอักเสบทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงเฉียบพลัน  กลาย

เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำาให้เกิดหวัดเล็กธรรมดา  ไม่รุนแรง  เป็น

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  ไม่ค่อยลงปอด  เหมือนกับเชื้อ                                                                         

โคโรนาไวรัสที่เรารู้จักมานานอย่างน้อย  ๕๐  ปีแล้ว  ได้แก่  human 

coronavirus-229E,  human  coronavirus-NL63,  human 

coronavirus-OC43 และ  human coronavirus-HKU1

เช้ือโคโรนาไวรัสด้ังเดิม  ๔  ชนิดน้ีก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดา

ในเด็ก  เป็นเองหายเอง  ส่วนผู้ใหญ่มักไม่ติดเชื้อนี้  เพราะมีภูมิ

ต้านทานตามธรรมชาติเนื่องจากเกือบทุกคนเคยติดเชื้อนี้มาแล้ว

สมัยเป็นเด็ก  ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส

สายพันธุ์ดั้งเดิม

หลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนครั้งใหญ่

นี้  เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเคยฉีดวัคซีน หรือเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-

๑๙ สายพันธุ์เดิมมาก่อน จะได้รับเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนไม่ช้าก็

เร็ว เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ หวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

๑๙ คงจะจบลงสักที

อนาคตเราคงไม่ต้องมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ เข็ม ๔  กันอีก 

เพราะเราทุกคนได้รับเช้ือสายพันธ์ุโอมิครอนเปรียบเสมือนวัคซีน

ธรรมชาติชนิดตัวเป็นอ่อนฤทธ์ิ (live attenuated  vaccine) กระตุ้น

ภูมิต้านทานได้ดีกว่าวัคซีนทุกชนิดท่ีมีในปัจจุบัน  อนาคตของบริษัท

ผลิตวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด-๑๙ คงไม่รุ่งเหมือนช่วงท่ีผ่านมา....”

อ่านจบสบายใจขึ้นเยอะครับ  

ป่วยแล้วสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้จริง คงต้องยอม

แต่ก็มีนักไวรัสวิทยาแย้งว่า  ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ  ทำาไมไม่

เร่งแยกเชื้อโอมิครอนมาฉีดให้ประชาชน  ถ้าวัคซีนธรรมชาติตัว

นั้นยังคงทำาให้คนเสียชีวิตได้  เข้า  ICU  ได้  และที่สำาคัญมีอาการ 

Long COVID ได้ ไม่นิยามสิ่งนั้นว่าวัคซีน

ชาวบ้านตาดำาๆ  อย่างเราฟังไปงงไป  แต่อยากให้เสพข่าว 

สารจากหลายๆ ทาง 

อเมริกา ยุโรปบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศสเริ่มปล่อยให้ติด 

ออสเตรเลียเดินหน้าแผนเปิดประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หลังมีความชัดเจนว่า  โอมิครอน  เป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง

น้อยกว่าเดิม 

แม้จะมีตัวเลขการติดเชื้อและเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอยู่

ในขณะนี้

ผลการศึกษาล่าสุดจากแอฟริกาใต้แสดงให้เห็นว่า คนที่ได้

ติดเชื้อ โอมิครอน แล้วจะมีภูมิคุ้มกันต่อเดลตาในระดับสูงมาก 

ถือเป็นข่าวดีเพราะเดลตามีความรุนแรงของเชื้อมากกว่า

หลายเท่าตัว

ซ่ึงแน่นอนว่าถ้าโอมิครอนยึดโลกได้สำาเร็จ  มนุษย์จะปลอด 

ภัยขึ้น 

อย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่ามีนักการเมืองเลวเป็นไหนๆ.

เรื่องจริงประทับใจ

พบคนขับรถ๘๑ปีรับจ้าง

แบบอย่างปัญญาอาวุโส

เคยจ้างเขาขับรถ-อดโซ

ถูกโกงโยงโย่สุดปัญญา

ขับรถได้เดือนละ๒หมื่น

อายุยืนเพราะขยันฟันฝ่า

หมอชิตอ่างทองส่องชีวา

โลกหล้าน่ารักรู้พักเพียร

ถ้อยแถลง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีข้อจำากัดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพื่อหนี

ภัยโควิด-๑๙  หลายประการ  ถึงต้นปี  ๒๕๖๕  ทางราชการขอความ

ร่วมมือประชาชนไม่เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่

กระจาย  จึงนำาประเด็นนี้มาไตร่ตรองว่าเท่าที่เป็นมา  เมื่อเดินทาง

ไปตามสถานที่แปลกใหม่  เรามักวาดฝันที่งดงาม  แง่นี้จึงเป็นที่มา

ของบทความ  “งามแต่แรกยล”  และนำาชื่อนี้โปรยที่หน้าปก  ต่อมา

เมื่อนำาไปประกอบภาพถ่ายโบราณสถานกรุงเก่า  ซึ่งถ่ายเมื่อต้นปี 

๒๕๕๕  ก็เห็นว่าเข้ากันได้ดีดังภาพที่ปรากฏอยู่นี้  ที่สำาคัญอย่างยิ่ง

คือ  ทำาให้น้อมรำาลึกถึงพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๙ 

“...การสร้างอาคารสมัยน้ีคงจะเป็นเกียรติสำาหรับผู้สร้างคนเดียว

แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ

อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรช่วยกันรักษา

ถ้าขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มี

ความหมาย”

ปกหลังภาพสถานีรถไฟกรุงเทพ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงประ                                                                                   

โยชน์การใช้สอยในเร็วๆ นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้จากคณะนัก

วิจัยจากสถาบันต่างๆ  (รายละเอียดใต้ภาพ) ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ร่วมกันศึกษา 

“โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ  (หัว 

ลำาโพง)”

ว่าไปแล้วสาระทั้งมวลจากปกหน้า-ปกหลังอาจส่งผลย้ำาเตือน

ให้ตระหนักค่า “อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า” ได้แจ่มกระจ่างยิ่งขึ้น

กล่าวโดยสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมของสื่อสาระฉบับนี้ ขอแจ้ง

รายชื่อบทความโดยเรียงลำาดับจากสถานการณ์ปัจจุบันสู่ความทรง

จำาแต่หนหลัง ดังนี้

-งามแต่แรกยล

-ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม

-เมื่อโควิด-๑๙ หลอนชาติมหาอำานาจ

-มิตรจิตมิตรใจในรสถ้อยอร่อยจิต  เขียนเนื่องในวันอนุรักษ์

มรดกไทย

-แสงสีเมืองกรุง

-ถิ่นกำาเนิดโก๋หลังวัง

-หลากหลายสาระจากงานวัด.

พ.อ.วัชระ วีระวงศ์

พ.อ.วัชระรวบรวมจดหมายที่ส่งมาถึงผม ทำาปกเย็บเป็นเล่ม 

นั่งเลขาธิการ ‘ไทยภักดี’

พัก เพราะเพิ่งจะมีงานวิจัยใหม่ในห้องปฏิบัติการที่ดำาเนินการโดย

นักวิทยาศาสตร์แอฟริกาใต้ สรุปว่าผู้ท่ีหายจากการติดเช้ือไวรัสโควิด

สายพันธ์ุโอมิครอน  อาจสามารถป้องกันการติดเช้ือสายพันธ์ุเดลตาได้                 

และอาจนำาไปสู่การยุติโควิด-๑๙ ท่ีรุนแรงได้ โดยจะกลายเป็นโรคประ 

จำาถ่ินท่ีไม่มีความรุนแรง  ถ้าเป็นไปตามน้ีก็น่าจะจบได้จริงๆ ครับ.

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช

ก

เ



จจุบัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19                                                       

โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอนที่เริ่มแพร่เชื้อก่อน

เทศกาลปีใหม่ 2565 ได้สร้างความกังวลให้ภาคธุรกิจ

และเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน รวม

ถึงด้านการคมนาคมขนส่งในระบบสาธารณะที่ประชาชนต้อง

ใช้บริการในช่วงที่เดินทางกลับภูมิลำาเนา และเดินทางเข้า

กรุงเทพฯ ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ หลังจากที่ ไม่ได้มีการเดิน

ทางเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี 

ทำาให้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มีประชาชนหลั่งไหลเดินทางออก

ต่างจังหวัดกันอย่างคับคั่ง

กระทรวงคมนาคม ในฐานะที่กำากับดูแลด้านการขนส่ง 

ไม่ได้นิ่งนอนใจ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” หัวเรือใหญ่คมนาคม   

ได้ออกมาตรการ พร้อมทั้งประสานกับกระทรวงสาธารณสุข

ในการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ ป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยเฉพาะการเดินทางที่ใช้เวลา

ไม่ต่ำากว่า 4 ชั่วโมง ให้เพิ่มมาตรการสุ่มตรวจแบบเร่งด่วน 

Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานไปปฏิบัติ

ตาม

เบื้องต้นได้กำาชับให้ระบบขนส่งสาธารณะทุกแห่งต้องมี

มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ entry scan อยู่แล้ว หาก

พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ต้องนำาตัวมาตรวจ 

ATK ทันที และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะใช้บริการ

ระบบขนส่งมวลชนตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ 

อื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้น

ระยะห่าง และให้มีความเข้มงวดมากขึ้นในส่วนของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท ขนส่ง จำากัด หรือ บขส. 

เนื่องจากทั้ง 2 ระบบมีผู้เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล

ปีใหม่เป็นจำานวนมาก

ส่วนมาตรการอื่นๆ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการ

ประกาศสถานการณ์ในระดับที่ 3 (สีส้ม) คือ ให้จำากัดการรวม

กลุ่ม ปิดสถานบริการ ทำางานจากที่บ้าน คัดกรองก่อนเดิน

ทาง และเปิดระบบแซนด์บ็อกซ์ ต้องรอกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศมาตรการที่ชัดเจนก่อน เพราะกระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่มีอำานาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 เมื่อมี

มาตรการออกมาแล้วกระทรวงคมนาคมจึงจะออกมาตรการ

ปฏิบัติต่อไป

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่เริ่มให้ประชาชนเดินทางด้วยรถ

สาธารณะ กรณีรถโดยสารที่ต้องใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง

ขึ้นไป ควรมีการตรวจ ATK ผู้ โดยสารก่อนขึ้นรถทุกคน ส่วน

พนักงานจะต้องตรวจอยู่แล้วตามมาตรการ สำาหรับการตรวจ

ใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น เป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าการฉีดวัคซีน 

2 เข็มจะสร้างความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ทั้งรถไฟและ บขส.ได้สนองรับนโยบาย

ของ รมว.คมนาคม โดยสั่งการให้สำานักงานขนส่งทุกแห่ง ผู้

ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่ง ผู้ โดยสาร และ

จุดจอดทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ

ผู้ โดยสาร พนักงานขับรถทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำาหรับ

ทำาความสะอาดมือ มีมาตรการเว้นระยะห่าง และสแกน QR 

Code ไทยชนะ ให้ผู้ โดยสารลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาต์ทุก

ครั้งที่ใช้บริการ เพื่อให้การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

ปลอดภัย

ด้านสายการบินก็เช่นกัน สำานักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย (กพท.) ได้ขอความร่วมมือให้สายการบินตรวจสอบ

เอกสารของผู้ โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด 

และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการการตรวจคัดกรอง

ผู้ โดยสารที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทย 

ซึ่งดำาเนินการอยู่แล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2564 กพท.ได้

ออกระเบียบสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วย

แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้ โดยสารสำาหรับเส้นทางการบิน

ระหว่างประเทศ

ต้องยอมรับว่า สายพันธุ์ ใหม่ โอมิครอนได้กระจายไป

ทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ตรวจพบแล้วในหลายพื้นที่ 

ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็ว ล่าสุด

ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนทำางานที่บ้าน หรือเวิร์กฟรอม

โฮมหลังเทศกาลปีใหม่ และสิ่งสำาคัญ ทุกคนต้องช่วยกันคนละ

ไม้คนละมือ หยุดยั้งการแพร่ระบาดให้ได้ เพราะลำาพังรัฐบาล

ฝ่ายเดียวคงทำาไม่ได้ อย่าลืม หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง 

ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย.

 ริ่มต้นทำางานวันแรกหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2565 พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรม

การขนส่งทางราง ก็ลงพื้นที่ตรวจตราความพร้อม

ของสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชน

สำาหรับรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสี

แดง) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หลัง

ตรวจความเรียบร้อยที่สถานีกลาง

บางซื่อแล้ว ยังนั่งรถไฟฟ้าสายสี

แดงไปดูจุดเชื่อมต่อรถไฟทางไกล 

ณ สถานีรถไฟฟ้ารังสิต จากนั้น

ได้เดินทางไปตรวจติดตามการ

ให้บริการที่หัวลำาโพง เปิดทำางาน

วันแรกก็ขยันสุดๆ ลงพื้นที่แบบนี้

ต้องยกนิ้วโป้งให้ เขาฟิตจัดจริงๆ 

เลยจ้า. 
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คุมเข้มโอมิครอน

ขยันสุดๆ

เศรษฐกิจ

เ

ปั

กัลยา ยืนยง

พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

ฟุ้งปี65ภาคอุตฟื้นจีดีพี โต3.5%
โวส่งออก-นโยบายรฐัหนุนMPIพุ่ง5%
พระราม 6 • อุตสาหกรรม คาดปี 65 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมขยายตัว 

2.5-3.5% สอดคล้อง MPI โต 4-5% รับตลาดส่งออกขยายตัวต่อเนื่องรับ

การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ พร้อมลุยเพิ่มศักยภาพภาคอุตฯ ตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                         

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม เปิดเผยว่า สำาหรับภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2564 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

ที่จัดทำาโดยสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) คาดว่าจะ

ขยายตัว 5.2% ปรับตัวดีขึ้นจาก

ปี 2563 ที่ MPI หดตัว 9.3% 

ขณะที่คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมปี 2565 อัตราการ

ใช้กำาลังการผลิตมีแนวโน้มปรับ

ตัวดีขึ้น ประมาณการ MPI ขยาย

ตัว 4.0-5.0% ส่วน GDP ภาค

อุตสาหกรรมขยายตัว 2.5-3.5% 

เป็นผลจากตลาดส่งออกขยายตัวต่อ

เนื่อง รวมถึงตลาดในประเทศเริ่ม

ฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมโรคโควิด-19 และมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ

ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน ประกอบกับต้อง

พิจารณาปัจจัยราคาพลังงานและ

การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมสำาคัญที่มีการใช้

แรงงานเข้มข้นต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา

ในปี 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาห 

กรรมเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการใช้                                         

เทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาความคิด                                         

สร้างสรรค์และนวัตกรรม สอด 

คล้องกับสถานการณ์การผลิต ต่อ                                                   

ยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักย 

ภาพ และการเพิ่มเติมอุตสาหกรรม

อนาคตเสมอ

ขณะที่ในปี 2565 ท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 กระทรวงอุตสาหกรรม

ให้ความสำาคัญต่อการยกระดับการ

พัฒนาและคำานึงถึงสภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป 

โดยจะนำาเสนอนโยบายสำาคัญต่อ

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งชาติ (กอช.) เพื่อขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมศักยภาพตลอดห่วง

โซ่อุปทาน และเกิดการบูรณาการ

กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น 1.การกำาหนด

สาระสำาคัญของกระบวนการผลิต 

ในเขตประกอบการเสรี เพื่อให้สอด

รับกับมาตรการส่งเสริมการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้า ทำาให้เกิดการลงทุน

ภายในประเทศ

2.การจัดเตรียมสินเชื่อจาก 

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว 

ประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยต่ำา 2% ต่อ

ปี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ระบาดก็ตาม แต่ก็ดีกว่าถูกดอง ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่าง

ที่ผ่านมา จุดนี้ทำาให้มองกันออกว่าบรรดาธุรกิจจะกลับมาเติบโต

ได้แน่นอน ส่วนจะเติบโตมากหรือน้อยก็ดีกว่าช่วงล็อกดาวน์ที่มี

แต่ตายกับตาย กรณีไทย รัฐบาลได้ใช้มาตรการประคับประคอง

มาตลอด ทำาให้ธุรกิจต่างๆ สามารถอยู่รอด แล้วกลับมาดำาเนิน

การได้ดีในขณะนี้ เท่ากับช่วยประคับประคองไม่ให้ธุรกิจต้องเลิก

กิจการไป การต่อลมหายใจให้กับธุรกิจเท่ากับทำาให้เศรษฐกิจในปี 

2565 นี้จะกลับมาเติบโตได้ดี

จุดนี้ที่ทำาให้นักลงทุนต่างชาติมองออกว่าธุรกิจในตลาดจะ

กลับมาเติบโตแน่นอน ดังนั้นการที่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่ระดับต่ำา

จึงมองเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุน ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเน้นการ

ลงทุนในหุ้นที่ธุรกิจยังมีพื้นฐานดีและจะเติบโตมากนับจากปี 2565 

เป็นต้นไป การลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นต่ำาย่อมทำาให้มีโอกาสที่จะได้

รับผลตอบแทนสูงในอนาคตอันใกล้ เพียงแต่ต้องสามารถถือลงทุน

ได้ในระยะยาว จึงอาจดูต่างจากการเก็งกำาไรที่ยังมองไม่ออกว่า

ตลาดจะเป็นอย่างไร จึงพบว่านักลงทุนต่างชาติโหมเข้าลงทุนทันที

โดยวานนี้ (4 ม.ค.65) นังลงทุนต่างชาติซื้อไปมากถึง 

6,148.01 ล้านบาท เป็นผู้ซื้อเพียงกลุ่มเดียวในตลาด ในขณะที่

นักลงทุนไทยยังคงหวาดผวากับโรคระบาดจึงขายออก คงต้องดู

กันยาวๆ ว่าผลจะเป็นอย่างไร แต่ประเมินว่าตลาดยังไปได้ไกล 

ควรพิจารณาลงทุนจะดีกว่ามาก

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งการส่งออกดีมาก 

ธุรกิจนี้จะดีต่อไป น่ามองที่ KEX, REL และ MENA กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจกำาลังฟื้นตัวจึงน่ามองที่ CPN, SPALI 

และ NVD กลุ่มไฟแนนช์

ดูวอลุ่มตลาดที่หนาตา

กว่าแสนล้านบาทวานนี้                                

ธุรกิจก็คงยิ้ม น่ามองที่ 

AMANAH, ECL และ 

NCAP กลุ่มอาหาร ธุรกิจ

ที่มีแต่จะโตมากขึ้น น่า

มองที่ CBG, RBF และ 

TKN หุ้นรายตัวที่น่ามอง                                      

มี SCB, RS และ LANNA 

เป็นต้น

นักลงทุนไทยคง

ต้องทบทวนการลงทุน

ให้ดีๆ จะได้ไม่พลาดการ                             

ลงทุนในปี 2565 น้ี สวัสดี

ปีใหม่ครับ.

ต่างชาติลุยรับปีเสือ

เปิดรับปีใหม่พบว่าตลาดหุ้นทั่วโลกพากันสดใส ดูจะเป็น 

การคิดเหมือนกันว่า ปีใหม่ 2565 เศรษฐกิจโลกจะโตสูงแน่นอน 

แม้ว่า “โอมิครอน” จะระบาดหนักไปทั่วโลกก็ตาม แต่มีการ

ประเมินกันแล้วว่าเป็นโรคที่ติดต่อง่าย แต่กลับมีความรุนแรง

น้อยจนแทบจะพูดได้ว่าเหมือนกับเป็นไข้หวัด หรือเป็นหวัด ทำาให้

มีผลกระทบกับจำานวนผู้ป่วยที่จะเสียชีวิตน้อยมาก เมื่อเป็นโรค

ที่ไม่มีความร้ายแรงน่ากลัวเหมือนสายพันธุ์เดิมๆ ทำาให้ประเทศ

ต่างๆ ไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำาให้เศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้

สูง เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็อัดอั้นกับการปิดประเทศมานาน 

ทำาให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจมากมาย จึงมีแต่เสียกับเสีย

การกลับมาเปิดประเทศทำาให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำาเนิน

การได้ตามปกติ แม้อาจยังไม่เติบโตดีเหมือนก่อนการเกิดโรค

และระบบอัตโนมัติ 3.การจัดพระ

ราชบัญญัติอ้อยและน้ำาตาลทราย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขจัดอุปสรรค

การลงทุน และสร้างปัจจัยสนับสนุน

ให้เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม

ชีวภาพ 4.เร่งพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ปาล์ม มัน

สำาปะหลัง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่

ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

5.เร่งสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหาร

พันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมผลัก

ดันการพัฒนาอาหารอนาคต.

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ตั้ง ‘คงสิน’ นั่งประธานสินเชื่อยานยนต์

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 

แจ้งว่าได้ ประกาศแต่งตั้งนายคงสิน คงคา ดำารงตำาแหน่ง

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ โดยมีผลตั้ง 

แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กรุงศรีมั่นใจนายคงสินจะ

เดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมต่างๆ พร้อมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ ให้

กรุงศรี ออโต้ แข็งแกร่งในฐานะผู้นำาด้านสินเชื่อยานยนต์ครบ

วงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

TPCH กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าขยะ

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการ

บริหาร บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งหรือ TPCH เปิดเผยว่า เมื่อ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางโรงไฟฟ้าสยาม พาวเวอร์ โรงไฟฟ้า

จากขยะมูลฝอย Landfill ที่ตั้งโครงการ ตำาบลคลองขวาง อำาเภอ

ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้เริ่มมีการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้านครหลวง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

8 เมกะวัตต์ และกำาลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทพร้อมเดินหน้าศึกษาการลงทุนโรงไฟฟ้า

ขยะเพิ่มอีก 4-6 แห่ง หนุนผลงานเติบโตต่อเนื่องระยะยาว

ซีพีเวียดนามเดินหน้าพัฒนาคู่ค้า

นายชำานาญ หวังอัครางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 

ธุรกิจอาหารสัตว์บก และผลิตภัณฑ์อาหาร ในฐานะประธานคณะ

กรรมการจัดหาอย่างยั่งยืน ซี.พี. เวียดนาม เปิดเผยว่าได้จัดอบรม 

Capacity building for partnership ให้กับคู่ค้าธุรกิจต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยใน

กระบวนการผลิตให้กับคู่ค้าธุรกิจในกลุ่มบรรจุภัณฑ์และเครื่องปรุง

กว่า 80 ราย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก 

SCG เดินหน้ารุกตคลาดอินเดีย

นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี อินเตอร์

เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำากัด เปิดเผยว่า บริษัท เอสซีจี อินเตอร์

เนชั่นแนล อินเดีย จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง ได้เอสซีจีร่วมทุนกับบริษัท บิ๊ก บล็อค คอนสตรัคชั่น 

หรือ BCL ประเทศอินเดีย ดำาเนินธุรกิจอิฐมวลเบาและแผ่นผนัง

มวลเบา โดยตั้งโรงงานผลิตมูลค่าโครงการ 410 ล้านบาท โดยมี

กำาลังการผลิตรวมประมาณ 2.6 ล้านตารางเมตร (หรือประมาณ 

250,000 ลูกบาศก์เมตร) ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น

ภูมิภาคที่การก่อสร้างมีมูลค่าสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

IMH ฟุ้งปี 65 ปั้นรายได้แตะ 1.2 พันล้าน

นายสิทธิวัตน์ กำากัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ หรือ IMH เปิด

เผยว่า ทาง IMH มีความพร้อม 100% ในการรับมือการแพร่

ระบาดของโควิดกลายพันธุ์ “โอมิครอน” โดยนำานวัตกรรมทาง 

การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจเชื้อกลายพันธุ์ “โอมิครอน” ภายใต้

ชุดตรวจโควิด “Flowflex” ATK เปิดให้บริการ เริ่มดีเดย์ตั้งแต่ 

ม.ค.65 นี้ ทั้งตรวจและรักษาแบบครบวงจร พร้อมรอลุ้นดีลเทก

โอเวอร์ธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่ม คาดปิดดีล Q1/65 มั่นใจปี 65 

รายได้รวมแตะ 1,200 ล้านบาท.
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บางจากทุ่ม1.6พันล้านต่อยอดธุรกิจ
ไทยโพสต์ • นายชัยวัฒน์ โควา

วิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม

บริษัทบางจากฯ เปิดเผยว่า กลุ่ม

บางจากฯ ได้ ใช้งบลงทุนมูลค่า 

1,600 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจเข้า

สู่ระบบขนส่งน้ำามันทางท่อ เสริม

ความแข็งแกร่งและความมั่นคง

ให้กับธุรกิจของกลุ่มฯ ผ่านการ

ได้สิทธิ์ในการบริหารระบบขนส่ง

น้ำามันทางท่อความยาวท่อรวม 99 

กิโลเมตร จากบริษัท ขนส่งน้ำามัน

ทางท่อ จำากัด (FPT) โดยเป็นการ

ลงทุนผ่านบริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อ

เพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำากัด 

(BFPL) ที่ตั้งขึ้นในปีนี้ โดยมี บมจ.

บางจากฯ เป็นผู้ถือหุ้น 100%

สำาหรับสิทธิ์ในการบริหาร

ระบบท่อขนส่งน้ำามันที่ BFPL เข้าไป

ดำาเนินการคือ เส้นทางกรุงเทพฯ-

คลังน้ำามันบางปะอิน ความยาว 99                                                

กิโลเมตร ครอบคลุมระบบท่อส่งน้ำา                                                  

มันเบนซินและดีเซลระหว่างโรง

กลั่นน้ำามันบางจาก คลังน้ำามันอื่นๆ                                                    

ส่วนการลงทุนขยายธุรกิจเข้าสู่

ระบบโลจิสติกส์ครั้งนี้จะต่อยอดสู่โอ                                                    

กาสอีกมาก ด้วยศักยภาพด้านการ                                                    

ค้าที่ช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำามัน                                                     

ลดการสูญเสียระหว่างจากการขน 

ส่ง สามารถคำานวณและควบคุม

ระยะเวลาขนส่งได้ดีกว่าทางรถ อีก

ทั้งเป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม.

ไทยโพสต์ • โบรกฯ เผยสภาพ

คล่องเงินไหลเข้าหนุนดัชนีวิ่ง

ขึ้นต่อ ไตรมาสแรกมีโอกาส

แตะ 1,680 จุด และ 1,800 จุด 

ชี้ บลจ.เตรียมเงินรองรับขาย

แอลทีเอฟเพียงพอ มั่นใจไม่

กระทบตลาด

นายณัฐชาต เมฆมาสิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย

วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก

ทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำากัด เปิด

เผยว่า การลงทุนในเดือน ม.ค.

2565 มีโอกาสสูงมากที่จะเกิด

ปรากฏการณ์ January effect 

จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อ

อำานวย ทั้งสภาพคล่องที่อยู่ใน

ระดับสูง เงินทุนไหลเข้าช่วงต้น                                                

ปี และการซื้อกลับของนักลง                                     

ทุนสถาบันภายในประเทศ หนุน

ให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อได้ 

โดยภายในไตรมาสแรกของปี 

2565 อาจจะขึ้นไปแตะที่ระดับ 

1,680 จุดในกรณีฐาน และ

ระดับ 1,800 จุดในกรณีดีสุด

อย่ างไรก็ตามในทาง

กลับกัน มองแนวรับดัชนีกรณี

ฐานที่ระดับ 1,600 จุด ส่วนใน

กรณีเลวร้ายสุด หากเกิดกรณี

ลบ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายใน

ไตรมาส 1 และรัฐบาลไทยกลับ

มาใช้มาตรการล็อกดาวน์คนใน

ประเทศอีกครั้ง มองระดับแนว

รับที่ลึกที่สุดของดัชนีหุ้นไทยอยู่

ที่ 1,500 จุด ทั้งนี้แนะนำานัก

ลงทุนให้ถือครองหุ้นไทยเพื่อรอ

ทำากำาไรได้ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะ

เป็นหนึ่งในประเทศเกิดใหม่ที่

ปรับตัวได้ดีในช่วงต้นปีนี้รับการ

ไหลกลับเข้ามาบางส่วนของ

เงินทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว 

และไม่มีความเสี่ยงด้านการ

เข้มงวดของนโยบายการเงิน

และนโยบายการคลัง

สำาหรับกรณีที่กองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ)                                       

ที่ผู้ลงทุนถือครองมาครบ 7 ปี                                         

จะไถ่ถอนนั้น คาดว่าในเดือน                                    

ม.ค.จะมีมูลค่าเม็ดเงินประมาณ 

11,000 ล้านบาท ซึ่งจะไม่ส่ง

ผลกระทบต่อตลาด เพราะกอง 

ทุนต่างๆ เตรียมสภาพคล่องไว้

รองรับแล้วจากการขายหุ้นไทย

ของนักลงทุนสถาบันช่วงปลาย

ปีที่ขายสุทธิประมาณ 16,000 

ล้านบาท โดยสามารถรองรับ

แอลทีเอฟที่จะไถ่ถอนได้เพียง

พอแล้ว.

ลุ้น‘January effect’

ดันQ1ดัชนีแตะ1,680จุด

100,014.91

4/1/65

 1,670.28
+12.66

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 8,172.14  10,351.90  -2,179.76
 9,970.93  10,091.80  -120.88
 44,657.98  38,509.97  6,148.01
 37,213.86  41,061.24  -3,847.37

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.86 33.58
ยูโร 36.98 37.97
ปอนดสเตอรลิง 43.96 45.15
เยน (100 เยน) 28.17 28.99
หยวนจีน 4.91 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,400 28,500
ทองรูปพรรณ 27,894 29,000
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สรรพากรลุยแจง

รีดภาษี‘คริปโตฯ’

ยันไม่ใช่เรื่องใหม่
ไทยโพสต์ • “สรรพากร” แจง 

ช่องกรอกเงินได้จากกำาไรการ

ขายคริปโตเคอร์เรนซี-สินทรัพย์

ดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่ ระบุ แค่ทำา                                                

ให้ชัดเจน อำานวยความสะดวก

ผู้เสียภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์

ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 

เปิดเผยว่า รูปแบบการยื่นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564 

แบบออนไลน์ ที่เริ่มยื่นได้ตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค.2565 นั้น มีการ

ปรับรูปแบบให้มีความง่ายและ

ชัดเจนมากขึ้น โดยเมื่อเข้าไป

ในระบบจะเห็นทันทีว่าผู้ยื่นแบบ

จะต้องกรอกข้อมูลรายได้อะไร

บ้าง เช่น เงินได้จากเงินเดือน 

เงินได้จากอาชีพอิสระ เงินได้                                   

จากเงินปันผล เงินได้จากดอก 

เบี้ย และเงินได้จากกำาไรจาก

การขายคริปโตเคอร์เรนซีและ

สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ

ทั้งนี้ ในส่วนของการให้                                   

แจ้งเงินได้จากกำาไรจากการขาย                                 

คริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์

ดิจิทัลต่างๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

เพราะมีการออกพระราชกำาหนด 

(พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสิน 

ทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ว่า ให้

เก็บภาษีจากกำาไรจากการขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว แต่ที่                                   

ผ่านมารูปแบบการยื่นภาษีออน 

ไลน์ยังไม่มีความชัดเจน จึงได้

มีการปรับรูปแบบใหม่ให้เห็น

ได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก

ปัจจุบันผู้เสียภาษีจำานวนมาก

มีเงินได้และกำาไรจากการขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเพิ่มขึ้น

“รูปแบบการยื่นภาษีออน 

ไลน์แบบใหม่นี้ กรมสรรพากร

ได้ออกแบบจากผู้เสียภาษีจริง

ว่าเวลาจะยื่นแบบภาษีทางออน 

ไลน์ จะมีความต้องการอะไร

บ้าง เพื่อให้การยื่นแบบง่าย

ที่สุด ซึ่งหัวข้อที่สำาคัญคือ ที่

ผ่านมาช่องแสดงรายได้ว่ามา

จากที่ ไหนบ้าง ยังไม่ชัดเจน 

ทางผู้เสียภาษีต้องการให้มีช่อง

แสดงรายได้ดังกล่าวให้ชัดเจน 

ไม่ควรไปซ่อนอยู่ ซึ่งอาจทำาให้

การยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง กลาย

เป็นการเลี่ยงจ่ายภาษี ทั้งที่

จริงๆ ผู้เสียภาษีไม่ได้ต้องการ

เลี่ยงจ่ายภาษีแต่อย่างใด โดย

กรมสรรพากรมีอำานาจในการ

ประเมินภาษีเงินได้ย้อนหลัง 10 

ปี ดังนั้นผู้เสียภาษีควรยื่นแบบ

และชำาระภาษีให้ถูกต้อง เพื่อที่

จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม” 

นายเอกนิติกล่าว.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

จากอาหารเสริม เพราะอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพมากมายเกินกว่าที่อาหารเสริมจะให้คุณได้ 

“ไฟเบอร์มีบทบาทในการลดน้ำาหนักอย่างแน่นอน 

แต่ไม่ใช่ในอาหารเสริม”

“คาเรน แอนเซล” นักโภชนาการ Ansel 

กล่าวว่า “อาหารที่มีไฟเบอร์ช่วยลดน้ำาหนักได้

หลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นจะทำาให้คุณกินช้าลง เมื่อ

รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ขนมปังโฮล

ลังการเฉลิมฉลอง สาวๆ ทุกชาติทุกภาษา

มักจะมองหา “ตัวช่วย” ลดน้ำาหนัก เพราะ

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่เพลิดเพลินกับการกินและดื่มมากเกินปกติ “คา

เรน แอนเซล” นักโภชนาการ กล่าวว่า “เมื่อพูดถึง

การลดน้ำาหนัก มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมองหาทาง

ลัด และบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ผิด แม้ว่าจะมีโฆษณา

ออนไลน์มากมายที่มีวิตามิน หรืออาหารเสริมที่

สามารถช่วยได้ แต่ความจริงก็คือการรับประทาน

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ และควบคุมให้ได้สัดส่วน เป็น

วิธีเดียวที่พิสูจน์แล้วในการลดน้ำาหนัก”  

“เครี แกนส์” นักวิจัยและผู้เขียนหนังสือ The 

Small Change Diet กล่าวว่า “การกินวิตามินโดย

รวมแล้วไม่ได้ทำาให้น้ำาหนักลดลง แต่ให้สารอาหาร

สำาคัญแก่ร่างกายที่อาจขาดหายไปในอาหารของ

คุณ ขณะที่ “เจสสิกา คอร์ดิง” นักวิจัยและผู้เขียน 

The Little Book of Game-Changers เห็นด้วย “สิ่ง

เดียวที่วิตามินสามารถรักษาได้คือการขาดวิตามิน

นั่นเอง” เธอกล่าว 

ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำาหนักมักถูกถามถึงสิ่งที่

อาหารเสริมจะช่วยได้ ด้าน “ดร.เจมี อาม” นัก

วิจัยทางคลินิกที่เน้นการรักษาโรคอ้วนในผู้ใหญ่ 

และผู้อำานวยการร่วมของ Wake Forest Baptist 

Health Weight Management Center กล่าวว่า 

“อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วเรากีดกันผู้คนจากการ

พยายามเสริมแร่ธาตุหรือวิตามินมากเกินไป ที่คน

กลุ่มนี้หวังว่าจะช่วยเกี่ยวกับผลการลดน้ำาหนักของ

พวกเขา เพราะไม่มีหลักฐานการวิจัยที่สนับสนุน

แนวคิดนี้” 

แล้วสิ่งที่ทราบเกี่ยวกับผลกระทบของวิตามิน

ต่อการลดน้ำาหนักคืออะไรนั้น แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน

ที่บ่งชี้ว่าวิตามินจะช่วยให้คุณลดน้ำาหนักได้ แต่มีสาร

อาหารบางชนิดที่จำาเป็นมีอยู่ในวิตามินลดน้ำาหนัก 

นี่คือสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นสิ่งที่พวกเขากิน

เพื่อสุขภาพของเขาจริงๆ เราได้มีการเจาะลึกทาง

วิทยาศาสตร์และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณมีหุ่น

ผอมเพรียวได้อย่างมีสุขภาพดี  

ห

เปิดตัว ‘LEVA Collection’

ลภัสรดา ฤติวรางค์กูร ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เพชร บริษัท ออโรร่า 

ดีไซน์ จำากัด เป็นประธานเปิดตัว “LEVA Collection” จาก “ออโรร่าไดมอนด์” ครั้งแรกที่จะ

ได้สัมผัสเพชรแท้ธรรมชาติที่มีประกายแสงเหนือกว่า พบเพียง 2% ในโลก ที่ออโรร่าไดมอนด์

คัดสรรเพชรที่เปล่งประกายงดงามที่สุดระดับ Ultimate Light Performance ความงดงามที่

เหนือกว่านี้สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่า คอลเลกชันนี้ ได้รับการรับรองโดยสถาบันชั้นนำาระดับ

โลกถึง 3 สถาบัน คือ De Beers Institute of Diamond (เดอเบียร์ส) Sarine (ซารีน) และจาก 

Aurora Diamond (ออโรร่าไดมอนด์) 

ฉลองปีแห่งความยิ่งใหญ่ของไซโก

ฮิโรยูคิ อะกาชิ กรรมการผู้จัดการ ไซโก ประเทศไทย จัดงาน The Legend Of 

Time Gala Dinner เพื่อเฉลิมฉลองให้กับปีแห่งความยิ่งใหญ่ของไซโกที่ได้ก้าวมาสู่จุดที่

สำาคัญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกในโอกาสครบ 140 ปี ก่อตั้งแบรนด์ไซโก และครบรอบ 

30 ปีของบริษัท ไซโก (ประเทศไทย) พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองเรื่องราว

ความสำาเร็จของแบรนด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมผนึกกำาลังร้อยเรียงความดี 

พล.ท.นิรันดร ศรีคชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลาย

โจรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” โดยมี             

วรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนมอบ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

จะนำาไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงาน

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่สำาหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

ทั่วประเทศ โดยมีซีพีเอฟร่วมผนึกกำาลังร้อยเรียงความดีส่งมอบถึงมือประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก 

ทำาดีตามรอยเท้าพ่อ 

ศิรชัย คำาลม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (กิจกรรมพิเศษ) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน 

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำากัด จัดกิจกรรม “ซือดะ สร้างสรรค์คุณค่า ทำาดี

ตามรอยเท้าพ่อ ปี 5” กิจกรรมมอบประโยชน์สู่สังคม ด้วยการรวมพลังจากเหล่ากองทัพ

ชาวบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป “ซือดะ” ลงพื้นที่สร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์พร้อมมอบ

อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ซือดะและของใช้จำาเป็นอื่นๆ ให้แก่ศูนย์มัสยิดปางสา 

ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี นายมะนาเซ ดาโอะ (ที่ 3 

ซ้าย) อิหม่ามมัสยิดปางสา เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมคณะและนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ 

ศูนย์มัสยิดปางสา อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

SKECHERS (สเก็ตเชอร์ส) นำาเสนอคอลเลก

ชันเสื้อผ้าสไตล์สตรีท ที่ผสานความน่ารักเต็มอัตรากับ 

We Bare Bears แอนิเมชันเรื่องราวของหมีสามพี่น้อง 

Grizz, Pan Pan และ Ice Bear ที่แฟนคลับทั่วโลก

ตกหลุมรัก ถือเป็นครั้งแรกของ SKECHERS 

แบรนด์กีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำา กับการ

สร้างสรรค์คอลเลกชัน Skechers X 

We Bare Bears Collection เปิด

ตัวให้ทุกคนได้สัมผัสกับความน่า

รักผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่

มีให้เลือกหลากหลายทั้งสำาหรับ

เด็กและผู้ใหญ่ และสามารถ

จับจองเป็นเจ้าของกันได้ตั้งแต่

วันนี้ ผ่านทางร้านสเก็ตเชอร์สทุก

สาขา และช่องทางออนไลน์.

ห
ากไม่อยากมีกรดในกระเพาะมาก

เกินไปควรลดปริมาณการดื่มน้ำา

ผลไม้เข้มข้น อย่างเช่น มะนาว 

ส้ม ส้มโอ เกรฟฟรุต หรือน้ำามะเขือเทศ

สดปั่น หรือทำาให้เจือจางด้วยการผสมน้ำา

นต้นศักราชใหม่ “ปีขาล” ไม่เต็มใจ

ที่จะขานรับอายุอานามอีกขวบปีที่

จะต้องเพิ่มขึ้น ยังไงๆ ก็หนีไม่พ้น 

เพราะมันคือกฎของธรรมชาติ ฉะนั้นอยู่ให้

เป็น อยู่ให้ดี อยู่ให้รอดและปลอดภัย จึง

เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจลงมือกระทำาด้วย

ตนเอง อย่าแหงนคอรอว่าใครจะมาช่วย

เด็ดขาด เพราะการคาดหวังย่อมมีโอกาส

ที่จะผิดหวังมากบ้างน้อยบ้าง แต่การมี

ความหวังแล้วเดินหน้าตามหามันด้วยตัว

เอง บางครั้งอาจจะล้มบ้าง เซบ้าง ถือเป็น

รสชาติของชีวิต..นะคะ

วันนี้มนุษย์ป้ายังเอาตัวรอดจากเจ้า

โอมิครอนอยู่นา แต่ก็ไม่คิดจะอวดโอ้จน

ลืมตัวและตั้งอยู่ในความประมาทนะคะ 

เพราะเป็นคนหนึ่ง..ชาวบ้านข้างตัวก็จะ

เดือดร้อนไปตามๆ กันอีกหลายคน..แน่นอน

พูดถึงปีเสือแล้ว แทบทุกห้องไลน์จะ

เล่นการต่อสุภาษิต คำาพังเพย หรือประโยค

ที่มีคำาว่า “เสือ” อยู่ ดูเหมือนสนุกสนาน

ได้บริหารสมองกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว 

เพราะบางคำาที่ไม่รู้ความหมาย ก็จะผลัก

ดันให้มนุษย์อย่างเราอยากรู้อยากเห็นว่ามัน

คืออะไรกันแน่ ...มนุษย์ป้าขอรวบรวมมาให้

อ่านกันเล่นๆ ส่วนไม่รู้ความหมายอันไหน 

กรุณาบริหารร่างกายเปิดถามกูเกิลนะคะ

น้ำาพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ป่าพึ่งเสือเรือพึ่ง

พาย ...เสือชุมเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือ

ยัง ...ไม่พ้นชวด ฉลู ขาล เถาะ ...เนื้อเข้า

ปากเสือ ...เสือจนท่า ข้าจนทาง ...ปล่อย

เสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำา ...เขียนเสือให้

วัวกลัว ...จับเสือมือเปล่า ...เสือนอนกิน...

หนีเสือปะจระเข้ ...เสือเฒ่าจำาศีล...ชาติเสือ

ต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ...ใจดีสู้เสือ...

เสือสิ้นตวัก สุนัขจนตรอก...เสือทลายห้าง 

ช้างทลายโรง...เสือสองตัวอยู่ถ้ำาเดียวกันไม่

ได้...ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จัก

มอดเอาไม้เข้ามาขวาง...ให้เหยื่อเสือผอม...

เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้...เสือในร่างสมัน...

หน้าเนื้อใจเสือ...เสือซ่อนเล็บ...เสือรู้...เสือ

ลากหาง!!!

สวัสดีปีเสือค่ะ.

‘ป้าเอง’ 

จำ�ใจ...ต้องแก่ขึ้น

ขึ้

อาหารเสริมไฟเบอร์ ..มีเหตุผลมากมายที่ดี

ต่อสุขภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับใยอาหารเพียง

พอ ดีต่อหัวใจ น้ำาตาลในเลือดของคุณ และสำาหรับ

การรักษาน้ำาหนักที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณ คน

อเมริกันส่วนใหญ่ไม่ได้รับเส้นใยอาหารเพียงพอใน

อาหารที่กิน ดังนั้นคุณควรจัดลำาดับความสำาคัญของ

ผลไม้และผัก ถั่ว และธัญพืชไม่ขัดสี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อได้รับเส้นใยจากสิ่งที่คุณกินดีกว่ามาก

เกรน ผลไม้ และผัก ใช้เวลาในการเคี้ยว ซึ่งจะทำาให้คุณ

กินอย่างมีสติมากขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ไฟเบอร์

ยังช่วยให้แบคทีเรียในลำาไส้ที่ดีเจริญเติบโตได้ดีเช่น

กัน ซึ่งสามารถช่วยส่งสัญญาณความอิ่มจากกระเพาะ

อาหารไปยังสมอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการไฟเบอร์

หลายชนิดจากอาหารหลายประเภทเพื่อเก็บเกี่ยวผล        

ประโยชน์นี้” 

อาหารเสริมอย่างชาเขียว ..มีงานเขียนมากมาย

เกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพต่างๆ ของชาเขียว และมี

รายงานว่าเมื่อรับประทานในรูปแบบอาหารเสริม ชาเขียว

สามารถช่วยในการลดน้ำาหนักได้ แต่การทบทวนการศึกษา

ที่ทำาในปี 2555 แสดงให้เห็นว่า การดื่มชาเขียวส่งผลให้

สูญเสียน้ำาหนักเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

และ “ไม่น่าจะมีความสำาคัญทางคลินิก” ตามที่ผู้เขียน

ศึกษากล่าว โชคดีที่ชาเขียวมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย

เท่านั้นจึงไม่เป็นอันตราย แต่ไม่ควรนับว่าเป็นวิธีการลดน้ำา

หนักเพื่อสุขภาพของคุณ 

นี่เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นที่สรุปได้ว่า วิตามินเสริม

ไม่ได้ช่วยให้คุณลดน้ำาหนักได้แต่อย่างใด มีสารอาหารที่

มีประโยชน์และคุณควรบริโภคให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

เช่น ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แนะนำาให้

เลือกของว่างที่เน้นผักเป็นหลักแทนมันฝรั่งทอดหนึ่งถุง 

และพยายามกินอาหารมื้อหลักและของว่างให้เต็มไปด้วย

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ และให้พลังงานสูงที่สุดเท่าที่จะเป็น

ไปได้ ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นการ

เคลื่อนไหวที่สนุกสำาหรับคุณ และต้องพักผ่อนนอนหลับให้

เพียงพอเป็นประจำา.

ลดก�รดื่มน้ำ�ผลไม้เข้มข้น

เข้าไป และที่ลืมไม่ได้คือ เมื่อ

ให้ความสำาคัญกับเรื่องกินแล้ว ก็ไม่ควรละเลยการ

ดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพัก

ผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำาลังกายที่เหมาะสม

สม่ำาเสมอ หลีกเลี่ยงหรือปล่อยวางจากความเครียด 

เท่านี้คุณก็จะพร้อมรับทุกสถานการณ์ในทุกวันได้

อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ.

marrygun55@gmail.com

จับมือร่วมวิจัยและพัฒนา

ซามูเอล แอนเดร ซิลวีโอ แดมเบรวิลล์ ผู้อำานวยการและกรรมการบริหาร เอเชีย

แปซิฟิก, โรเบิร์ต ทูมิวะ ผู้อำานวยการด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอเชียแปซิฟิก  

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำากัด พร้อมด้วย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการวิจัย

และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่สำาหรับการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค โดยมุ่ง

เป้าส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

กินวิต�มินเสริมเพื่อลดน้ำ�หนัก

ข้อควรระวังสำ�หรับผู้คิดไดเอต 

ส่งมอบแว่นตาอัจฉริยะ

บริษัท ฟินน์ โซลูชั่น 

เทคสตาร์ทอัปผู้พัฒนา

ซอฟต์แวร์ เดินหน้าส่ง

มอบ YEyes AR Glasses 

แว่นตาอัจฉริยะ เทคโนโลยี 

Telemachine ทันสมัย จำานวน 

54 ชุด ให้แก่โรงพยาบาล

เอกชนใน 4 จังหวัดภาค

ใต้ เพื่อสนับสนุนแพทย์

ให้สามารถทำาการรักษาพร้อมเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างคนไข้ได้ในระยะไกล ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยฟังก์ชันครบครัน เพียงใส่แว่นก็สามารถสื่อสาร

ผ่านทางไกลแบบโมบายไร้สายได้แบบ Real Time คุณภาพคมชัดระดับ Full HD ทั้งภาพ

และเสียง รองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Andriod และ IOS นอกจากนี้ยังสามารถใช้คู่กับ

การปฐมพยาบาลรักษาฉุกเฉินบนรถพยาบาล และเทรนนิงฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ในการ

ถ่ายทอดสดการผ่าตัดได้อีกด้วย



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ทรงปรับปรุงการทหารเรือ โปรดให้
เปลี่ยนแปลงเรือรบใหม่ จากเรือกำาปั่น
รบใช้ใบ มาเป็นเรือกำาปั่นรบกลไฟ

เรือกลไฟลำาแรกคือ เรือสยามอรสุมพล
และต่อเรือรบเพิ่มเติมอีกหลายลำา

เช่น เรือราญรุกไพรี เรือศรีอยุธยาเดช 
เป็นต้น

ด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ
เนื่องจากทวีปเอเชียเป็นที่

ปรารถนาของนักล่าอาณานิคม
ตะวันตก ซึ่งได้แผ่ขยายอำานาจ
เข้าครอบครองหลายประเทศ

เช่น สิงคโปร์ตกเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ ญวน และเขมร ตก
เป็นของฝรั่งเศส ส่วนประเทศไทย 
หรือในขณะนั้นเป็นที่รู้จักกันใน
นาม สยาม เริ่มมีเค้ามาตั้งแต่
รัชกาลที่ ๓ ว่าเป็นที่ปรารถนา

ของมหาอำานาจอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงประเมินกำาลังของประเทศแล้ว

จึงยอมผ่อนปรนนโยบายทางการทูต
ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนน้อย

เพื่อรักษาเอกราชของประเทศ
โดยทรงทำาสนธิสัญญา
กับประเทศตะวันตก

เริ่มจากอังกฤษได้ส่งราชทูต เซอร์ จอห์น
เบาว์ริง เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาใหม่

ในพุทธศักราช ๒๓๙๘
เรียกว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง

พุทธศักราช ๒๔๐๐ และพุทธศักราช ๒๔๐๔
ทรงส่งคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษ
โปรดจัดเครื่องบรรณาการเป็นของขวัญถวายแด่

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร
เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น

โปรดให้ เซอร์ จอห์น เบาว์ริง เป็นกงสุล
ไทยประจำากรุงลอนดอน พระราชทาน

บรรดาศักดิ์เป็น “พระยาสยามานุกูลกิจ 
สยามมิตรมหายศ”

สยามคงทำาสนธิสัญญาในทำานองเดียวกัน
นี้ กับ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส 
เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และประเทศ
ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น สวีเดน และ

นอร์เวย์

ปลายรัชกาล โปรดให้ต่อเรือรบขนาด
ใหญ่ คือ เรือสยามูประสดัมภ์ แล้ว

โปรดให้ตั้งกรมเรือกลไฟขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๑
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9กีฬา

‘ชบาแกว’ทดสอบรางกายกอนลุยชิงแชมปเอเชียที่อินเดีย 

หัวหมาก • เม� อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่

อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย มิโยะ โอ

กาโมโตะ พรอมดวยทีมงานสตาฟฟโคช นํานักฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทยเขาทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งแรก เพ� อเตรียมความ

พรอมสําหรับการแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย 2022 รอบ

สุดทาย ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 21-27 มกราคมนี้ ลุนควาตั๋วไป

ฟุตบอลหญิงชิงแชมปโลก สมัยที่ 3 โดยการทดสอบรางกายดัง

กลาว หลังการทดสอบ ศิลาวรรณ อินตะมี กัปตันทีมฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทย กลาววา “วันนี้เรามาทดสอบสมรรถภาพรางกาย ซึ่ง

กอนหนานี้ทุกคนฝกซอมทํางานกันคอนขางหนัก เพ� อเตรียมเขา

รวมการแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชียรอบสุดทายที่อินเดีย 

ก็เปนโอกาสดีที่ ไดเขามาทดสอบสภาพรางกายในตอนนี้ ถือวา

ประมาณ 90 เปอรเซ็นตแลว เรามีเวลาเหลือเพ� อเตรียมตัวอีก

ไมกี่วันในการทําการบาน ทุกคนในทีมมีความมุงมั่น กระหายที่

อยากจะลงสนามกันมาก จากการที่เราเคยเจอเขามาหลายครั้ง

แลว ออสเตรเลียก็ถือวาทีมที่ดี มีรูปรางที่สูงใหญและแข็งแรง 

ตรงนี้เราตองทําการฝกซอมปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด สวนอีก 

2 ทีมถือวาเปนทีมที่ ไมยากมาก แตเราก็จะไมประมาททุกทีม 

เราตองเตรียมความพรอมใหดีที่สุดเพ� อที่จะผานเขาไปเลนใน

ฟุตบอลโลกหนที่ 3 ใหไดคะ” 

‘สองลอ’ จัดบีเอ็มเอ็กซชิงแชมป ปทท.ป 2565 

หัวหมาก • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคม

กีฬาจักรยานแหงประเทศไทยฯ เปดเผยวา ตามที่สมาคมกีฬา

จักรยานไดจัดการแขงขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ ชิงแชมป

ประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอเน� องกันมา

เปนประจําทุกป ปละ 5 สนาม แตป 2564 สมาคมจัดการแขงขันได

เพียง 2 สนาม เน� องจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได

แพรกระจายอยางหนัก ไมสามารถดําเนินการจัดการแขงขันอีก 3 

สนามที่เหลือได สําหรับในป 2565 นี้ บรรดาแฟนคลับจากสโมสร

ตางๆ ทั่วประเทศไดเสนอมาวาขอใหสมาคมกีฬาจักรยานจัดการ

แขงขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซชิงแชมปประเทศไทย โดยยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามมาตรการของ ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อยางเครงครัด ดัง

นั้นสมาคมกีฬาจักรยานจึงกําหนดจัดการแขงขันจักรยานประเภท

บีเอ็มเอ็กซชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ประจํา

ป 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) จํานวน 5 สนาม 

ประกอบดวย สนามที่ 1 วันที่ 29-30 มกราคม, สนามที่ 2 วันที่ 

12-13 กุมภาพันธ, สนามที่ 3 วันที่ 12-13 มีนาคม, สนามที่ 4 วัน

ที่ 23-24 เมษายน และสนามที่ 5 วันที่ 28-29 พฤษภาคม โดยจะ

แขงขันที่สนามเขาขยาย จังหวัดชัยนาท ทั้ง 5 สนาม 

‘รอยัลสคัพ’ เริ่มเอเชียนทัวรป 65 ที่สนามกรังดปรีซ 

กาญจนบุรี • การแขงขันกอลฟอาชีพชิงถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รายการ “รอยัลส คัพ” ชิงเงิน

รางวัลรวม 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 13.2 ลานบาท 

พรอมประเดิมเวทีเอเชียนทัวรเปนครั้งแรก ระหวางวันที่ 24-27 

กุมภาพันธนี้ ที่สนามกรังดปรีซ กอลฟ คลับ จังหวัดกาญจนบุรี 

โดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “หลัง

จากตองเล� อนมาเกือบ 2 ป เรารูสึกยินดีที่สามารถเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันกอลฟรายการรอยัลสคัพในเดือนหนา การจัดการ

แขงขันรายการนี้มีวัตถุประสงคเพ� อโปรโมตประเทศไทยใหเปน

ศูนยกลางการจัดการแขงขันกอลฟในระดับสากลและพัฒนาเกม

กีฬากอลฟ รวมถึงเพ� อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปร

เมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู

หัว (รัชกาลที่ 10) และเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสที่บริษัท กรังด

ปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจครบรอบ 

50 ป ในป พ.ศ.2563 ดวยรางวัลที่น�าดึงดูดใจพรอมกับการควา

ถวยเกียรติยศ ทําใหเรามั่นใจวาการแขงขันรายการนี้จะสราง

ความสนุกต� นเตนเราใจใหกับทั้งบรรดานักกอลฟที่รวมชิงชัยและ

แฟนกีฬาที่รับชมการถายทอดสดการแขงขัน”. 

สงทายป • ดร.ปริญ สิงหนาท ผูกอตั้งทรัสตกอลฟ รวมถายภาพ

กับ สดมภ แกวกาญจนา นักกอลฟจากนราธิวาส เจาของแชมป

ไทยแลนด มิกซ โฮสตบาย ทรัสตกอลฟ สนามสุดทายของป 2021 

ณ สนามอะเควลลา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ จ.พังงา เม� อเร็วๆ นี้

านพนเทศกาลปใหมกันไปเรียบรอยแลว ก็ขอใหทุก

ครอบครัวจงประสบแตความสุขความเจริญรุงเรือง 

เมื่อโควิด-19 ยังสร้างกระแสกระตุกความรู้สึก 

เพราะนี่กําลังจะเปนปที่ 3 ที่เราจะตองอยูรวมกับไวรัสมหา

ภัยตัวนี้ที่เขามาเปลี่ยนแปลงโลก ตั้งการดจนเม� อยมือไปหมด

แลว และที่แน�ๆ เสารที่ 8 มกราคม 2565 ที่กําลังจะมาถึง

นี้ กระทรวงศึกษาธิการประกาศเล� อนกิจกรรมฉลองวันเด็ก

แหงชาติที่สวนกลางไปเรียบรอยแลว ขณะที่สวนภูมิภาคให

ประเมินสถานการณเปนรายพื้นที่รวมกับคณะกรรมการโรค

ติดตอจังหวัด..••..ตองถือวาเปน “บิ๊กดีล” เม� อ “มาดามแปง” 

นวลพรรณ ล่ําซํา ออกมาเปดเผยวา การทาเรือ เอฟซี จัดการ

ปดบิ๊กดีล “ตอง” กวินทร ธรรมสัจจานันท คัมแบ็กกลับมา

เฝาเสาในไทยลีกอีกครั้ง หลังจากอดีตนายทวารกิเลนผยอง 

เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ไปโลดแลนในตางแดนกับ โอ

เอช ลูเวิน ทีมลีกเบลเยียม ตั้งแตป 2018 และถูกยืมตัวสู 

คอนซาโดเล ซัปโปโร ทีมในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุน ในฤดูกาล 

2020 กอนกลับมาอยูกับตนสังกัดเดิมในซีซั่น 2021/22..••..

ศึกฟุตบอลถวย คาราบาวคัพ 2021/22 มาถึงรอบรองชนะเลิศ 

ซึ่งในฤดูกาลนี้กลับมาใชกฎการแขงขันแบบเหยา-เยือนอีกครั้ง 

โดยการแขงขันแมตชแรกจะเริ่มกันตั้งแตตนเดือนมกราคม 

คูแรกคืนวันพุธที่ 5 มกราคม เปนเกมลอนดอนดารบี เชลซี ได

ลงเลนในถิ่นสแตมฟอรดบริดจ รับการมาเยือนของ “ไกเดือย

ทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร เวลา 02.45 น. อีกคูในรอบนี้

จะลงแขงขันกันคืนวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม อารเซนอล 

จะเปดรังเอมิเรตส สเตเดียม รับ ลิเวอรพูล เวลา 02.45 น. 

งานนี้แฟนบอลไทยที่ชอบนอนดึกโชคดี เพราะ พีพีทีวี เอชดี 

ชอง 36 ถายทอดสดใหชมทั้ง 2 แมตช ปูน ปูน..••..ทรัสตกอลฟ 

ศูนยฝกซอมและพัฒนาศักยภาพกีฬากอลฟดวยเทคโนโลยี จัด

แขงขันไทยแลนด มิกซ สนามสุดทาย ที่สนามกอลฟอะเควลา 

จ.พังงา จบไปเม� อวันศุกรที่ 31 ธันวาคมที่ผานมา เปนการสง

ทายปไดสนุกคึกคัก พรอมกับ สดมภ แกวกาญจนา ที่ฟอรม

รอนแรงสุดๆ ควาแชมปที่ 5 ของปไปครอง ขอแสดงความยินดี

อีกครั้ง นอกจากเงินรางวัลยังไดรับทุนจาก ม.รังสิต  เขาศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขากีฬากอลฟ และปริญญาโท-เอก สาขา

อุตสาหกรรมกอลฟกับทางมหาวิทยาลัยอีกดวยตางหาก นับเปน

อีกกาวของการผลักดันอยางมีมาตรฐานของ ดร.ปริญ สิงหนาท 

บิ๊กบอสทรัสตกอลฟน�าภูมิใจ..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ผ

แมนเชสเตอร • วูลฟแฮมปตันปดฉากชวงฮันนีมูนของ ราลฟ 

รังนิก กับ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ดวยประตูโทนในชวงทายเกม

ของ เจา มูตินโญ ที่พาทีมบุกมาเฉือนปศาจแดง 1-0 ถึงสนาม

โอลดแทรฟฟอรด  

นับเปนครั้งแรกในรอบ 42 ปที่ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

แพคาบานใหกับวูลฟแฮมปตัน แตพวกเขายังคงอยูอันดับ 7 บน

ตารางพรีเมียรลีก โดยมีคะแนนตามหลังกลุมท็อปโฟว 4 คะแนน  

ราลฟ รังนิก ผูจัดการทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ซึ่งเก็บ 

10 คะแนน ในการคุมทีม 4 แมตชแรกของเขา กลาววา “พวกเรา

เลนกันไมดีเลย ไมวาจะเปนในรายบุคคลหรือภาพรวมก็ตาม”   

“พวกเราไมสามารถกดดันอะไรไดเลย พวกเราพยายาม

แลว แตหลังจาก 10 หรือ 15 นาที พวกเรากลับไมสามารถเลน

เกมแบบเพรสซิงได” รังนิกกลาว  

แมตชนี้แสดงใหเห็นวาเรายังมีงานที่ตองทํากันอีกมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวะที่พวกเราไมไดครองบอล แตถึงแม

ในชวงครึ่งแรกพวกเราจะไดครองบอลมาก แตก็มีขอผิดพลาด

มากเกินไปจนเสียบอลงายๆ”  

แมตชนี้ คริสเตียโน โรนัลโด รับหนาที่เปนกัปตันทีมเปน

ครั้งที่ 2 ในการมาเลนใหยูไนเต็ดรอบนี้ เน� องจากอาการบาดเจ็บ

ของ แฮรรี แมกไกวร โดยในชวงปใหมที่ผานมา โรนัลโดไดเขียน

ขอความผานสังคมออนไลนวาไมพอใจกับผลงานของทีม โดยระบุ

วา “พวกเราตองทํางานหนักกวานี้ เลนใหดีกวาเดิม และแสดง

ศักยภาพออกมาใหมากกวาที่ทําอยูในปจจุบัน”  

อยางไรก็ตาม ไมมีสัญญาณอะไรที่บงบอกถึงการพัฒนา

ภายในทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และที่น�าสนใจคือ ในชวงครึ่ง

แรก วูลฟแฮมปตันมีโอกาสยิงประตูมากกวา 3 แมตชกอนหนา

นี้รวมกันเสียอีก  

แตลูกทีมของ บรูโน ลาจ ยิงประตูไดเพียง 14 ประตูเทานั้น

จากการลงเลนพรีเมียรลีก 19 แมตช ซึ่งผูจัดการทีมวูลฟแฮมปตัน 

กลาววา “เปนอีกหนึ่งชัยชนะของพวกเรา นี่เปนสนามที่สวยงาม 

สถานที่ซึ่งเต็มไปดวยประวัติศาสตร แตที่สําคัญที่สุดคือการเลน

ของพวกเรา”  

“พวกเราเลนในวิถีทางของพวกเรา เราสามารถควบคุม

สถานการณไดเปนอยางดีในชวงครึ่งแรก และพลาดโอกาสงามๆ 

ในหลายๆ ครั้ง พวกเราสามารถเก็บ 3 คะแนนจากแมตชนี้มาได 

แตก็เปนอีกครั้งที่พวกเรามีโอกาสยิงประตูมากมาย แตไดประตู

มาแคเพียงลูกเดียว” 

“อยางไรก็ตาม มันเปน 3 คะแนนซึ่งเราสมควรไดรับใน

แมตชนี้ ทุกครั้งผมพยายามมองโลกในแงดี และพยายามเอาชนะ

ใหไดในทุกๆ แมตชที่ลงเลน” กุนซือวูลฟแฮมปตันกลาว 

จากชัยชนะทําใหวูลฟแฮมปตันขยับขึ้นมาอยูอันดับ 8 ของ

ตารางพรีเมียรลีก โดยมีคะแนนนอยกวา แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

เพียง 3 คะแนนเทานั้น.

คาบาน • เจา มูตินโญ ฉลองกับเพ� อนรวมทีมหลังยิงประตูในนาที

ที่ 82 พาวูลฟแฮมปตันบุกมาเฉือนชนะ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

1-0 ในศึกพรีเมียรลีกเม� อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผานมา นับเปนครั้งแรก

ในรอบ 42 ป ที่วูลฟแฮมปตันบุกมาชนะที่โอลดแทรฟฟอรด ใน

เมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ

วูลฟบุกชนะผีแดงในรอบ42ป

ลาจบนลูกทีมใช โอกาสเปลือง

คลองเตย • ‘มาดามแปง’ นวลพรรณ ล่ําซํา 

ประธานสโมสร ‘สิงหเจาทา’ การทาเรือ เอฟซี 

เรียกเสียงฮือฮาในวงการฟุตบอลอีกครั้ง ดวยการ

เปดตัว ‘ตอง’ กวินทร ธรรมสัจจานันท ผูรักษา

ประตูทีมชาติไทย มาเฝารัง “สิงหเจาทา” ในไทย

ลีกเลก 2 ที่จะประเดิมสนาม 9  มกราคมนี้ ขณะที่ 

‘บีจี ปทุมฯ ขยับตัวอีกครั้งดวยการควานาคิน วิเศษ

ชาติ แนวรับฝงขวาดีกรีทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน 

23 ป จากสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มารวมทัพ 

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลรี โว 

ไทยลีก (ไทยลีก 1) ฤดูกาล 2021-2022 ที่จะเริ่ม

แขงขันเลกที่ 2 ในวันเสารที่ 8 มกราคมนี้ ลาสุด

เม� อวันที่ 4 มกราคม 2564 สโมสร ‘สิงหเจาทา’ 

การทาเรือ เอฟ.ซี. โดย ‘มาดามแปง’ นวลพรรณ 

ล่ําซํา ประธานสโมสร ไดจัดการปดบิ๊กดีล ‘ตอง’ 

กวินทร ธรรมสัจจานันท คัมแบ็กเฝาเสาในไทยลีก

อีกครั้ง หลังไปโลดแลนในตางแดนกับ โอเอช ลูเวิน 

ทีมลีกเบลเยียม ตั้งแตป 2018 และถูกยืมตัวสู คอน

ซาโดเล ซัปโปโร ทีมในศึกเจลีก ในฤดูกาล 2020 

กอนกลับมาอยูกับตนสังกัดเดิมในซีซั่น 2021/22

มาดามแปงเปดเผยวา “ถาเกมรับคือเกม

รุกที่ดีที่สุด ดีลนี้ก็คงเปนบิ๊กดีลที่แฟนบอลทาเรือ

ถูกใจ และเปนอีกหนึ่งของขวัญปใหมสําหรับชาว

สิงหเจาทาทุกคน เพราะตองคือผูรักษาประตูที่มี

คุณภาพ และมีความเปนมืออาชีพทั้งในและนอก

สนาม ความมุงมั่นตั้งใจของตองในการเลนทีม

ชาติไทยในเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ที่ผานมา 

ยอมพิสูจนใหเห็นวาตองมีความพรอมที่จะพิสูจน

ตัวเองเสมอ” มาดามแปงกลาวเริ่ม

“ตําแหน�งผูรักษาประตูลงไดคนเดียว ฉะนั้น 

การไดตองมาเฝาเสาใหทาเรือ แน�นอนวาจะชวย

ยกระดับการแขงขันในทีมใหสูงขึ้น เพราะทาเรือ

ยังมีผูรักษาประตูหลักประสบการณสูง และเรียน

รูอยูกับทีมมานาน อีก 2 รายคือ ปอนด วรวุฒิ 

ศรีสุภา และเพียว รัตนัย สองแสงจันทร ซึ่งมี

ฝมือไมเปนรองใคร ดังนั้นจึงเปนโจทย

ของนักกีฬาทั้งใหมและเกาที่ตอง

พิสูจนตัวเอง โชวฟอรมใหดี

ที่สุดเพื่อคว้าโอกาสในการ

เปนตัวจริง”

ทั้งนี้ โปรแกรมนัด

ถัดไป การทาเรือ เอฟ.ซี. 

จะเปดบานตอนรับการมา

เยือนของ ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด ในศึกรีโว ไทย

ลีก 2021/22 นัดที่ 16 

วันอาทิตยที่ 9 มกราคม 

2565 เวลา 18.30 น. 

ทางดานของสโมสร 

‘เดอะ แรบบิท’ สโมสรบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด ที่ในชวงปดพักเลกมีการควา

ตัวนักเตะเขามาเพิ่มหลายรายนั้น 

ลาสุดไดประกาศควาตัว นาคิน วิเศษ

ชาติ แนวรับฝงขวาดีกรีทีมชาติไทย 

รุนอายุไมเกิน 23 ป จากสโมสรทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด เขามารวมทัพใน

เลกที่ 2 อยางเปนทางการเรียบรอย

แลว โดยจะสวมเสื้อหมายเลข 33 

‘มาดามแปง’ดึงตองเฝาเสาการทาเรือ

กรุงเทพฯ • จากการที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ไดเดินทางเขารวม

ประชุมสหประชาชาติ ที่เมืองกลาสโกว 

ประเทศสกอตแลนด รวมกับผูนําทุกชาติ 

ตางไดมีความวิตกกังวลและแสดงความ

เปนหวงถึงสถานการณภาวะโลกรอน โดยมี

ความคิดที่ตกผลึกรวมกันในการรวมมือแกไข 

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศใหกลับมาเปน

อากาศบริสุทธิ์ ดวยการจัดทําโครงการ BCG 

(เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว) เพ� อสงเสริมอุตสาหกรรมกีฬา

ในรูปแบบ “กีฬาสีขาว” เริ่มจาก 1 ใน 6 เมือง

กีฬานํารอง (Sports City) ประกอบดวย ชลบุรี, 

สุพรรณบุรี, บุรีรัมย, อุดรธานี, กระบี่ และ

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทั้ง 6 จังหวัด ไดรับความ

เห็นชอบจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ “ส.ส.โตง” 

เลขาธิการคณะกรรมาธิการการกีฬา สภา

ผูแทนราษฎร และนายกสมาคมกีฬาแหง

จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในจังหวัดสปอรตซิตี้ 

ใหการยืนยันวา เน� องจากจังหวัดศรีสะเกษเปน

เมืองที่ผูคนในจังหวัดชอบดูกีฬา ในฐานะที่

ตนเองรักและเลนกีฬาเปนทุนเดิม ยินดีขานรับ

นโยบาย สิ่งแรกที่ทําและประสบความสําเร็จ

สามารถจับตองไดคือ การเชิญชวนใหประชาชน

หันมาสนใจการออกกําลังกาย ตอดวยการจัด

แขงขันกีฬาภายในจังหวัดอยางตอเน� อง สงผล

โดยตรงให้จังหวัดศรีสะเกษบูมเรื่องกีฬาเร็ว

มาก มีนักกีฬาเปนเลิศ (สมัครเลน) และนักกีฬา

อาชีพเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทุกวันนี้ศรีสะเกษ

พิตตสเบิรก • เบน โรธลิสเบอร

เกอร ควอเตอรแบ็กมากประสบ 

การณของ พิตตสเบิรก สตีล

เลอรส ลงเลนในไฮนซฟลดเปน

ครั้งสุดทายในชีวิตดวยการพา

ทีมอัด คลีฟแลนด บราวนส ใน

ศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล 

สัปดาหที่ 17 คูมันเดย ไนต เม� อ

วันที่ 4 ม.ค.ที่ผานมา

ดวยเวลาที่ เหลือนอยลง

เร� อยๆ เบน โรธลิสเบอรเกอร 

ควอเตอรแบ็กดีกรีแชมปซูเปอร

โบวล 2 สมัย ขวางไป 123 หลา 

1 ทัชดาวน ชวยให พิตตสเบิรก 

สตีลเลอรส ยังมีลุนที่จะผานเขา

รอบเพลยออฟแม โอกาสจะริบหรี่

นับเปนชวงทายๆ ในอาชีพ

ของควอเตอรแบ็กเจาของฉายา 

“บิ๊กเบน” ที่เลนในเอ็นเอฟแอลมา 

18 ฤดูกาล ซึ่งเกมมันเดยไนตเกม

นี้เปนอีกเกมที่เขาโชวผลงานได

อยางยอดเยี่ยม

“ผมไมรูจะพูดอะไร” โรธ

ลิสเบอรเกอร วัย 39 ป กลาว 

“ผมตองขอขอบคุณสถานที่แหงนี้

และบรรดาแฟนเหลานี้ มันไมมี

สถานที่ไหนที่จะเหมือนที่นี่อีกแลว 

ซึ่งผมสามารถเรียกวาบานไดเลย 

เพราะผมอยูที่นี่มาเกือบครึ่งชีวิต”

ครอบครัวของโรธลิสเบอร

เกอรเขามารวมชมเกม ขณะที่

บรรดาแฟนๆ ยังคงนั่งอยูในสนาม

แมสัญญาณการแขงขันจะจบลง

แลว โดยตลอดทั้งเกมมีเสียง

แฟนๆ ตะโกน “ขอบคุณเบน” อยู

ตลอดเวลา

“ผมหวังวาจะเก็บชวงเวลา

เหลานี้เอาไวในขวดแกวไดตลอด

กาล” โรธลิสเบอรเกอรกลาว “ผม

เกิดในโอไฮโอ แตมาอาศัยอยูที่

นี่ สถานที่แหงนี้ ไฮนซฟลด เปน

ที่ที่พิเศษสําหรับผม และมีความ

หมายอยางมากสําหรับครอบครัว

ของผม”

ชัยชนะทําใหสตีลเลอรส

ยังมีลุนที่จะเขาเพลยออฟ สวน

บราวนสนั้นตกรอบไปแลว โดบ 

พิตตสเบิรก ซึ่งมีสถิติ 8-7-1 ตอง

บุกไปชนะที่บัลติมอร ในเกมสัปดาห

สุดทาย แตยังตองการความชวย

เหลือจากทีมอ� นๆ เพ� อจะควา

โควตาสุดทายของสายเอเอฟซี

สตีลเลอรสมีสถิติตามหลัง 

อินเดียนาโปลิส โคลตส, ลาสเวกัส 

เรดเดอรส และแองเอ ชารจเจอรส 

อยูครึ่งเกมกอนเขาสัปดาหสุดทาย

ของฤดูกาลปกติในสัปดาหหนา ซึ่ง

เรดเดอรสกับชารจเจอรสตองเจอ

กันเอง 

กอนเขาเกมนี้ โรธลิสเบอร

เกอรอยูอันดับ 5 ตลอดกาลของ

เอ็นเอฟแอล ดวยการขวางไป 

63,721 หลา และขวางทัชดาวน

เปนอันดับ 8 ตลอดกาลที่ 416 ทัช

ดาวน สวนฤดูกาลนี้ขวางไป 21 

ทัชดาวน 9 อินเตอรเซปต.

‘บิ๊กตู’นํารอง6จว.จัดกีฬาสีขาว 

‘กองศักด’สั่งลุยศรีสะเกษเกมส

เปนเมืองกีฬาเพ� อมวลชน ดวยความภาคภูมิใจ

นอกจากนี้ “จังหวัดศรีสะเกษ” กําลัง

จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ 

ครั้งที่ 37 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผาน

มา ไดมีการปรึกษาหารือและหาทางออกกับ

หอการคา ในการจัดระเบียบรานอาหารให

สะอาด ถูกหลักอนามัย รวมถึงในการจัด

ถนนคนเดิน ไดมีคําสั่งใหงดกลองโฟม เพ� อ

เปนการลดภาวะโลกรอน โดยมุงหวังสราง

จิตสํานึกใหคนจังหวัดศรีสะเกษรักษ โลก 

ผลพลอยไดที่ตามมาคือ สรางความประทับ

ใจใหกับนักกีฬา เจาหนาที่ ผูบริหารที่เดิน

ทางมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช� นชมใน

ความสวยงาม ความเปนระเบียบ ความมีวินัย

ของคนจังหวัดศรีสะเกษ โดย “ศรีสะเกษ” 

พรอมแลวที่จะปฏิบัติเปนจังหวัดแรกเพ� อให

ผูบริหาร ใหนักกีฬาทุกจังหวัดซึมซับสิ่งที่ดีๆ 

ไปใชกับจังหวัดบานเกิดของตัวเอง

การที่ “การกีฬาแหงประเทศไทย

เตรียมเสนอใหแตละจังหวัดยึดปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกัน ในการเปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกีฬา คุณจะตองมีความรับผิดชอบใน

เร� องความสะอาดและสิ่งแวดลอม และจะ

ตองทําแผนเร� อง BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ, 

เศรษฐกิจหมุนเวียน, เศรษฐกิจสีเขียว) มา

รายงานตอการกีฬาแหงประเทศไทย กอนที่

คุณจะเปนเจาภาพ เพ� อใหเปนบรรทัดฐานที่

ดี สําหรับจังหวัดที่เปนเจาภาพครั้งตอๆ ไป 

อยางนอยอากาศดี สถานที่แขงขันดี มีความ

สะอาด แมคาที่ตั้งรานขายอาหารบริเวณขาง

สนามแขงขันจะตองสะอาดและมีคุณภาพ 

และสุดทายจะเปนการสรางรายได ใหกับผู

ประกอบการหองพัก โรงแรม รานขายอาหาร 

ขายสินคาในพื้นที่เปนอยางดี”

ขณะเดียวกัน ดร.กองศักด ยอดมณี ผู

วาการการกีฬาแหงประเทศไทย ใหการยืนยัน

วา ตอไปทุกจังหวัดที่เปนเจาภาพจัดการแขงขันจะ

ตองเนนความสะอาดเปนอันดับตนๆ เน� องจาก

เร� องของกีฬา เร� องของการออกกําลังกาย เร� อง

ของสิ่งแวดลอม เร� องของอากาศ เร� องของน้ํา 

ตองใสสะอาด สิ่งเหลานี้ถือเปนหัวใจสําคัญ ถา

อากาศดี ผูคนก็อยากออกกําลังกาย ถาน้ําใส 

สถานที่ทองเที่ยวสวย ผูคนก็อยากออกกําลัง

กาย ดังนั้นการกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดกําชับ

ใหทุกจังหวัดเรงปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดย

เนนจังหวัดที่เปนเจาภาพจัดการแขงขัน กีฬา

แหงชาติและกีฬาเยาวชนแหงชาติ.  

ดร.กองศักด ยอดมณี

เบนปลื้มชนะบราวนสทิ้งทวน

เลนเกมสุดทายในไฮนซฟลด 

ใหกับทัพ “เดอะ แรบบิท” 

สําหรับ นาคิน วิเศษชาติ ปจจุบัน

อายุ 22 ป เริ่มเลนฟุตบอลอาชีพกับ

สโมสรอยุธยา วอริเออร ในป 2017 จาก 

นั้นไปรวมทีมอยุธยา เอฟซี ในป 2018        

จนถูกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ควาตัว

ไปรวมทีมกอนจะถูกปลอยให อารมี่ 

ยูไนเต็ด, อยุธยา ยูไนเต็ด และชัยนาท 

ฮอรนบิล ยืมตัวไปใชงาน กอนจะกลับ

มารวมทัพ “แขงเทพ” อีกครั้งในฤดูกาล 2021-22 

และยายมารวมทัพ “เดอะ แรบบิท” ในเลกที่ 2 

ของฤดูกาลดังกลาว

นอกจากนี้ นาคิน วิเศษชาติ ยังเคยติดทีม

ชาติไทยรุนอายุไมเกิน 19 ป รวมถึงลาสุดติดทีมชาติไทย 

รุนอายุไมเกิน 23 ป ชุดทําศึกฟุตบอลชิงแชมปเอเชีย 2022 รอบคัด

เลือก ที่ประเทศมองโกเลีย เม� อเดือนตุลาคมที่ผานมาอีกดวย. 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นิทรรศการผลงานดอกไม้ Greets-กรี๊ด

นิทรรศการสร้างสรรค์ผลงานดอกไม้ชื่อ Greets-กรี๊ด แสดง

ถึงความรื่นเริง สดชื่นเบิกบาน ในแนวความคิดของศิลปิน เพื่อส่ง

ต่อความหมายใหม่แห่งชีวิตในเทศกาลปีใหม่ 2565 ดอกไม้ ตั้งแต่

ตูม แรกแย้ม ผลิบาน แสดงถึงความงดงามในวัยวันของสรรพ

ชีวิต หรือแม้ โรยราก็ยัง

คงแสดงความเป็นจริงที่

ความงดงาม ผลงานกว่า 

200 ชิ้น ในนิทรรศการ

จากศิลปินไทย 150 คน 

แสดงถึงเทคนิคและการ

สร้างสรรค์ที่หลากหลาย

เฉพาะตัว เพื่อส่งความ

สุขให้มีแรงก้าวต่อไปในทุกวันเวลาของชีวิต เปิดให้ชมฟรีถึงวันที่   

5 มี.ค.2565 ทุกวัน เว้นวันจันทร์ ณ หอธรรมพระบารมี ฉะเชิงเทรา 

‘อีเรียมซิ่ง’ หนังทำาเงินสูงสุด

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ประกาศผลและมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์

บันเทิง ประจำาปี 2563 ครั้งที่ 29 ผลรางวัล อาทิ รางวัลภาพยนตร์

ทำาเงินสูงสุดในรอบปี 2563 ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง อีเรียมซิ่ง 

รางวัลภาพยนตร์สั้น

ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ 

ภาพยนตร์เรื่อง อินทรีย์

แดง รางวัลภาพยนตร์

ยอดเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่ 

ภาพยนตร์เรื่อง School 

Town King รางวัลภาพ 

ยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง School Town King 

และบุคลากรในวงการบันเทิงที่ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

เกียรติคุณแห่งความสำาเร็จ คือ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

รูปธรรม นามธรรม ความสุข สิ้นคิด

จากประสบการณ์ที่บ่มเพาะมากว่า 50 ปีของอลงกรณ์ หล่อ

วัฒนา ที่ได้ถ่ายทอดทั้งปริศนาภาพ-ปริศนาธรรมมานักต่อนัก เมื่อ

ถึงจุดหนึ่งที่ทักษะ ความคิด และอารมณ์ผสานรวมกันเป็นหนึ่ง

เดียว ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่มีจุด

มุ่งหมายตอบสนองความศรัทธาในสิ่ง

ที่สำาคัญมากที่สุด คือ “ตัวตน” ของ

เราเอง ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติรอบกาย 

ผู้คนรอบตัว ล้วนผ่านเข้ามาในจิตใจ

ให้ได้รับรู้ความเป็นไปของโลก และ

ตั้งคำาถามกับมัน ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่า

นั้นเหมือนหรือแตกต่างจากทัศนคติ

ของเรามากน้อยเพียงใด นำาไปสู่การ

ค้นหาวิถีแห่งการแสดงออกในแบบ

ฉบับเฉพาะตัว นิทรรศการ “รูปธรรม 

นามธรรม ความสุข สิ้นคิด” จัดแสดงที่ ATTA Gallery ตั้งแต่วัน

ที่ 15 ม.ค.-20 ก.พ.2565.

พิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ สำาหรับ Thai 

Short Film and Video Festival คือ

เทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่และยืนยาว

ที่สุดของประเทศไทย ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 25 โดย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นการจัด

ประกวดหนังสั้นสำาหรับนักเรียน นักศึกษา 

และคนทำาหนังทั่วไป เป็นเวทีหนังสั้นที่สำาคัญ

และมีส่วนช่วยสร้างผู้กำากับชื่อดังมาแล้ว

มากมายตลอดกว่าสองทศวรรษ 

ปีนี้มีผู้ส่งหนังเข้าร่วมประกวดในเทศกาล

กว่า 500 เรื่อง หนังสั้นยอดเยี่ยมปีนี้ถือเป็นปี

ที่มีความหลากหลาย ทั้งหนังสะท้อนความยาก

ลำาบากของชนกลุ่มน้อย และหนังดรามาว่าด้วย

เรื่องราวในรั้วโรงเรียนสามารถคว้ารางวัลมาได้ 

งานประกาศผลรางวัลในสาขาต่างๆ รูป

แบบเปลี่ยนไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-

19 สาขารางวัลช้างเผือก หรือรางวัลสำาหรับคน

ทำาหนังในระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

With Love, and Other Things หนังอันว่าด้วย

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีผู้สูงวัย โดย 

นาธาร พิชัย จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ส่วนรองชนะเลิศ ได้แก่ Bonne en 

หนังสั้นยอดเยี่ยมของปี : ครอบครัว ความแร้นแค้นชนกลุ่มน้อยและค้ากาม

rouge (บอนน์ ออง รูจ) หนังดรามาในโรงเรียน

คอนแวนต์ โดย บุญรักษา สาแสง จากจุฬาฯ เช่น

กัน และ On My Way Home หนังครอบครัวที่

มีฉากหลังเป็นจังหวัดยะลา โดย รุ้งรวี เอียบสกุล 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนในสาขารางวัลรัตน์ เปสตันยี สำาหรับ

คนทำาหนังทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

Please… See Us หนังที่แสดงภาพความ

แร้นแค้นของชนกลุ่มน้อย โดย เชวง ไชยวรรณ  

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศสองรางวัล ได้แก่ 

Dance of Death หนังที่ ใช้การเต้นโขน

ประกอบกับการเล่าถึงปัญหาสังคมและการ 

เมืองของไทย โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล และ

พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ และ กอนกวยสะเร็นทร์ 

หนังที่ใช้ฉากหลังของภาคอีสานใต้ โดย เชิด

ศักดิ์ สมัครลาน

ขณะที่รางวัลช้างเผือกพิเศษสำาหรับ

นักเรียนในระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

เรื่อง 24 โดย วีรภัทร สากลวารี จาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

อีกรางวัลสำาคัญของเทศกาล ได้แก่ 

รางวัลหนังสารคดี หรือรางวัลดุ๊ก ผู้ชนะ ได้แก่ 

เรื่อง อัญญ-เดียรถีย์ ว่าด้วยกลุ่มคนที่มีแนวคิด

อนุรักษนิยมทางศาสนา โดย พิชญุตน์  

เค้าอ้น ด้านรางวัลปยุต เงากระจ่าง 

สำาหรับหนังแอนิเมชัน ผู้ชนะ ได้แก่ 

ด.ญ.ดั่งใจ โดย พริ้ม สุรพักตร์ภิญโญ 

และปัทมา หอมรอด

ส่วนรางวัล Digital Forum สำาหรับ

หนังที่มีความยาวมากกว่าครึ่งชั่วโมง ผู้

ชนะ ได้แก่ Bangkok Tradition หนัง

สืบสวนเปิดโปงการค้ากามที่มีฉากหลัง

เป็นกรุงเทพฯ ในยุค 1980 โดย ฐามุยา 

ทัศนานุกูลกิจ สนใจติดตามความเคลื่อน 

ไหวของภาพยนตร์ ได้ที่ www.fapot.

or . th หรือ www.facebook.com/

ThaiFilmArchivePage.

เ

With Love, and Other Things หนังสั้นรางวัลช้างเผือก

พิชญุตน์ เค้าอ้น ผู้คว้ารางวัลดุ๊กจากเรื่อง อัญญ-เดียรถีย์

Please…See Us หนังแสดงภาพความแร้นแค้นชนกลุ่มน้อย

อัญญ-เดียรถีย์ หนังว่าด้วยกลุ่มคนมีแนวคิดอนุรักษนิยมทางศาสนา

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” มองบาง รร.อาจเปิด

เรียน On Site ได้ ให้ดูเป็นรายกรณี เชื่อโค

วิดรอบนี้อาจรุนแรงลดลง เพราะนักเรียนได้

รับวัคซีนมากแล้ว ย้ำาสถานศึกษาต้องคุมเข้ม

มาตรการ 6-6-7 คัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง 

ที่ ไปพื้นที่เสี่ยง คาด ม.ค.นี้ วัคซีนปักแขนเด็ก

กลุ่ม 5-11 ปี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เนื่อง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาจยังมี 

ต่อเนื่องภายหลังจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  

พ.ศ.2565 ตนจึงได้สั่งการให้สถานศึกษาทุก

สังกัดคุมเข้มเรื่องมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 

ในสถานศึกษาอย่างเคร่ดครัด ขณะเดียวกัน

ทางสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) ได้ประสานไปยังสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ช่วยกัน

คัดกรองนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เดินทางไป

ยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคสูง ก่อนที่

จะเปิดทำาการเรียนการสอนแล้ว ส่วนการเปิด

ทำาการเรียนการสอนยังสถานศึกษานั้นให้เป็น

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดในการประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการป้องกัน

การแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษาครั้งนี้

ถือว่าทำาได้ดีกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากมีการถอด

บทเรียนจากครั้งที่ผ่านมา รวมถึงนักเรียนส่วน

อายุ 11-18 ปีก็ได้รับวัคซีนเป็นจำานวนมากแล้ว 

ส่วนนักเรียนที่อายุระหว่าง 5-11 ปี กลุ่มแรกก็

คาดว่าจะได้รับภายในเดือนมกราคมนี้ แต่ทั้งนี้

นักเรียนกลุ่มดังกล่าวต้องได้รับการยินยอมจาก

ผู้ปกครองด้วย และในส่วนของเรื่องคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนนั้น ศธ.มีการพัฒนา

ไปมากขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หลากหลาย 

ทำาให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษามากขึ้นกว่าที่ผ่าน

มาอย่างแน่นอน

“การแพร่ระบาดครั้งนี้ เราถือว่ามีบท

เรียนจากครั้งที่ผ่านๆ มา จากเดิมที่เราต้องมีการ

ปิดสถานศึกษาทั้งหมด แต่ครั้งนี้ความรุนแรง

อาจลดลง รวมถึงนักเรียนเราก็ได้รับวัคซีนกัน

เป็นจำานวนมากแล้ว ดังนั้นคงไม่ต้องมีการปิด

สถานศึกษาทั้งหมดเหมือนที่ผ่านมา โดยให้ดู

เป็นรายกรณีไป เช่น โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่มี

จำานวนนักเรียนจำานวนมาก ก็อาจจะมีการสลับ

วันมาเรียน หรือปิด ส่วนโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก

บางรร.อาจเปิด‘On Site’ได้ดูเป็นรายกรณี
‘ตรีนุช’มองโควิดรอบน้ีรุนแรงลดลงเหตุนร.ฉีดวัคซีนเยอะแล้ว/รุ่น5-11ปีลงเข็มม.ค.น้ี

ศึกษาธิการ • รมว.ศธ.ยอมรับ

หนี้ครูเป็นหนี้ก้อนใหญ่ เป็น

ส่วนหนึ่งหนี้ครัวเรือนทั้งระบบ 

ที่ต้องแก้ไข ต้องสะสาง เพื่อ

สร้างขวัญกำาลังใจให้แก่ครูทั่ว

ประเทศ พร้อมเตรียมแผน

ปรับปรุงบ้านพักครู ชง ครม.

เร็วๆ นี้

นางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลั งการประชุ มคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม

ได้หารือถึงภาพรวมการแก้ไข

ปัญหาหนี้ สิ นครั ว เ รื อนทั้ ง

ระบบ ซึ่งในส่วนของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ตนได้

รายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

รับทราบถึงการแก้ ไขปัญหา

หนี้ครูทั้งระบบ โดยขณะนี้ 

ศธ.ได้นำาร่องแก้ปัญหาหนี้ครู

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่ง

เป็นโครงการแก้ปัญหาหนี้สิน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เนื่องจากคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาของ 

ศธ.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูต้นแบบ โดยใช้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ

เป็นฐาน และขณะนี้มีสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวแล้วกว่า 20 แห่ง โดย

ใช้มาตรการลดดอกเบี้ย ทั้งนี้

ยอมรับว่าปัญหาหนี้ครูถือเป็น

หนี้ก้อนใหญ่ที่ ศธ.ต้องการที่

จะสะสางเพื่อสร้างขวัญกำาลัง

ใจให้แก่ครูทั่วประเทศ

“การแก้ปัญหาหนี้ครูทั้ง

ระบบกำาลังดำาเนินการอย่างต่อ

เนื่อง ซึ่งคงไม่สามารถทำาได้

เสร็จทั้งหมด แต่จะสอดรับกับ

นโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครัว

เรือนของรัฐบาล” นาวสาวตรี

นุชกล่าว และว่า นอกจากนี้ 

นายกฯ ยังได้มอบแนวทางการ

ช่วยเหลือดูแลบ้านพักข้าราชการ 

ซึ่งในส่วนของ ศธ.เองได้รายงาน

ว่า ขณะนี้ ศธ.ได้จัดทำาโครงการ

ปรับปรุงบ้านพักครูทั่วประเทศ 

โดยมอบหมายสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ร่างแผนงานไว้หมด

แล้ว เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่

ข้าราชการครู ซึ่งเบื้องต้นวาง

เป้าหมายว่าจะใช้ โรงเรียนที่ถูก

ควบรวมไปแล้วและมีอาคาร

ปล่อยทิ้งร้างไว้ เราจะนำามา 

รีโนเวตใหม่ให้เป็นอาคารบ้าน

พักครู โดยจะนำาเสนอแผน

ปรับปรุงบ้านพักครูทั่วประเทศ

ให้ ครม.พิจารณาในเร็วๆ นี้.

รับหนี้ครูจัดเป็นก้อนใหญ่

ส่วนหนึ่งปัญหาระดับปท.

ต้องใช้เวลาในการสะสาง

ศึกษาธิการ • โอมิครอนทำาพิษ “ศธ.เลื่อนจัด

งานวันเด็ก” โดยเฉพาะกิจกรรมพาเยาวชน

ดีเด่น 250 คน เข้าพบนายกฯ ออกไปจนกว่า

สถานการณ์ระบาดโควิดคลี่คลาย ส่วนภูมิภาค

ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเป็น

รายพื้นที่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำาหนดจัดกิจกรรม

ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 รวมถึงกิจกรรม

การมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็ก

และเยาวชนดีเด่นและนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

ชาติ ปี 2565 โดยนำาเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำานวน 250 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท

จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ในวันที่ 8 มกราคม 2565 รูปแบบออนไซต์ ใน

พื้นที่หอประชุมคุรุสภา ศธ.

สำาหรับส่วนภูมิภาค ศธ.ได้มอบหมายให้

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรม

การมอบโล่รางวัล โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ผู้มอบนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

ในหลายพื้นที่ของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ที่ส่วนกลาง และเลื่อนการจัดกิจกรรมการมอบโล่

รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดี

เด่นและนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทั่วประเทศ 

ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

“สำาหรับกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ในส่วนภูมิภาคนั้น ให้ประเมินสถานการณ์เป็น

รายพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

จังหวัด หากเห็นว่าปลอดภัยก็สามารถจัดกิจกรรม

ได้ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตาม

มาตรการและข้อกำาหนดของแต่ละพื้นที่อย่าง

เคร่งครัด แต่หากพื้นที่ใดไม่พร้อมและสถานการณ์

ยังไม่น่าไว้วางใจก็ให้เลื่อนไปก่อน ทั้งนี้ ดิฉันยืนยัน

ว่า ศธ.เห็นความสำาคัญของเด็กทุกคน ซึ่งภายในปี

นี้จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นแน่นอน ส่วน

จะกำาหนดใหม่ว่าจะจัดกิจกรรมเมื่อไหร่ ในรูป

แบบใดนั้น เราต้องประเมินสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ถ้ามีความเสี่ยงสูงก็ยังจัด

ไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ และ 

ผู้ปกครองทุกคน” รมว.ศธ.กล่าว.

พิษโอมิครอนเลื่อน‘จัดงานวันเด็ก’ไม่มีกำาหนด

ไม่ถึง 120 คน หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่

สามารถบริหารจัดการได้ ก็ไม่จำาเป็นต้องปิด” 

รมว.ศธ.กล่าว  

นางสาวตรีนุชกล่าวว่า สำาหรับกรณี

การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในรายจังหวัดในพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางจังหวัดได้มี

การสั่งปิดสถานศึกษาไปบ้างแล้วนั้น เรื่องเป็น

ความกังวลเรื่องการแพร่กระจายของโรคและ

ถือเป็นการควบคุมไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง

มากขึ้น และเป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในการพิจารณา

ก่อนหน้านี้ น.ส.ตรีนุชได้ออกประกาศ 

ศธ.เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เรื่องมาตรการป้องกัน 

โควิด-19 สกัดการระบาดในสถานศึกษา โดย

เน้นยำ้าว่า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม เป็นต้นไป 

หากมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้สถาน

ศึกษาสามารถพิจารณาปรับการเรียนการสอน

เป็นระบบการศึกษาทางไกล คือ On air, Online, 

On hand และ On demand ได้ตามความเหมาะ

สม และประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดอย่างใกล้ชิด และให้สถานศึกษาประเมิน

มาตรการการเปิดเรียนของ Thai stop COVID 

plus และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ 6 มาตรการ

หลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำาหรับสถาน

ศึกษาโดยเคร่งครัด.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

นเสาไฟฟ้า..กราบสิครับ รออะไร

คนอื่นอาจยิ้มหัวกับคำานี้ แต่สำาหรับนายเพชร-กรุณพล                                                                   

เทียนสุวรรณ นักแสดงที่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 

เขต 9 กรุงเทพฯ ในสังกัดพรรคก้าวไกล อ่านแล้วเห็นจะยิ้มไม่

ออกนอกจากฝืน!

เกี่ยวอะไรน่ะหรือ? คือมันอย่างนี้..นายพิชิต ไชยมงคล 

อดีตแกนนำาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย 

แกได้โพสต์ภาพย่อตัวยกมือไหว้ของนักแสดงท่านน้ีขณะ

ลงพื้นที่หาเสียง พร้อมเขียนข้อความ.. “การกราบไหว้คือสัญ 

ลักษณ์ของความไม่เท่าเทียม?

การกราบไหว้ของคณะผู้จะปฏิวัติประเทศไทย หรือคณะ

ที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าในประเทศไทย คือ การแสดง 

ออกถึง การไม่เท่าเทียมกันในสังคม

เพราะเขามองว่า สังคมควรมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเด็ก

หรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือลูก หรือแม้แต่ยกมือไหว้

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การยกมือไหว้คนท่ีอายุมากกว่า พวกเขาจึงคิดว่าเป็นสัญลักษณ์

ของการกดขี่ชนิดหนึ่ง

พวกเขาคงลืมวัฒนธรรมไทยที่แสดงออกให้เห็นถึงวัฒน 

ธรรมที่ไม่ใช่การกดขี่ แต่เป็นวัฒนธรรมการให้เกียรติ ซึ่งหลาย

ประเทศไม่มี

ความเท่าเทียมกันนั้นต้องมีครับ แต่สิ่งที่ยกมือไหว้มันคือ

วัฒนธรรมไทย

เวลาเคลื่อนไหว ชุมนุม ข้อเสนอมันสุดโต่ง แต่สะใจพวก

ตนเอง ชี้หน้าด่ากราดคนโน้น คนนี้ ว่าเป็นพวกไดโนเสาร์บ้าง 

หลงยุคบ้าง

แต่พอตัวเองหาเสียง ยกมือไหว้รอบทิศ สายย่อก็มา สงสัย

ไหมว่า คนที่คุณยกมือไหว้อาจเป็น สลิ่ม ก็ได้ ทำาไมไม่หาเสียง

ผ่านวาทกรรม สวยหรู แล้วเดินชู 3 นิ้วหาเสียงตลอดทางล่ะครับ

ออกไปเดินไหว้ กราบ แสดงสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ทำาไม 

ปากพูดอย่าง กิริยาทำาอย่าง ยกมือไหว้จะช่วยอะไร หรือพออยาก

ได้ อยากเป็น ก็ไม่เลือกวิธีการ แม้จะกลืนน้ำาลายตัวเอง

นั่นเสาไฟฟ้า กราบสิครับ รออะไร”

ครับ..แบบนี้เป็นใครก็จุก-ยิ้มไม่ออกแน่ แต่อย่างว่า นัก

แสดง (ที่เก่ง) ต้องเล่นได้ทุกบทตามผู้กำากับต้องการ อย่าว่าแต่

กราบเสาไฟฟ้าเลย กราบสุนัขก็ต้องกราบ หากผู้กำากับสั่ง!

และการที่นายเพชรออกตระเวนแสดง “สัญลักษณ์แห่ง

การกดขี่” ไปทั่วหลักสี่-จตุจักร นั่นก็คงด้วยนอนคิด-ตรึกตรอง

ถ้วนถี่ดีแล้ว ว่าการหาเสียงกับประชาชนมันต้องมือไม้อ่อน 

ย่อได้-คลานหมอบกราบได้ก็ต้องทำา จะยึดมั่นถือมั่น “การ 

กราบไหว้คือสัญลักษณ์ของความไม่เท่าเทียม” มันใช้กับการอ้อน-

ขอคะแนนเสียงไม่ได้..

ไม่งั้นจะมีคำาพูดรึว่า.. “หน้าหาเสียง ผู้แทนเดินยกมือไหว้

ยันหมา”!

เออ..ว่าแต่ เป็นดารา เป็นคนบันเทิงแท้ๆ ทำาไมนายเพชร

ไม่ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการไปช่วยหาเสียงให้ชาวบ้านร้าน

ตลาดได้กรี๊ดกร๊าดบ้างล่ะ?

ดารา 3 กีบก็มีอยู่มากหน้าหลายตานี่นา หรือจะชวนนัก

ร้องหน้าใหม่อย่าง “ทิดปอง” ได้ก็ยิ่งฮือฮา แค่พาไปเดินประกาศ

ท้าชก-ท้าต่อยกับพี่ศรี..

ขี้คร้านจะยึดพื้นที่ข่าวได้ทุกวัน!.

ผู้แทนไหว้ยันหมา?

นั่

พิง่ดีใจกบัโมเมนตถ์กู

แฟนหนุ่มขอแต่งงาน 

แต่จู่ๆ ก็มีเรื่องทำาให้

ต้องมาอารมณ์เสีย สำาหรับ 

ดิว-อริสรา ทองบริสุทธิ์ 

เพราะมีหญิงสาวรายหนึ่ง

ได้ โพสต์ข้อความว่า “สาว

ออกโรงแฉ แฟนดาราสาว

คนดัง ขอให้รักกันนานๆ หนี้

ที่ติดไว้ ชาติหน้าค่อยมาใช้ก็

แล้วกัน” ซื่งจากข้อความนี้

ทุกคนก็พุ่งประเด็นไปที่คู่ของ 

ดิว อริสรา

โดยล่าสุด ทางนักแสดงสาวก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องดังกล่าว

ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก Due Arisara ยอมรับว่าคู่รักที่ถูกกล่าวถึงนั้น

คือคู่ของเธอและเซบาสเตียน แฟนหนุ่ม แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 

5 ปีก่อน ซึ่งตอนนั้นเธอกับแฟนหนุ่มยังไม่ได้คบหาดูใจกัน พร้อม

กันนี้ทางดิวยังได้แนบแชตบทสนทนาเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

ด้วย “สวัสดีค่ะ วันนี้ดิวขอออกมาพูดในส่วนของตัวดิว และตัวเซ

บาสเตียน เกี่ยวกับกรณีที่มีอักษรย่อ มีการเบลอหน้า และประเด็น

ที่ชวนให้ใครหลายคนสงสัย (ยาวหน่อยนะคะ อย่าขี้เกียจอ่านเลย

อยากให้ทุกคนได้อ่าน) “สาวไม่ทน ออกโรงแฉ ‘แฟนดาราสาวคน

ดัง’ เบี้ยวหนี้ค่าอาหาร-ค่าพีอาร์สาว บอกใบ้ครบ ลั่นขอให้รักกัน

นานๆ หนี้ที่ติดไว้ ชาติหน้าค่อยมาใช้ก็แล้วกัน!”

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า การที่ดิวออกมาพูดตรงนี้ ตอนนี้ 

และขอไม่ข้ามกับเหตุการณ์

นี้ เพราะหลังจากวันที่ดิว

โดนขอแต่งงาน ดิวขอ

พูดตรงๆ กับทุกคนเลยว่า 

มากกว่าการที่เราสองคนมี

ความสุขในแบบฉบับของ

คนรักกัน สิ่งหนึ่งที่ทำาให้เรา

สองคนรู้สึกดีมากๆ อย่าง

สุดซึ้งคือ ความรักจากทุกๆ 

คนที่เข้ามายินดีกับคู่เรา พี่ๆ 

น้องๆ ในวงการบันเทิง พี่ๆ 

น้องๆ สำานักข่าวทุกสำานัก 

รวมทั้งพี่ๆ น้องๆ คนไทยทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น คนที่

เป็นแฟนคลับ หรือคนที่ผ่านมาทั่วไป ขอบอกตรงนี้ว่าในขณะนี้ที่

เราสองคนอยู่ที่ต่างประเทศ หัวใจของพวกเราฟูกันมากและอิ่มเอม

มากจากพลังของความยินดีและความรักของทุกๆ คน .. ดิวถึงต้อง

ออกมาพูดอะไรในเรื่องนี้ เพราะดิวไม่อยากให้คนที่รักเรา ยินดีกับ

เรา เกิดความสงสัย ผิดหวัง หรือแม้กระทั่งตั้งคำาถามกับตัวเซบาส

เตียน

“ใช่ค่ะ ข่าวที่ว่ามันคือคู่ของเราสองคนเอง” แต่ทุกอย่างมี

ที่มาที่ไปพร้อมหลักฐานพิสูจน์มากมาย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า

เหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2017 (ตอนนั้นดิวไม่ได้คบกับเซบาส

เตียนนะคะ) เซบาสเตียนได้ไปเที่ยวจริงในช่วงเวลานั้นๆ จนผ่าน

ล่วงเลยเวลามาเป็นเวลา 5 ปี คุณพีได้มีการส่งข้อความคุยกับเซ     

บาสเตียนเป็นครั้งคราวบ้าง ตัวเซบาสเตียนอ่านบ้าง ตอบบ้าง 

และบางครั้งก็ไม่ได้ตอบไปเลย เนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะมีประเด็น

ไม่จ่ายบิลนี้ คุณพีได้มีการส่งข้อความมาของานทำา ขอเงิน ขอรับ

บริจาค หรือแม้กระทั่งขายของมีค่าของตัวเอง จนเวลาผ่านไป 5 ปี 

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณพีได้ส่งข้อความ

มาพร้อมบิล ยอด 74,000 บาท ด้วยความที่

บิลบิลนี้เป็นเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในตอนนั้นเซ

บาสเตียนเขาแทบจำาไม่ได้ หรือไม่มั่นใจว่ามัน

ใช่ยอดของเขารึเปล่า มาจากร้านจริงรึเปล่า 

ร้านทวงจริงไหม เขามีคำาถามมากมายเพราะ

มันนานมากๆ แล้ว และด้วยข้อความต่างๆ ที่

เขาเคยส่งมาในแนวทางแบบนั้น (ที่เล่าข้าง

ต้น) ทำาให้เซบาสเตียนไม่อยากจะ

ติดต่อหรือขอรับข้อความจากคุณ

พีอีก บวกกับตัวเซบาสเตียน

ตั้งแต่เขาได้คบกับดิว เขาไม่

ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นอีกต่อ

ไปแล้ว

ต่อมาหลังจากมีเรื่องราว

ยินดีของดิว ในขณะที่ดิว ผู้หญิง

คนหนึ่งที่เพิ่งโดนขอแต่งงาน ใน

ขณะที่เรากำาลังมีความสุขกับอะไร

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็ได้มีโพสต์ของคุณ

พีเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้น ในเรื่องนี้ดิวขอ

พูดออกจากหัวใจของดิวเลยว่า “การที่

ดิวเป็นดารา-นักแสดง หรือคนของสังคม 

หรืออะไรๆ ก็ตามที่มีแสงสว่างส่องมา

ที่ดิว ไม่ได้หมายความว่าดิวจะต้องเป็น

เหยื่อในการถูกใช้เพื่อเป็นการทวง

หนี้ของใคร หรือใช้ผลประโยชน์จากช่วงเวลาความสุขของดิวเพื่อ

ประโยชน์ของตัวเองแบบนี้” หากคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

อะไรกับเรื่องนี้ หากคุณมีหัวใจ คุณคิดว่าคุณควรใช้ช่วงเวลาแบบ

นี้ของเขามาทำาแบบนี้กับเขาจริงๆ เหรอ (อยากให้มองแบบเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา) เพราะดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ดิวก็มีความรู้สึก มี

หัวใจเหมือนกัน ดิวขอมีความสุขสักหน่อยไม่ได้เหรอ ครั้งเดียว                                                                          

ในชีวิตของดิวนะ นี่คือคำาถามที่เรามีขึ้นมาบนหัวทันที .. ที่ผ่าน 

มาดิวพยายามอยู่ในจุดที่เข้าใจทุกอย่างของทุกคนที่เดือดร้อน  

เสมอ ถ้าหากใครที่ติดตามดิวจะรู้ว่าดิวเป็นคนใส่ใจทุกอย่างรอบ

ตัวนะ

และหลังจากที่เห็นโพสต์ของเขา (10 นาที) ดิวได้ติดต่อคุณพี

ไปทันที (ลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะ) ดิวได้ โอนยอดเงินไปให้เขาโดย

ไม่ขอสนใจเรื่องราวอะไร เพราะมันเป็นอดีตที่ดิวไม่ได้ยืนอยู่ตรง

นั้น เราแก้อดีตไม่ได้ แต่เราคงทำาวันนี้ให้ดีที่สุดได้เท่านี้ ดิวคิดเช่น

นั้น และเพราะดิวอยากให้ตัวเซบาสเตียนและตัวดิวเราเริ่มต้นใหม่

กับชีวิตใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งของเราจริงๆ แต่ในที่สุด...ก็มาเป็น

ข่าวตามที่ใครๆ เห็น และตั้งคำาถาม และนี่คือเรื่องราวทั้งหมด

ที่ทุกคนมีคำาถาม รายละเอียดก็จะประมาณนี้ ดิวจะแนบรูป

ประกอบต่างๆ ไว้ให้ดูกันนะ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ตัวเซบาสเตียนได้คุยกับ

ตัวเจ้าของร้าน และได้ย้อนแชตที่คุยกับเจ้าของในช่วงปี 

2017 ก็ได้ข้อสรุปตามนี้นะคะ

- บิลนี้มีการเข้าใจผิดกันตั้งแต่ปี 2017

- เจ้าของเป็นคนบอกเซบาสเตียนว่า ใน

เมื่อบิลมีการผิดพลาด คุณเซบาสเตียนไม่

ต้องจ่ายเพราะไม่ใช่บิลเขา (มีข้อความ 

แชตอ้างอิง)

- เจ้าของบอกว่าเป็นความผิด

ของคุณพี เขาเลยทำาการหักเงินคุณ                                      

พีเป็นเวลา 10 เดือน (เดือนละ 

8,000)

- คุณพีไม่มีสิทธิ์และไม่              

ควรที่จะไลน์ไปทวงเงินลูกค้าแบบ

นี้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไลน์ไปของาน ขอ

เงิน หรือขายของ (คำาพูดจาก

เจ้าของนะคะ)

เอาเป็นว่า ในเมื่อตัวดิว                                 

ก็โอนไปแล้วโดยที่ดิวไม่ได้ขอ

สนใจแล้วว่าจริงๆ ควรที่จะจ่าย

ไหมหรือไม่ควร ดิวขอจ่ายใน

ส่วนนี้เพื่อจบปัญหา และ

เราทั้งคู่ขอทิ้ง 5 ปีที่ผ่านมา

ของเซบาสเตียนไว้ข้างหลัง 

และขอมองเรื่องของเราสอง

คนไปอีก 60 ปีข้างหน้าแทน

นะคะ สุดท้ายเพื่อป้องกันอะไร

ในรูปแบบนี้อีก หลังจากนี้ถ้าดิว

หรือเซบาสเตียนเผลอไปทำาให้ใคร

รู้สึกว่าเราติดเงินอีก รบกวนพยายาม

ติดต่อมา หรือถ้าไม่สามารถติดต่อ

ได้รบกวนไปแจ้งความ และให้กฎหมาย

เป็นคนตัดสินได้เลยนะคะ อย่าใช้วิธี

แบบนี้อีก เพราะมันจะไม่เวิร์กอีกต่อไป

แล้ว ขอบคุณค่ะ

“don’t use social media to impress people, but use 

social media to impact people”

สำาหรับหลายๆ อย่างที่ผ่านมา ดิวและเซบาสเตียนขอขอบ

คุณทุกๆ พลังบวก กำาลังใจ และทุกคำายินดีและแรงซัพพอร์ตที่มีให้

กับเรามากๆ นะ มันเป็นพลังดีๆ ที่ทำาให้เราสองคนจับมือกันเพื่อ

ผ่านอะไรไปได้อีกครั้ง และเราก็จะเดินหน้ามองไปข้างหน้าด้วย

กันต่อไป ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ คนที่รักเรา ซัพพอร์ตเรา ไม่สิ้น

หวังในตัวเรานะคะ ดิวรู้สึกรักและซึ้งใจมากๆ ค่ะ ส่วนสำาหรับคน

ที่เข้าใจผิดไปแล้วและได้แสดงความคิดเห็นที่ทำาร้ายความรู้สึกพวก

เรา ไม่เข้าใจพวกเรา มองพวกเราเป็นคนไม่ดี ดิวขอไม่ถือโทษโกรธ 

เพราะดิวไม่สามารถบังคับให้ใครเข้าใจพวกเราได้จริงๆ ส่วนคอม

เมนต์แย่ๆ ที่รุนแรงต่างๆ ดิวจะไม่ขอเอาเรื่องใดๆ ถ้าการแสดง

ความคิดเห็นรุนแรงของทุกคนจะทำาให้ทุกคนมีความสุข สุขใจขึ้น 

ยิ้มได้ ถือว่าดิวให้ของขวัญปีใหม่กับคนเหล่านั้นในโอกาสนี้ละกันค่ะ 

รักทุกคนนะคะ และขอบคุณทุกความรักที่ทุกคนยังมีให้ดิว”.

เ

ลอด 5 ทศวรรษท่ีผ่านมา ในฮอลลีวูด 

ไมเคิล คีตัน น่าจะเป็นที่รู้จักมากสุดจาก

บทแบทแมน ซูเปอร์ฮีโร่ทายาทมหาเศรษฐี

ของเมืองก็อตแธม จากที่ได้เล่น Batman ในปี 

1989 และ Batman Returns ในปี 1992 จากวัน

นันถึงวันนี้ อย่างที่มีข่าวออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ว่า คีตันกำาลังจะได้กลับมาโลดแล่นในภาพยนตร์ที่

สร้างจากเนื้อหาในหนังสือการ์ตูนคอมิกอีกครั้ง ใน 

The Flash

“หลังจาก Batman ชุดแรก ผมไม่แน่ใจว่าผม

จะเคยได้ดูหนังที่สร้างจากหนังสือการ์ตูนคอมิกอีก” 

นักแสดงชาวอเมริกัน วัย 70 ที่หลบเลี่ยงหนังแนวซู

เปอร์ฮีโร่มาตลอดนับแต่ Batman กล่าว “ผมไม่เคย

ได้เข้าใกล้มันอีก”

แม้คีตันอาจไม่นิยมเสพภาพยนตร์ที่สร้างจาก

การ์ตูน แต่เมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาถูกดึงไปรับทั้งบทตัว

ร้ายในหนังสไปเดอร์แมนของทางฝั่ง Marvel นอก

เหนือจากได้กลับมาเข้าทีมฮีโร่ของฝั่ง DC อีกครั้ง 

แต่ทั้งสองบทบาทเกิดขึ้นทิ้งช่วงหลายทศวรรษหลัง

จากที่นักแสดงวัย 70 ปฏิเสธที่จะเล่น Batman 

ภาคที่ 3 ในปี 1995

การกลับมาก็อตแธมของคีตันจะเป็นเนื้อ

เรื่องใน The Flash กำากับโดย แอนดี มุสคิ

เอตติ (IT) เขียนบทโดย คริสเตียนา ฮ็อด

สัน (Birds of Prey) ผ่านจักรวาลคู่ขนานที่

ทำาให้ซูเปอร์ฮีโร่ของเรื่องได้เจอทั้งแบทแมน                                                

คีตัน และแบทแมนที่แสดงโดย เบน แอฟ

เฟล็ก

“ผมต้องอ่านมันมากกว่า 3 รอบ” คีตัน

กล่าว และพวกเขาก็ต้องอธิบายให้ผมฟังอีก

หลายครั้ง”

เมื่อเข้าใจโครงเรื่องแล้ว มันก็ถึงเวลาที่จะ

สวมชุดค้างคาวซิกเนเจอร์ชุดนั้นอีกครั้ง

“สิ่งที่น่าสนใจคือ ผมคืนความเป็นแบทแมน

ได้มากแค่ไหนเมื่อผมกลับไปและทำาหน้าที่นี้อีกครั้ง

คีตันให้เครดิตทิม เบอร์ตัน ผู้ที่กำากับ Batman 

ทั้ง 2 ภาคที่เขาเล่นเมื่อในอดีต สำาหรับการพาฮอลลี

วูดเข้าสู่ยุคของภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือการ์ตูน 

“สิ่งที่ทิมได้ทำานั้น เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ทุกสิ่งที่

คุณเห็นตอนนี้เริ่มได้ก็เพราะเขา ถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงๆ ระหว่างปี 1989 กับตอนนี้ ในระดับ

วัฒนธรรมองค์กร ระดับเศรษฐกิจ มันช่างเหลือ

เชื่อ”

ต

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘ดิว อริสรา’งัดหลักฐานฟาดกลับ

เคลียร์ปม‘แฟนดาราเบี้ยวค่าอาหาร’

คีอานู รีฟส์ หนึ่งในนักแสดงที่

ใจดีที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวูด บริจาค

เงินค่าตัว 70% ที่ได้รับจากการเล่นหนัง 

Matrix เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว หรือลูคีเมีย เหตุผลสำาคัญ

ส่วนตัวก็น่าจะมาจากน้องสาวคนเล็กของเขา

ต้องต่อสู้กับโรคนี้มาเป็นเวลานับ 10 ปีแล้ว

นักแสดงดังจาก The Point Break,  

Speed และ John Wick คือหนึ่งในสตาร์ที่มี

จิตใจกว้างขวางที่สุดคนหนึ่ง ล่าสุดมีข่าวว่า

เขาบริจาคเงินค่าตัวจากการเล่น Matrix ใน

จำานวน 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยเหตุผลส่วนตัวบาง

อย่าง

แม้จะมีชื่อเสียงโด่งดัง และทรัพย์สินซึ่ง

คาดว่ามีมูลค่ารวมถึง 275 ล้านปอนด์ แต่ก็

ไม่ทำาให้ คีอานู รีฟส์ เปลี่ยนไปเหมือนใครบาง

คน แต่เขาจะใช้มันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้

อื่นให้ดีขึ้น

เป็นที่รู้กันว่า เขาได้บริจาค 70 

เปอร์เซ็นต์ของเงินค่าตัวที่เขาได้รับจาก

ภาพยนตร์ Matrix เรื่องแรก มอบเป็นทุนใน

การวิจัยโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาว เขาตั้งใจอย่างมากที่

จะมีส่วนร่วมในการค้นคว้า

วิจัย สาเหตุก็เพราะน้อง

สาวคนเล็กต้องต่อสู้กับโรค

นี้มานานนับ 10 ปี

คิม ตอนนี้อายุ 55 

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

มะเร็งเม็ดเลือดในปี 1991 

และเขาไม่เคยลืมการต่อสู้

ของเธอ

มีข่าวว่าคีอานูจ่าย

เงินล่วงหน้าไป 10 ล้าน

ยูเอสดอลลาร์ และได้รับ

เงินค่าตัวเป็นเงินเกือบ 35 ล้านยูเอสดอลลาร์ 

สำาหรับ Matrix ภาคแรก ซึ่งออกฉายในปี 

1999 

คีอานูเป็นคนที่เคยยอมลดค่าตัวของตัว

เองหลายครั้งมากเพื่อให้เพื่อนนักแสดงคนอื่น

ได้ส่วนแบ่งค่าตัวมากขึ้น รวมทั้งยังเคยให้ของ

ขวัญสตันท์แมนแต่ละคนเป็นฮาร์ลีย์-เดวิดสัน

มาแล้วหลายคัน.

interthaipost69@gmail.com

บริจาคค่าตัว 70% 

จาก Matrix เพื่อการกุศล

‘หนังที่สร้างจากคอมิก’ไม่เล่นก็ไม่ดู



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายพิศาล พงศาพิชณ เลขาธิการ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ (มกอช.) เปดเผยวา กระทรวงเกษตร

และสหกรณ เปนหน�วยงานหลัก ในการขับเคล� อน 

“แผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 

2560-2565” โดยมีวิสัยทัศน ประเทศไทย

เปนผูนําเกษตรอินทรีย ในภูมิภาคอาเซียน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปน

ท่ียอมรับในระดับสากล โดยสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงการปรับตัวเขาสู

ความปกติใหม (New Normal) 

ทั้งนี้ มกอช. โดยกองสงเสริมมาตรฐาน 

ไดเห็นความสําคัญในการสรางกระบวนการ

เรียนรูเร� องเกษตรอินทรีย ตั้งแตการเตรียม

ปจจัยการผลิต ระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด 

และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน จึงไดจัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสราง

องคความรูตามมาตรฐานสินคาเกษตร เร� อง 

เกษตอินทรีย การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก 

และการจําหน�ายผลิตผลและผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย (มกษ. 9000-256 ขึ้นภายใต

มกอช. อบรมบุคลากร 8 มหาวิทยาลัย สรางองคความรูมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 

พรอมพัฒนาเปนวิทยากรถายทอดประชาสัมพันธมาตรฐานสินคาเกษตร สูนิสิต นักศึกษา เกษตรกรรุนใหม

โครงการพัฒนาตนแบบและสรางวิทยากร

ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียในสถานศึกษา 

ระยะที่ 1 กิจกรรม “การพัฒนาตนแบบแหลง

เรียนรูเกษตรอินทรีย” โดยมีบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยที่รวมลงนาม MOU การบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ โครงการพัฒนาหลักสูตร

ผูตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และ

เกษตรอินทรียในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 8 

มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย

นเรศวร เขารวมอบรม 

“การอบรมครั้งนี้ มีเปาหมายตองการ

พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู และ

ถายทอดองคความรู ทักษะ ประสบการณ

ที่ ไดรับไปปฏิบัติใชไดอยางถูกตอง รวมทั้ง

พัฒนาวิทยากรเพ� อถายทอดองคความรู และ

ประชาสัมพันธมาตรฐานสินคาเกษตร ไปสู

นิสิต นักศึกษา เกษตรกรรุนใหม รวมถึงผูสนใจ

ทั่วไป ใหสามารถนําไปใชประโยชน และชวย

ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ของประเทศไทยให้ ได้รับความเชื่อมั่นทั้งใน

ประเทศและระดับสากลตอไป”เลขาธิการ 

มกอช. กลาว

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอํานวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็ก

ของสภากาชาดไทย ทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็ก

ของสภากาชาดไทย ประจําป 2564 เพ� อติดตามผลการดําเนินงานตางๆ ณ อาคารวชิราลงกรณ 

มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย

เปดศักราชใหม ตอนรับป 2565 

สถานีโทรทัศนพีพีทีวี เอชดี ชอง 36 เสริมทัพ

ผังรายการขาวระลอกใหม มุงตอกยํ้าคอนเซ็ปท

การนําเสนอขาวเพ� อประชาชน “เร� องขาว 

เร� องใหญ” ดึงผูประกาศขาวใหมมาเสริม

ทีมขาวพีพีทีวี ไดแก กระแต-ทิวาพร และ 

อารม – พงศธร ท่ีพรอมจะมาจับคูกับผูประกาศ

คุณภาพของสถานีฯ เพ� อเสริมความแข็งแกรง

ใหขาวมากขึ้น กับ 3 ชวงขาว “เที่ยงทันขาว” 

“เขมขาวเย็น” และ “เขมขาวค่ํา”  

ทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 11.00 

- 12.45 น. มาเกาะติดขาวทุกเหตุการณ 

ทันทุกกระแส ใน “เที่ยงทันขาว” พบกับ จอย 

- ช� นจิต เจริญพงศชัย ประกบคูกับผูประกาศ

หนุมหลอเลือดใหมของพีพีทีวี อารม - พงศธร 

ลอตระกูล คูขาว คูใหม ที่จะมาเลาขาวแบบ

ทันตอเหตุการณ รวดเร็ว ดวยขอมูลที่ถูกตอง 

รอบดานทุกประเด็น พรอมรายงานขาวสด

ขาว “พีพีทีวี ชอง 36” ปรับทัพขาวหนาจอ รับศักราชใหม  

เสริมความแกรง ย้ําจุดยืน “เร� องขาว เร� องใหญ” ดีเดย 3 ม.ค. 65

ที่สงตรงจากพื้นที่ โดยผูส� อขาวภาคสนาม

พีพีทีวี ซึ่งพรอมจะมาอัปเดตความคืบหนา

ทุกสถานการณขาวที่กําลังอยูในความสนใจ

ของประชาชน 

จากนั้น ชวงเย็นพบกับ  2  ผูประกาศ

ขาวสาวคูใหม กระแต - ทิวาพร เทศทิศ 

ท่ีครํ่าหวอดยูสายงานขาวมานาน จะมาน่ังแทน

คูกับ เฟรน - สุชาดา น่ิมนวล  ใน  “เขมขาวเย็น”

ทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา 16.30 - 18.00 น. 

ทั้งสองจะมายอยขาวเขมขนที่ เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยและตางประเทศใหเขาใจงาย

แบบที่จะไมทําใหผูชมตกขาวใหญ ไมหลุด

ขาวกระแสในรอบวัน ผานเครือขาย “นักขาว

อาสาพีพีทีวี”  พื้นที่ที่ทีมขาวพีพีทีวีเปดกวาง

ใหประชาชนในชุมชน ไดรวมสะทอนปญหา

ความเดือดรอนในทองถิ่นของตัวเอง โดย

ครอบคลุมในทุกจังหวัด   

กอนจะถูกสงตอมาที่  รายการ “เขม

ขาวค่ํา” ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 18.00-

20.15 น. กับ 2 ผูประกาศหนุมมาดเขมที่มา

พรอมลีลาการเลาขาวแบบสุดเกาอยาง 

เอก - เอกพร ศณีสุขทวีรัตน และ ปก - ปวัน 

สิริอิสสระนันท ซ่ึงจะมาเลาขาวเขมขนรอบคํ่า 

ทันทุกกระแส เจาะลึกขาวแบบมีมิติรอบดาน

มานําเสนออยางสรางสรรคและทันสมัย 

พรอมชูความเปนมืออาชีพของทีมขาวที่กลา

จะเปดประเด็นขาว รวมสืบคน ชวยตรวจสอบ

ตีแผทุกความความจริงเผยแพรสูสังคมจาก

ทีมขาวภาคสนามที่หาดูที่ไหนไมได 

นอกจากน้ี ทุกรายการขาวในชวงเวลา

อ� นๆ ทีมขาวพีพีทีวียังคงเนนคุณภาพดวย

เนื้อหาและสาระครบถวนทุกประเด็นไว

เชนเคย เพราะที่ พีพีทีวี เร� องขาว เร� องใหญ 

แฟนๆ สามารถติดตามชมรายการขาวโฉมใหม

ไดตั้งแตวันจันทรที่ 3 ม.ค. 65 ทางพีพีทีวี 

เอชดี ชอง 36 และทางออนไลน www.pp-

tvhd36.com แอปพลิเคชัน PPTV HD 36 

นับเปนอีกหนึ่งสาวสวย แมจะขึ้น

เลข 4 มาสองปแลว แตกาลเวลาทําอะไรเธอ

ไมไดจริงๆ สําหรับ

สาวคนน้ี เปย-ปานวาด 

เหมมณ ี ที่ลาสุด

ควงคูสามี ปอบ นิธิ 

พรอมลูกชายและ

ลูกสาวหัวแกวหัว

แหวน พี่โปรด และ

นองปาลิน รวมถึง

แกงเพ� อนซี้นัดกัน

แตงธีมชุดไทยรวมทําบุญวันเกิดของสาว

เปยในปนี้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ราชวรวิหาร ซึ่งสาวเปยมาในลุคชุดไทย

สุดเรียบงาย ออกแบบโดย สรรค สุดเกตุ 

เจาของหองเสื้อชุดไทยช� อดัง วนัช กูตูร อีก

เชนเคย ซึ่งตัวเสื้อแขนสั้นนั้นตัดเย็บจากผา

ไทลื้อสีขาวธรรมชาติ ตัดกับผานุงที่ตัดเย็บ

จากผาไหมยกลําพูนทอแบบลานนา เปนการ

ผสมผสานท่ีลงตัวสุด ๆ ชวยเสริมลุคใหดูสวยหวาน

และเหมาะกับสาวเปยมากๆ ไมบอกไมรูคิดวา

อายุหยุดแค 24 สมฉายา “นางรายหนาเด็ก” จริงๆ

สรางสถิติใหม!!  ปดสนามสุดทาย

สงทายป 2021 ไปเปนที่เรียบรอยสําหรับ

การแขงขันรถ DRAG อีกหนึ่งรายการใหญ

ของประเทศไทย "NITTO KING OF DRAG 

2021"  ณ สนามบางกอกแดรกอเวนิว 

คลอง 5 ที่มีรถกระบะเขารวมการแขงขัน

อยางมากมายในสนามนี้   โดยไฮไลทสําหรับ

การแขงขันเปนการแขงขันรุน "รถบานยางบาง 

NT420SD" ซึ่งรถที่เขาทําการแขงขันทุกคน

จะตองใชยาง NITTO NT420SD ในการแขงขัน 

ซึ่งแชมปสําหรับในการแขงขันรุนนี้ ตกเปน

ของ อูเอ & ปอบ คลอง 7 ที่สรางสถิติใหม

เขาเสนชัยดวยเวลา 10.6 วินาที!! สรางเสียง

เชียรดังลั่นไปทั้งสนามกับลีลาการควบคุมรถ

ที่เหนือกวาใคร โดยเริ่มมีจําหน�ายทั้งหมด 

6 ขนาด ราคาเริ่มตนเสนละ 4,650 บาท 

สามารถหาซื้อไดที่ ราน GRIP ทุกสาขา และ 

ตัวแทนจําหน�ายยางนิตโตะไทร ทั่วประเทศ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.

nittotire.in.th หรือ Facebook : Nitto Tire 

Thailand

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ซาโนฟ ประเทศไทย รวมพลังพนักงาน

จิตอาสากวา 50 ชีวิต นําโดยปณฑชนิต สเนป 

ผู้อํ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรประจํา

ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร และเอเชีย 

เพ� อสานตอพันธกิจองคกร โดยมุงยกระดับ

ความเปนอยูท่ีดีกวาผานโครงการ Sanofi CSR 

Volunteering Week 2021 รวม 3 กิจกรรม 

ภายใตแนวคิด ‘Give of Life & Gift of 

Happiness’ ไดแก กิจกรรมบริจาคเลือดที่

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย, 

กิจกรรมอาสาแพ็คถุงยังชีพ จํานวน 500 ถุง 

และกิ จกรรมลงพื้ นที่ เ พื่ อ ส่ ง มอบ เ งิ น

สนับสนุนและถุงยังชีพใหแกชุมชน 2 แหง 

คือชุมชนบางไทร และชุมชนบานแปง อําเภอ

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกวา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเวทีหารือสาธารณะ แกวิกฤตชาวสวนมะมวง

นราพัฒน แกวทอง ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดเวที

หารือสาธารณะ เพ� อพลิกฟนคุณภาพชีวิตชาวสวนมะมวง ในหัวขอ “การขยายตัวตลาดใหม

ของมะมวงไทย” ภายใตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการแพรระบาดของโควิด 19 ที่จัด

ขึ้นโดยสมาคมชาวสวนมะมวงไทยรวมกับสมาคมการคานวัตกรรมเพ� อการเกษตรไทยและ

หน�วยงานพันธมิตรในหัวขอ การเพิ่มตลาดสงออกใหม การมีขอมูลความตองการของตลาด

มูลคาสูง การเพิ่มชองทางการตลาดใหมภายในประเทศ และการลดตนทุนระบบการขนสง 

เพ� อชวยพลิกฟนคุณภาพชีวิตชาวสวนมะมวงกวา 2 แสนครัวเรือนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สามารถสรางรายไดใหแกประเทศ กิจกรรมจัดขึ้นเม� อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมรามา การเดนท 

ถ.วิภาวดี

จิตอาสา CSR ซาโนฟ ประเทศไทย รวมพลังลงพื้นที่ชวยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัยน้ําทวม 

สานตอพันธกิจองคกร ภายใตแนวคิด ‘Give of Life & Gift of Happiness’

500 ครอบครัว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เม� อเร็วๆ นี้ 

โครงการ CSR จิตอาสา ในครั้งนี้ 

นับเปนการตอกย้ําถึงความมุงมั่นของซาโนฟ 

ในการสนับสนุนชวยเหลือคนในทองถิ่นที่

ไดรับความเดือดรอน เพ� อมุงสงเสริมความ

เปนอยูของคนในชุมชนใหดียิ่งขึ้น สะทอนให

เห็นถึงความรวมแรงรวมใจของพนักงานจิต

อาสา ซาโนฟ ประเทศไทย และสิ่งสําคัญคือ

พนักงานจิตอาสาไดรับพลังแหงความสุขและ

อ่ิมเอมกลับไปทุกคร้ัง ซ่ึงถือเปนอีกความสําเร็จ

ในการทําภารกิจที่ ไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน

และเปนสวนหนึ่งของชุมชนทองถิ่นที่พึ่งพา

อาศัยกัน 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอรรถพล โคแหละ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๐๑๑-๓-๖๘๔๓๒-๑ 

ช� อบัญชี นางสาวปภานัน 

พาณิชกิจดํารง  

- นางสาว

ปภานัน 

พาณิชกิจดํารง

๒,๔๖๔,๗๙๘.๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ีบัญชี ๘๐๖-๒-๐๑๒๔๑-๓ 

ช� อบัญชี นายอวยชัย โสมาสี

- นายอวยชัย

โสมาสี

๖๓๕,๐๖๖.๒๕ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๘๔๗-๒-๓๔๙๑๗-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวปยาภรณ 

เดชสุวรรณ  

- นางสาว

ปยาภรณ

เดชสุวรรณ

๑,๕๗๕,๓๓๖.๙๐ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ีบัญชี ๑๑๕-๒-๓๘๓๒๓-๘  

ช� อบัญชี นางรัตนา ธนูวาศ

- นางรัตนา

ธนูวาศ

๖๕๒,๒๑๑.๕๙ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๔๘๘-๐-๕๓๔๔๔-๗ 

ช� อบัญชี นายอวยชัย โสมาสี

- นายอวยชัย

โสมาสี

๑๒,๘๒๖.๑๙ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๙๘๓-๕-๐๘๕๓๑-๕ 

ช� อบัญชี นางสาวปยาภรณ 

เดชสุวรรณ  

- นางสาว

ปยาภรณ

เดชสุวรรณ  

๖๗,๙๖๑.๑๙ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๗๖๒-๐-๕๔๘๒๓-๘ 

ช� อบัญชี นายนพพล แตงร� น

- นายนพพล

แตงร� น

๑,๐๑๘,๘๘๗.๓๒ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๔๐๖-๒๑๙๑๐๙-๕ 

ช� อบัญชี นางสาวปยาภรณ 

เดชสุวรรณ

- นางสาว

ปยาภรณ 

เดชสุวรรณ

๒,๙๑๑,๖๐๒.๗๗ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๙,๓๓๘,๖๙๐.๗๑ บาท 

(เกาลานสามแสนสามหม� นแปดพันหกรอยเกาสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอรรถพล โคแหละ กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

 หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

(นางสาววสันตศิริ ทรัพยสิรินทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

ซิสเลย จัดงานกิจกรรม AN EXCLUSIVE SISLEY EXPERIENCE    รุจิตร สุธนะเสรีพร 

กรรมการผูจัดการ เคร� องสําอางซิสเลยในประเทศไทย จัดกิจกรรม AN EXCLUSIVE SISLEY 

EXPERIENCE โดยมี มันจิต วาเลีย ประธานชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทย (IWC) 

ประจําป 2564, ศกุนตลา กูรบานี ประธานชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทย (IWC) 

ประจําป 2565 และแคทรีน โผกรุด ประธานกลุม Hong Kong Ladies’ Group  ใหเกียรติเขา

รวมกิจกรรม ณ ซิสเลย เซ็นทรัล ชิดลม
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ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในท้องที่ตำาบลหานโพธิ์ ตำาบลควนขนุน ตำาบลจองถนน 

ตำาบลโคกม่วง และตำาบลเขาชัยสน อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยจะปิด

ประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมและรายการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ ศาลากลาง

จังหวัดพัทลุง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ว่าการอำาเภอ

เขาชัยสน สำานักงานที่ดินอำาเภอเขาชัยสน สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 

สำานักงานเทศบาลตำาบลเขาชัยสน สำานักงานเทศบาลตำาบลจองถนน สำานักงาน

เทศบาลตำาบลโคกม่วง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาชัยสน ที่ทำาการ

องค์การบริหารส่วนตำาบลหานโพธ์ิ และท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลควนขนุน 

สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

เผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) 

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุม   

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ศาลาประชาคมอำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะปิดประกาศ

ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว 

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำาร้องแสดงความเห็นเก่ียวกับข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ สถานที่ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง มิฉะนั้นจะ

ไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำาร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง

  

       (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                                  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

หลักทรัพยบัวหลวง รวมกับ เคานเตอรเซอรวิส เปด “บริการยืนยันตัวตน” ผาน 7-Eleven 

ทุกสาขา      พิเชษฐ สิทธิอํานวย กรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง รวมกับ 

วีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท เคานเตอรเซอรวิส  ปดตัว “บริการ

ยืนยันตัวตน” เพ� อเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย กับหลักทรัพยบัวหลวง ผานเคานเตอรเซอรวิส

ในราน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกรอกขอมูลเปดบัญชีออนไลน

และใช QR Code ที่ไดรับพรอมกับนําบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่เคานเตอรเซอรวิส งาย ๆ  

เทานี้ ก็สามารถเทรดหุนไดทันใจ อนุมัติภายใน 15 นาที สอบถามขอมูล BLS Customer 

Service โทร. 0-2618-1111 

มอบคอมพิวเตอรและอุปกรณการเรียนรู  ใหกับโรงเรียนเฮงฮ้ัว จ.ชลบุรี    พศิน สินธนภัทร 

รองกรรมการผูจัดการสายการตลาดเชาซื้อ บริษัท ที ลีสซิ่ง พรอมดวย เกียรติชัย ชัยวัฒนพงศ  

จาก บริษัท  เกียรติชัยบานบึง 1991 ตัวแทนจําหน�ายรถจักรยานยนต จ. ชลบุรี และยงยุทธ 

สิทธิ์ภานุวงค นายกเทศมนตรี ตําบลหนองชาก นําพนักงานจิตอาสา สงมอบพรอมติดตั้ง

เคร� องคอมพิวเตอร จํานวน 10 เคร� อง พรอมเคร� องเลนสนามสําหรับเด็กอนุบาล และ เคร� อง

ปรับอากาศ ใหกับ โรงเรียนเฮงฮั้ว  ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี ขับเคล� อน “โครงการ 

ที ลีสซิ่ง เปอนยิ้ม ตอน เปอนยิ้ม สูนอง” รวมสงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางพัฒนาการ

ของเด็กอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี เวียงวรรณ คํากายปรง ผูอํานวยการโรงเรียนเฮงฮั้ว 

รวมรับมอบพรอมใหการตอนรับเหลาจิตอาสาอยางอบอุน 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จัดงาน “Movie Surf Skate” มอบความพิเศษ

ตอนรับการเขาฉายของภาพยนตรซูเปอรฮีโร

ฟอรมยักษ Spider-man : No Way Home”  

ที่ทุกคนจะไดสัมผัสบททดสอบอันยิ่งใหญของ

พลังแมงมุมอีกครั้ง พรอมกันทั่วประเทศ 23 

ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ความพิเศษของ

งานมีการเปดตัวการรวมพลของแฟนตัวยง

ในชุดสไปเดอรแมนกวา 20 คน นําทีมโดย 

กอลฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ที่พรอมใจกันมา

โชวปลอยใยและรวมเลนเซิรฟสเก็ต ณ ลาน

ฮอลลีวูด ฮอลล เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

กิจกรรม “Movie Surf Skate” จัดข้ึน

ตั้งแตวันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 เวลา 

11.00-20.00 น. ณ ลานฮอลลีวูด ฮอลล 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน นอกจากนี้ 

ยังมอบความพิเศษใหกับคนรักซุปเปอรฮี โร

กับ แคมเปญ Pepsi Movie Mania สําหรับ

ลูกคาที่ซื้อแพ็กเก็จผานทางแอพพลิเคชั่น 

Shopee ดวยแพ็คเก็จราคาสุดคุมเพียง 590 

บาท จากปกติ 905 บาท 

ซึ่งในแพ็กเกจจะประกอบดวย บัตรชม

ภาพยนตร Spider-man : No Way Home 2 

ท่ีน่ัง, Spiderman Movie Bucket Set พรอม

ปอปคอรนในถุงซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ 

1 ถุง และเคร� องด� มเปปซี่ ขนาด 44 

ออนซ 2 แกว ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 

2564 - 15 มกราคม 2565 สามารถใชสิทธิ์

ไดถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จัดงานรวมพลสไปดี้ “Movie Surf Skate” 

นําโดย กอลฟ พิชญะ รับกระแสการเขาฉายของหนังฟอรมยักษ “Spider-man : No Way Home”

แฟนพันธุแทสไปเดอรแมนตองไมพลาด!! 

มารวมตอนรับผูมาเยือนจากทุกจักรวาล 

ปดไตรภาคของ Spider-Man นี่คือ...ครั้งแรก

ในประวัติศาสตรภาพยนตรของ Spider-Man 

ที่ตัวตนของซูเปอรฮีโรถูกเปดเผยตอสายตา

ชาวโลก

เขาสูเทศกาลสงทายปเกา

ตอนรับปใหม  ที่คึกคักไปดวย

บรรยากาศการเฉลิมฉลอง และมี

แนวโนมที่ประชาชนจับจายเพิ่ม

สูงขึ้นในชวงปลายป 64 วาโก

รวมสรางความสุขและรอยยิ้มใน

ชวงเวลาดีๆ โดยเนรมิตวาโกช็อป

กวา 80 สาขาทั่วประเทศ เปนธีม 

“Lucky Tiger Year  มีโชคตลอดป 

ใสบราดีวาโก” เพ� อเพิ่มสีสันความ

สนุกแหงการชอปปง

ธรรมรัตน โชควัฒนา กรรมการ

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) กลาววา “เพ� อเฉลิม

ฉลองชวงเวลาดีๆ ในปเสือ วาโกนําเสนอธีม “Lucky 

Tiger Year” เนรมิต Window Display ในวาโกช็อปเกือบ 

80 สาขาท่ัวประเทศ ใหเต็มไปดวยสีสันและสรางสรรค 

โดยชูความเปนเสือสาว สวย สงา มามอบความสุข

พรอมสิ่งดีๆ ในเทศกาลปใหม อีกทั้งฟงกชันของชุดชั้น

ในก็เช� อมโยงเช� อดานโชคชะตาราศีและดวง ท่ีอยูคูคนไทย

มาจนถึงปจจุบัน ไดแก ไมมีโครง แตมีคู, มีโครง  มีโชค  

มีชัย, ดวงดีไมสะดุดSmooth Bra, Travel Bra ดวงเท่ียวเดน 

เดินทางดี, Push Up เสริมทรัพย รับปเสือ, Curve Diva 

เก็บกระชับ ทรัพยไมกระเด็น, ใสกางเกงในดี ชีวีสบายยยย.. 

โดยในป 2022 นี้วาโกเพิ่มประสบการณ

ในการชอปดวยรูปแบบรานที่สรางความ

สบายตา เลือกสินคาสบายใจ ใหความเปน

สวนตัวในการชอป อีกทั้งรูปแบบสินคาทัน

สมัยถูกใจทุก Gen และเช� อวาในป 2022 

ไมวาจะสถานการณใดๆ วาโกยังครองท่ี 1 

ในใจผูบริโภคไดเชนเคย เพราะสามารถ

เลือกซื้อสินคาและบริการจากวาโก ได

ทุกชองทาง รวมถึงโปรโมชันดีๆ ที่มีให

ตลอดทั้งป”

สามารถเขาถึงสินคาวาโก ไดทั้ง

ออฟไลน-ออนไลน ไมวาจะเปนเคานเตอร

วาโกและวาโกช็อปรวมถึงรานคาทองถิ่นกวา 600 ราน

ทั่วประเทศ พรอมชองทางออนไลนหลักๆ อาทิ www.

facebook.com/wacoal.th, shopfb.wacoal.co.th, Shopee, 

Lazada, JD ocentral, Central Online, Robinson Online 

และ M Online เปนตน

วาโกรวมฉลองปเสือกับธีม Lucky Tiger Year มีโชคตลอดป

ใสบราดี “วาโก” พรอมพบประสบการณใหมในการชอป ตลอดป 2022

หางแหงความสุข       สเตฟาน จูเบิรท Head of Marketing - Brand Communication  

พรอมดวย จิรวรรณ วัฒนสมบัติ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ แผนกสงเสริมการขายฝาย

การตลาด และตรีรนันท ลีฬหาวงศ ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธบริษัท สรรพสินคา

เซ็นทรัล จํากัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล รวมเปดงาน “Central Let’s Celebrate Blast” 

ภายใตคอนเซ็ปต #HappinessIsInTheAir จัดเต็มบรรยากาศการชอปของลูกคาใหเต็มไปดวย

สีสันแหงความสดใส ดวยตนคริสตมาสสุดเก เหลาดอกไมสีสันสดใส โชวการแสดงในธีม

คริสตมาส พรอมกิจกรรมความสุขเต็มพิกัด และไฮไลต “มาหมุนขนาดใหญ” ตกแตงดวย

ดอกไมบาน สัญลักษณแหงการมอบความหวังและกําลังใจ ที่ตกแตงอยูทั่วทั้งหาง โดยมี 

เขริกา โชติวิจิตร, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, จรสพรรณ สวัสดิวัตน ณ อยุธยา และภชสร ลีนุตพงษ 

มารวมงาน ที่ชั้น 1 หางเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด

นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ ประธาน

กรรมการบริหาร ไทยมารท บาหเรน เปด

เผยวา ในป 2564 ท่ีผานมา ไทยมารท บาหเรน 

สรางช� อเสียงใหกับประเทศไทย เปนท่ีช� นชอบ

ประทับใจของชาวบาหเรน ชาวซาอุดีอาระเบีย 

ตลอดจนนักทองเที่ยวที่มาเยือนกวา 90,00 

ถึง 1,5000 ราย ในแตละวัน โดยแมเหล็ก

ที่ดึงดูดใหผูคนตางหลั่งไหลมาที่นี่ นอกจาก

สินคาไทยในรานคาที่ ไทยมารทจะมีคุณภาพ

และเอกลักษณ การจัดกิจกรรม Festival 

เทศกาลเฉลิมฉลองและจําหน�ายสินคาไทย

ทุกๆวาระสําคัญของไทยและบาหเรนอยาง

ตอเน� องไมขาดสาย ณ ลานกิจกรรมกลางแจง 

ที่มีพื้นที่ กวางใหญสวยงามตกแตงดวย

สถาปตยกรรมไทยตระการตา ที่นี่ ไดสราง

ความสุขและรอยย้ิมในทุกๆ วันใหกับผูมาเยือน

ตลอดเวลา

“ไทยเรามีเทศกาลวาระสําคัญอะไร 

บาหเรนและอาหรับมีเทศกาลอะไร เราจะ

เนรมิตลานกวางกลางแจง จัดกิจกรรมจําหน�าย

สนิคาและสรางสันทนาการตลอดครับ ไลเรียง

ท่ีผานมาเร่ิมจากงานสงทายป 2563 สูป 2564 

ไทยมารท บาหเรน คึกคักทุกวัน จัดเทศกาลเฉลิมฉลองสินคาและวัฒนธรรมไทย

ชาวบาหเรนและอาหรับสุดประทับใจ แหอุดหนุนสินคาไทยเนืองแน�น เตรียมสรางความสุข365วันตลอดป2565

เทศกาลปใหม วันชาติ  วันลอยกระทง เทศกาล

ผลไมไทย เทศกาลสมุนไพรไทย  Asean day 

ฯลฯ ผูเขารวมงานนอกจากจะไดจับจายซื้อ

สินคาไทย ยังมีการตอยอดสูการคา ปูทางสู

การฟนฟูเศรษฐกิจการคาไทย-อาหรับ

ใหกลับมาสดใสอยางแน�นอนในป 

2565 และในอนาคตอยางยั่งยืน บาหเรน

และประเทศอาหรับมีความเคล� อนไหวและ

ต� นตัวอยางมากทางการคา และจะเปนตลาด

ใหมที่มีศักยภาพของประเทศไทย เพราะเขา

กาวขามโควิด-19 อยางปลอดภัยไดรวดเร็ว

มากครับ”

นายอัครวุฒิยังกลาวอีกวา 

เทศกาลเฉล ิมฉลองป ี ใหม ่ 

New Year Festival 2022 ที่เพิ่ง

จัดเสร็จสิ้นไป มีชาวบาหเรน

และอาหรับทุกสารทิศเขารวม

งานอุดหนุนสินคาไทยและชม

สันทนาการอยางคับคั่ง และเร็วๆ

นี้ ไทยมารท บาหเรนกําลังจะจัด

งานเทศกาล Thai Fashion 

week ในวันที่ 24 มีนาคม

ถึง 1 เมษายน 2565 โดยรวมสินคาเสื้อผา

รองเท้ากระเป๋าและเครื่องประดับของ

ประเทศไทยมาจําหน�ายและจัดแสดงแฟช่ันโชว 

เพลิดเพลินกับการแสดงการละเลนไทย เปน

งานยิ่งใหญ คาดวาจะมีชาวอาหรับเขารวม

ชมมากเปนประวัติการ ประชันฝมือดีไซนเนอร

ไทย และคุณภาพสินคาแฟช่ันของประเทศไทย

เพ� อกรุยทางเปดเวทีเศรษฐกิจโลกจากที่นี่

“นอกจากนี้เรายังจะรวมกับองคกร

ภาครัฐและองคกรกลางของประเทศไทย 

เตรียมจัดเทศกาลโปรโมทกลุมสินคาตางๆ 

ไมวาจะเปนสินคาฮาลาล สินคาอาหารและ

เคร� องด� ม สินคาไลฟสไตล สินคาของตกแตง

บานและของที่ระลึก โดยแตละเทศกาลจะ

มีแนวคิดโดดเดนแตกตางเพ� อสรางความสุข

หลากหลายไม่ซ้ําวันอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

2565 ครับ” นายอัครวุฒิกลาวสรุป
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ผู้ก่อตั้งเธรานอสผิดฐานฉ้อโกง
ฮ่องกงจำ�คุกแอคทิวิสต์เพิ่ม 15 เดือน 

ฮ่องกง • ศาลฮ่องกงพิพากษาจำาคุก โจว ฮั่งถัง ทนายความ

นักเคลื่อนไหวหญิง วัย 36 ปี เพิ่มอีก 15 เดือน เมื่อวันอัง 

คารที่ 4 มกราคม ฐานยุยงให้ประชาชนร่วมการชุมนุมที่ไม่

ได้รับอนุญาต เพื่อจุดเทียนรำาลึกเหตุการณ์ปราบปรามนอง

เลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อปี 2532 รายงานรอยเตอร์

และเอเอฟพีกล่าวว่า โจว ฮั่งถัง อดีตแกนนำากลุ่มพันธมิตร

ฮ่องกงสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยรักชาติในจีน ซึ่งจัด

กิจกรรมรำาลึกเทียนอันเหมินในฮ่องกงทุกปี ก่อนจะยุบตัวภาย

หลังโดนตำารวจสอบสวนตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ 

โดนจับกุมก่อนหน้าวันครบรอบเหตุการณ์ 4 มิถุนายน เมื่อ

ปี 2564 ข้อหาใหม่ในคดีนี้ของโจวเกี่ยวข้องกับบทความที่เผย

แพร่ทางโซเชียลมีเดียและหนังสือพิมพ์หมิงเป้า ที่เธอกระตุ้น

ให้ชาวฮ่องกงร่วมกันจุดเทียนเพื่อรำาลึกการปราบปรามผู้เรียก

ร้องประชาธิปไตยในจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เดือนที่แล้วนัก

เคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตย 8 คน ถูกตัดสินจำาคุกถึง

มากสุด 14 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรำาลึกเมื่อปี 2563 

โดยโจวโดนจำาคุก 12 เดือน โทษจำาคุกที่เธอได้รับล่าสุดเมื่อวัน

อังคาร 5 เดือน จะรับโทษพร้อมกันกับโทษเดิม หมายความว่า

โจวจะถูกจำาคุกเพิ่มอีก 10 เดือน

จีนล็อกด�วน์เมืองหยูโจวหลังติดโควิด 3 ร�ย

ปักก่ิง • เอเอฟพีรายงานว่า ทางการเมืองหยูโจวในมณฑลเหอ

หนานภาคกลางของจีน มีคำาสั่งเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 

ให้ประชาชนในเมืองที่มีราว 1.17 ล้านคน ต้องอยู่บ้านเพื่อ

ควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หลังเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา 

ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ 3 ราย ทางการ

เมืองหยูโจวมีคำาสั่งก่อนหน้านี้ระงับการเดินรถประจำาทางและ

แท็กซี่ และปิดศูนย์การค้า, พิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จีนมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วประเทศ เมื่อ

วันอังคาร 175 คน โดย 5 รายพบที่มณฑลเหอหนาน และ 8 

รายเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเมืองหนิง

ปัว และ 95 รายในเมืองซีอาน ซึ่งถูกล็อกดาวน์มาแล้วเกือบ 

2 สัปดาห์ เมืองซีอานพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,600 ราย ตั้งแต่

วันที่ 9 ธันวาคมปีที่แล้ว แต่จำานวนผู้ติดเชื้อในช่วง 2-3 วันที่

ผ่านมาลดลง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สวนสัตว์ชิลีฉีดวัคซีนโควิดให้สัตว์กลุ่มเสี่ยง

ซันติอ�โก • สวนสัตว์บูอินในกรุงซันติอาโกของชิลี ฉีดวัคซีน

โควิด-19 ทดลองเข็มที่ 2 ให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม หลังจากฉีดวัคซีน

เข็มแรกให้สัตว์กลุ่มนี้ ไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา สัตว์

ที่ได้รับวัคซีน ได้แก่ สิงโต 3 ตัว, เสือ 3 ตัว ตัวหนึ่งเป็นเสือ

เบงกอลอายุ 3 ปี, เสือพูม่า 3 ตัว และลิงอุรังอุตังบอร์เนียว

อายุ 26 ปี วัคซีนที่ฉีดให้สัตว์กลุ่มนี้เป็นวัคซีนที่พัฒนาสำาหรับ

สัตว์ โดยเฉพาะ โดยยังไม่มีวางจำาหน่าย สวนสัตว์แห่งนี้ยังไม่

เคยตรวจหาเชื้อโควิดกับสัตว์ เนื่องจากยังไม่พบสัตว์ที่แสดง

อาการติดเชื้อ ชิลีเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกาที่ฉีดวัคซีน

โควิด-19 ให้กับสัตว์ในสวนสัตว์. 

ซ�นโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย • คณะลูกขุนของสหรัฐมีคำ�ตัดสินเมื่อ

วันจันทร์ว่� เอลิซ�เบธ โฮล์มส์ อดีตซีอี โอหญิงที่เป็นมห�เศรษฐี

พันล้�นอ�ยุน้อยที่สุดในโลกผู้ก่อตั้งบริษัท เธร�นอส มีคว�มผิด 

4 กระทงจ�ก 11 กระทง ฐ�นฉ้อโกงนักลงทุนที่ทุ่มเงินลงธุรกิจ

สต�ร์ทอัพอุปกรณ์ตรวจเลือดลวงโลกของเธอ ศ�ลยังไม่นัดวัน

พิพ�กษ�โทษ

รายงานรอยเตอร์และเอ

เอฟพีเมื่อวันอังคารท่ี 4 มกราคม 

2565 กล่าวว่า คณะลูกขุนของ                                                 

ศาลในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิ 

ฟอร์เนีย ใช้เวลาปรึกษาหารือ

ไตร่ตรองนาน 7 วัน และได้ข้อ

สรุปในวันจันทร์ท่ีผ่านมาว่า โฮล์มส์

มีความผิด 4 ข้อหา จาก 11 

ข้อหา ที่ได้แก่ การฉ้อโกงนักลง                                             

ทุนและคบคิดล่อลวงให้นักลงทุน

ทุ่มเงินลงทุนในระบบที่เธออ้าง

ว่าเป็นการปฏิวัติการตรวจเลือด

ของเธอ และตัดสินให้เธอพ้นความ

ผิดจาก 3 ข้อหาท่ีเก่ียวกับการ

ฉ้อโกงคนไข้ท่ีซ้ือเครื่องตรวจเลือด

จากเธรานอสและข้อหาคบคิดอีก                                               

1 ข้อหา ท่ีเหลืออีก 3 ข้อหา 

คณะลูกขุนหาความเห็นท่ีเป็นเอก 

ฉันท์ไม่ได้

อดีตซีอีโอเธรานอส วัย 

37 ปี ซึ่งสวมชุดสูทสีเทา มีท่าที

สงบเมื่อฟังคำาตัดสิน ผู้พิพากษา

เอ็ดเวิร์ด ดาวิลา ยังไม่ได้นัดวัน

พิพากษาโทษ โดยแต่ละกระทง

มีโทษสูงสุดจำาคุกกระทงละ 20 

ปี แต่เป็นไปได้ว่าผู้พิพากษาอาจ

จะลงโทษจำาคุกเธอไม่ถึง 80 ปี 

ขณะน้ีโฮล์มส์ยังเป็นอิสระและมี

กำาหนดข้ึนศาลเพื่อไต่สวนคำาขอ

ประกันสัปดาห์หน้า และเป็นไป

ได้ท่ีเธอจะยื่นอุทธรณ์คำาตัดสิน

โฮล์มส์เร่ิมก่อต้ังบริษัทเทค                                              

โนโลยีชีวภาพแห่งน้ีเมื่อ ปี 2547                                               

ตอนน้ันเธออายุเพียง 19 ปี โดยมี

สตีฟ จ๊อบส์ ผู้ก่อต้ังบริษัท แอปเปิล 

เป็นแรงบันดาลใจ เธอยังแต่งตัว

และปรับบุคลิกให้คล้ายคลึงกับ

จ๊อบส์ รวมถึงชอบสวมเส้ือคอเต่า                                                 

เธอดึงดูดนักลงทุนผู้มั่งคั่งให้เข้า

มาร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ

เครื่องตรวจเลือดของเธอ ที่เธอ

คุยว่าจะปฏิวัติวงการตรวจเลือด

เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ด้วยเลือด

จากปลายนิ้วเพียงไม่กี่หยด 

นักลงทุนและผู้มีช่ือเสียง

จำานวนมากเชื่อมั่นในคำาโฆษณา

สรรพคุณ และร่วมลงทุนหรือมี

ส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัทน้ีระหว่างปี 2553-2558 

ซ่ึงรวมถึงรูเพิร์ต เมอร์ด็อก เจ้า

พ่อสื่อ, เฮนรี คิสซินเจอร์ อดีตรัฐ 

มนตรีต่างประเทศสหรัฐ และจิม 

แมททิส อดีตรัฐมนตรีกลาโหม 

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดทำาให้                            

โฮล์มส์เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

ดอลลาร์ในช่ัวพริบตา โดยฟอร์บส์

ประเมินว่าเธอมีทรัพย์สิน 4,500 

ล้านดอลลาร์ ในปี 2558 

ปีเดียวกันน้ันเอง หนังสือ               

พิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลเผย

แพร่บทความหลายช้ิน ขุดคุ้ย

ความไม่ชอบมาพากลของเธรา                                         

นอสท่ีบ่งช้ีว่าเคร่ืองตรวจเลือด                                      

มีข้อบกพร่องและไม่แม่นยำา ท้าย                                                  

ท่ีสุดบริษัทน้ีพังครืนโฮล์มส์ถูก                                                    

ฟ้องร้องดำาเนินคดีฉ้อโกง ในปี                                                         

2561 ร่วมกับราเมศ “ซันนี” บัล                                                                 

วานี อดีตประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปฏิบัติการ (ซีโอโอ) คนรักเก่า

ของเธอท่ีอายุมากกว่าร่วม 20 ปี 

ท้ังคู่ปฏิเสธคำากล่าวหา บัลวานีมี

กำาหนดข้ึนศาลหลังจากน้ี

การพิจารณาคดีของโฮล์มส์

เร่ิมต้นเมื่อเดือนกันยายนปีท่ีผ่าน

มา อัยการใช้เวลา 11 สัปดาห์ 

ในการเรียกพยานกว่า 24 ปาก

ข้ึนให้การ ซ่ึงรวมถึงอดีตลูกจ้าง

และผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจาก

ความบกพร่องของอุปกรณ์ตรวจ

เลือด โดยอัยการพยายามช้ีให้ลูก 

ขุนเชื่อว่า โฮล์มส์รู้ว่าเทคโนโลยี

ของเธอใช้งานไม่ได้จริง และจง 

ใจชักนำาให้นักลงทุนและผู้ป่วย

เข้าใจผิด.

วอชิงตัน • พายุฤดูหนาวทำาให้

เกิดหิมะตกหนักและลมแรงทั่ว

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และ

มิด-แอตแลนติกของสหรัฐเมื่อ

วันจันทร์ จนต้องปิดสำานักงาน

ของรัฐบาลกลาง, โรงเรียน, ระ 

งับเท่ียวบิน และประชาชนหลาย

แสนคนไม่มีไฟฟ้าใช้

รอยเตอร์รายงานการพยา                                                 

กรณ์อากาศของสำานักบริการสภาพ                                                              

อากาศแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นดับ                                                             

เบิลยูเอส) เมื่อวันจันทร์ท่ี 3 

มกราคมว่าจะมีหิมะตก 4-8 น้ิว 

และมีลม 64 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ระ 

หว่างพายุหิมะแรกในภูมิภาคตะวัน

ออกเฉียงใต้และมิด-แอตแลนติก

ของสหรัฐ ประกาศเตือนสภาพ

อากาศที่รุนแรงตั้งแต่รัฐนอร์ท

แคโรไลนาจนถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์ 

เอ็นดับเบิลยูเอสรายงาน

สภาพหิมะตก เมื่อวันจันทร์ เวลา 

16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นว่า 

หิมะตกในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 8.5 

น้ิว, หิมะตกสะสม 9 น้ิวทางตะ 

วันออกของรัฐเทนเนสซี, 14.6 น้ิว

ท่ีรัฐเวอร์จิเนีย และหิมะตกวัดได้ 

15.5 น้ิว ท่ีรัฐแมริแลนด์ 

สภาพอากาศท่ีไร้ความ

ปรานีทำาให้สำานักงานของรัฐบาล

กลางในกรุงวอชิงตันต้องปิดทำาการ

ในวันจันทร์ และโรงเรียนหลาย

สิบแห่งในภูมิภาคน้ีของสหรัฐต้อง

ปิดเรียนหรือเลื่อนการเปิดเรียน

ออกไป 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน                                       

เดินทางกลับทำาเนียบขาวล่าช้า

กว่ากำาหนด เนื่องจากต้องใช้เวลา

ราว 30 นาที เพื่อเคลียร์หิมะออก

จากรันเวย์เพ่ือนำาเคร่ืองบินแอร์

ฟอร์ซวันข้ึนบินได้ และขบวนรถ

ของไบเดนต้องค่อยๆ แล่นบนถนน

ในกรุงวอชิงตันสู่ทำาเนียบขาว

หิมะตกหนักทับถมบนถนน

และสร้างความเสียหายกับสาย

ไฟฟ้า ทำาให้บ้านเรือนและธุรกิจ

หลายแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ Power-

outages.us รายงานเมื่อวันจันทร์

ว่า ลูกค้าของบริษัทไฟฟ้าราว 

661,000 ราย ไม่มีไฟฟ้าใช้ในรัฐ

เวอร์จิเนีย, แมริแลนด์, นอร์ท

แคโรไลนา, เซาท์แคโรไลนา

และจอร์เจีย  

จากข้อมูลของเว็บไซต์ Fligh- 

taware.com มีเที่ยวบินเกือบ 

3,000 ไฟลต์ที่ยกเลิก และมาก 

กว่า 5,000 ไฟลต์ท่ีดีเลย์ในสหรัฐ

ในวันเดียวกัน

เจ้าหน้าท่ีทางหลวงในรัฐ

แมริแลนด์และรัฐเวอร์จิเนียเผย

ว่า ถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะทำาให้

เกิดอุบัติเหตุหลายสิบครั้ง และ

ต้องปิดถนนหลายสาย

มีเรียล บาวเซอร์ นายก

เทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินหิมะ ขณะที่

สภาพอากาศท่ีเลวร้ายทำาให้ขนส่ง

มวลชนในและรอบกรุงวอชิงตัน

ต้องลดการเดินรถและทำาให้ดีเลย์.

พ�ยุหิมะปกคลุมช�ยฝั่งตะวันออกสหรัฐ

คดีลวงโลก • เอลิซาเบธ โฮล์มส์ ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของเธรานอส (กลาง) เดินออกจากศาลในเมืองซานโฮเซ พร้อมกับบิลลี อีแวนส์ 

สามี (ซ้าย) และโนเอล โฮล์มส์ แม่ของเธอ เมื่อวันที่ 3 มกราคม

 

ไทยท่ามกลางเกมชิงอิทธิพล

สหรัฐฯ-จีนในอินโด-แปซิฟิก

ปิดม�ปีใหม่นี้เร�จะเห็นก�รแข่งขันระหว่�งจีนกับ

สหรัฐฯ ในเวทีเศรษฐกิจโลกอีกมิติหนึ่ง

นั่นคือกลไกใหม่ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เรียกว่า 

Indo-Pacific Economic Framework หรือที่ผมย่อให้เป็น 

IPEF เพราะสหรัฐฯ เห็นจีนขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจ

อย่างคึกคักและกว้างขวาง มีหรือที่วอชิงตันจะอยู่เฉยๆ ได้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา RCEP ซึ่งมีจีน

เป็นสมาชิกสำาคัญมีผลทางปฏิบัติแล้ว

ยิ่งกว่านั้นจีนก็ยื่นใบสมัครเข้า CPTPP ด้วย

ทำาให้ไบเดนต้องเคลื่อนไหว...เมื่อกลับเข้า CPTPP ที่

บารัค โอบามา เป็นคนริเริ่มดูจะเสียฟอร์ม (โดนัลด์ ทรัมป์ 

กระชากสหรัฐฯ ออกจาก CPTPP) ก็ต้องทำาอะไรบางอย่าง

ที่วอชิงตันเป็นพระเอก

แนวคิดในการพัฒนากรอบเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียได้

รับการประกาศครั้งแรกโดยไบเดน ในการประชุมสุดยอด

ระดับภูมิภาคออนไลน์เมื่อปีที่ผ่านมา

และกำาลังจะเป็นรูปเป็นร่างในต้นปีนี้หลังจากการ

เจรจากับพันธมิตรของสหรัฐฯ

แต่ IPEF นี่คืออะไรกันแน่?

ถึงวันนี้กรอบการทำางานของกลไกใหม่นี้ยังค่อนข้าง

คลุมเครือ

เท่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ Gina Raimondo 

และตัวแทนการค้า (Trade Representative) Katherine Tai 

เกริ่นเอาไว้

IPEF จะเป็นข้อตกลงหลวมๆ ที่จะบรรลุ 

“วัตถุประสงค์ร่วมกัน” เอาไว้

ท่ีแน่ๆ คือไม่ใช่การต้ัง “เขตก�รค้�เสรี” กลุ่มใหม่ข้ึนมา

หากแต่เป็นการรวมเอาสิ่งอำานวยความสะดวกทางการ

ค้า เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ห่วงโซ่อุปทาน 

พลังงานสะอาด 

โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานแรงงาน 

และเรื่องอื่นๆ ที่อเมริกาเห็นว่ามีความสำาคัญ

แรกเริ่ม รัฐมนตรี 2 คนของรัฐบาลไบเดนบอกว่า

จะเชิญประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวไกลแล้ว รวมถึงประเทศ

เศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคนี้ด้วย

ชื่อประเทศไทยก็ถูกรวมอยู่ในการเอ่ยถึงในช่วงแรก

แต่ผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงต่างประเทศและกระทรวง

พาณิชย์ของไทยเรามีข้อสรุปชัดเจนเพียงใดว่าเราอยู่ในส่วน

ไหนของสมการใหม่ของอเมริกาในเรื่องนี้

ที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้อเมริกาต้องออกแบบกลไกใหม่

ในภูมิภาคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือการเคลื่อนไหวของจีนทางด้านนี้

ที่นำาหน้าสหรัฐฯ ไปหลายก้าวแล้ว

เดือนกันยายนที่ผ่านมา ปักกิ่งบอกว่าได้ยื่นใบสมัครเข้า

ร่วม CPTPP หลังจากที่สหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว

ในปี 2017 ตามที่คาดไว้แต่แรก

จีน รวมทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 10 ประเทศของอาเซียนเดิน

หน้าเรื่อง RCEP แล้ว

เกิดคำ�ถ�มทันทีว่�แล้วสหรัฐฯ อยู่ตรงไหน?

เมื่อความสนใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสำาคัญของกฎเกณฑ์

ที่ควบคุมการค้าดิจิทัล จีนบอกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ว่าได้ขอเข้าร่วม Digital Economy Partnership Agreement 

(DEPA) “หุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล” ที่ลงนามในปี 2020 โดย

สิงคโปร์ ชิลี และนิวซีแลนด์ 

เป็น 3 ใน 4 ประเทศที่ได้วางรากฐาน สำาหรับสิ่งที่ต่อ

มาพัฒนาเป็น CPTPP

มีประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าจีนซึ่งมักถูกกล่าวหาว่า

บิดเบือนตลาด เช่น การใช้เงินอุดหนุนอย่างกว้างขวาง จะได้

รับการยอมรับใน CPTPP ท่ีมีมาตรฐานสูงในเร็วๆ น้ีหรือไม่ 

เป็นประเด็นอ่อนไหวและสลับซับซ้อน

เพราะไต้หวันก็ยื่นใบสมัครเข้า CPTPP ในจังหวะ

ใกล้กับจีนปักกิ่งเช่นกัน

ญ่ีปุ่นและออสเตรเลียเป็นสมาชิกสำาคัญของ CPTPP อยู่

หากมองความเชื่อมโยงทางการเมืองก็ต้องมอง 2 

ประเทศนี้ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับไต้หวันมากกว่าปักกิ่งอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้แน่นอน

หากสหรัฐฯ ไม่สามารถแสดงบทบาทเรื่องนี้ ได้ และ

จีนยังคงกดดันให้ชาติ CPTPP ยอมให้เข้ามาได้ 

เหตุนี้กระมังไบเดนจึงเห็นความจำาเป็นที่จะต้องเปิด

เกมใหม่อะไรบางอย่างในเรื่องการค้า และประเด็นที่เกี่ยว

กับการฟื้นเศรษฐกิจภูมิภาคนี้หลังโควิด-19

สำาหรับทีมงานของไบเดนแล้ว การเสนอ IPEF จะ

ทำาได้ง่ายกว่าการเสนอแผนตั้ง “เขตก�รค้�เสรี” ใหม่

เพราะอย่างหลังต้องขออนุมัติผ่านรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่กินเวลาและสลับซับซ้อน

อีกทั้ง IPEF ก็ไม่จำาเป็นต้องตั้งมาตรฐานทางการค้า

ที่สูงมากนัก

กรอบการทำางานของ IPEF มีเป้าหมายรวบรวมไม่

เพียงแต่พันธมิตรและเศรษฐกิจร่ำารวยที่มีความสัมพันธ์ใกล้

ชิดกับสหรัฐฯ อยู่แล้ว 

แต่ยังรวมถึงประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า แต่มีความ

สำาคัญเชิงกลยุทธ์ เช่น เวียดนาม

เพราะเวียดนามไม่สบายใจนักที่จีนมีบทบาทด้านนี้ที่

คึกคักขึ้นในภูมิภาคนี้โดยไม่มีดุลถ่วงที่ชัดเจนจากอเมริกา

แต่คำาถามสำาคัญก็คือว่า ถ้าเป็นเพียงการรวมตัวแบบ

หลวมๆ อย่างนี้แล้ว ข้อตกลงนี้จะออกมาในรูปแบบไหน 

จะมีผลบังคับทางด้านกฎหมายหรือไม่

หรือเป็นเพียง “สโมสร” เพื่อการพบปะพูดจากันเท่าน้ัน

หากเป็นเช่นนี้จะมีการทับซ้อนกับ APEC หรือ Asia-

Pacific Economic Cooperation ซึ่งมีสมาชิก 21 เขต

เศรษฐกิจอย่างไร

ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด APEC 

ปลายปีนี้อยู่พอดี

เราจะตีความ IPEF กับ APEC อย่างไร จึงเป็น

คำาถามสำาคัญอีกข้อหนึ่ง เพราะ APEC มีจีน, อเมริกา, 

ไต้หวันและฮ่องกงเป็นสมาชิกอยู่แล้วเช่นกัน

และคงนำาไปสู่คำาถามที่ว่า IPEF กับ Quad (จตุภาคี

ที่สหรัฐฯ ตั้งร่วมกับญี่ปุ่น, อินเดียและออสเตรเลีย ซึ่งทำา

เรื่องห่วงโซ่อุปทานเรื่อง semiconductors อยู่แล้ว) จะ

เหมือนหรือต่างและทับซ้อนกันอย่างไร

ที่เป็นก�รบ้�นใหม่สำ�หรับประเทศไทยสำ�หรับปีใหม่

นี้อีกหล�ยข้อทีเดียว.

กาแฟดำ
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12

นทท.แห่ชมอ่าวมาหยาช่วงปีใหม่

กระบี่ • วันที่ 4 ม.ค.65 นายปราโมทย์ แก้วงาม หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กล่าวว่า หลังเปิดให้นัก

ท่องเที่ยวเข้าชมอ่าวมาหยาเมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยจอง

คิวผ่านแอปของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย

กำาหนดให้ชมอ่าวมาหยาได้ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ใช้เวลา 

1 ชม.ต่อรอบ รวม 11 รอบ รอบละ 375  คน รวม 4,125 คน

ต่อวัน และห้ามลงเล่นน้ำาเพราะต้องการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำาที่

หายาก แต่สามารถเดินเล่นและนอนหน้าชายหาดได้ ฝ่าฝืนมีโทษ

ปรับตามอัตราที่กรมกำาหนด ซึ่งนักท่องเที่ยวรวมทั้งไกด์นำาเที่ยว 

และเรือนำาเที่ยวต่างเข้าใจกฎระเบียบดังกล่าวของกรมฯ และให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ 1-3 มกราคมที่

ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมอ่าวมาหยาจำานวน 12,375 คน 

ด้านนางรวินันท์ พุทธชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยจากจังหวัดสงขลา 

เล่าว่าประทับใจมากที่ได้มาเยือนอ่าวมาหยาอีกครั้ง หลัง 10 ปีที่

แล้วก็เคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่ง แต่มาครั้งนี้สภาพหาดอ่าวมาหยามี

การฟื้นฟูธรรมชาติสมบูรณ์ มีระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์อีก

ครั้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลกสมฉายา “ราชินี

อันดามัน สวรรค์เกาะพีพี” ที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต้องการ

มาเยือนสักครั้งในชีวิต  

ร้านหมูย่างตรังหยุดขายหลังราคาสูง

ตรัง • วันที่ 4 ม.ค.65 ร้านตรังหมูย่างซึ่งเป็นร้านขายอาหารเช้า 

และหมูย่างเมืองตรัง มีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำานวนมาก  ทั้งยัง

มีลูกค้ามาสั่งซื้อหมูย่างอย่างต่อเนื่อง โดยราคาหมูย่างที่ร้านขาย

กิโลกรัมละ 500 บาท ครึ่งกิโล 250 บาท ขณะเดียวกันบรรยากาศ

ที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหมูย่างและหมูสด

หลายร้านต่างปิดร้านชั่วคราวตั้งแต่ 1 ม.ค.เป็นต้นมา บางร้าน

ยังขายปกติเพราะมียอดสั่งซื้ออยู่ แต่จะมีการลดปริมาณหมูลง

และมีการขายตามออร์เดอร์ ขณะที่นายประเสริฐ น้ำาผุด อายุ 

57 ปี เจ้าของร้านตรังหมูย่าง เปิดเผยว่ามีผลกระทบเยอะเพราะ

ราคาขึ้นสูงจนเราสู้ไม่ได้ แต่มันเป็นอาชีพของเราที่ต้องขาย เรา

ต้องมาวิเคราะห์ราคาก่อน เอาให้พอได้กำาไรเลี้ยงชีพ เราไม่อยาก

ขึ้นราคามาก ตอนนี้มีผลกระทบจนหลายร้านต้องหยุดเพราะสู้

ต้นทุนไม่ได้ แต่เราต้องขายราคานี้เพื่อพยุงลูกค้า ช่วงปีใหม่มี

ลูกค้าต่างจังหวัดมาซื้อ ส่วนลูกค้าในตรังไม่ค่อยมาซื้อแล้ว เรา

ไม่สามารถหยุดขายได้  ถึงแม้ว่าขายไม่ดีก็ต้องขาย เพราะกระทบ

หลายอย่างรวมถึงลูกน้องเราด้วย ก็ต้องพยุงกันต่อไปเรื่อยๆ เพื่อ

พาตัวเองและพนักงานที่ร้านให้รอด หากจะมาขายออนไลน์ก็

พูดยากเพราะเป็นของสด ต้นทุนสูง หมูที่ร้านเราเป็นหมูที่ ไม่มี

กระดูก ต้นทุนสูงกว่าเท่าตัว ตอนนี้คนขายคนซื้อก็ลำาบากกันทั้ง

นั้น ก็อยากฝากรัฐบาลให้ควบคุมราคาหมูให้อยู่ในวงจรราคาที่ไม่

กระทบต่อผู้บริโภคมากนัก.

งบ 2566 

จำานวน 16,990.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.72% 

และคิดเป็นสัดส่วน 75.04% ของวงเงินงบ

ประมาณ รายจ่ายลงทุน 695,000 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำานวน 83,066.6 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 13.57% คิดเป็นสัดส่วน 21.82% 

ของวงเงินงบประมาณ และรายจ่ายชำาระคืน

ต้นเงินกู้ 100,000 ล้านบาท เท่ากับปี 2565 

คิดเป็นสัดส่วน 3.14% ของวงเงินงบประมาณ

นายธนกรแถลงต่อว่า 2.รายได้สุทธิ 

จำานวน 2,490,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 

จำานวน 90,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.75% 

และ 3.งบประมาณขาดดุล 695,000 ล้านบาท 

ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 จำานวน 5,000 

ล้านบาท หรือลดลง 0.71% และคิดเป็นสัดส่วน 

3.89% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จี

ดีพี) ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณ 3,185,000 ล้าน

บาท เท่ากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะ

ปานกลาง (ปีงบประมาณ 2566-2569) ที่ ครม.

ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2564 โดย

งบลงทุนและงบชำาระคืนต้นเงินกู้มีสัดส่วนอยู่

ภายในกรอบที่กำาหนดตามพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ แถลงว่า ครม.เห็น

ชอบกรอบวงเงินประจำาปีงบประมาณ 2566 

รวมทั้งสิ้น 143,734 ล้านบาท แบ่งเป็น 

1.งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม วงเงิน 114,634 ล้านบาท 

และ 2.งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ วงเงิน 29,100 

ล้านบาท ตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เสนอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามนโยบายสำาคัญ

ของรัฐบาลและความเร่งด่วนของประเทศ 

นายธนกรยังแถลงอีกว่า ที่ประชุม ครม.

ยังอนุมัติปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ประจำาปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอโดย

คณะกรรมการนโยบายและกำากับการบริหารหนี้

สาธารณะ ซึ่งปรับปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ โดย

ปรับเพิ่ม 20,700 ล้านบาท จากเดิมจากตาม

มติ ครม. 28 ก.ย.2564 วงเงิน 1,344,783.84 

ล้านบาท เป็น 1,365,483.84 ล้านบาท รวมทั้ง

ปรับปรุงแผนการบริหารหนี้เดิม เปลี่ยนแปลง 

31,588.34 ล้านบาท จากวงเงินเดิมตามมติ 

ครม.28 ก.ย.2564 จำานวน 1,505,369.64 ล้าน

บาท เป็น 1,536,957.98 ล้านบาท 

นายธนกรแถลงอีกว่า แผนก่อหนี้ใหม่ 

20,700 ล้านบาท จะประกอบด้วย แผนการ

ก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 700 ล้านบาท ส่วน

อีก 20,000 ล้านบาท เป็นแผนเงินกู้เพื่อดำาเนิน

โครงการหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ

ดำาเนินกิจการทั่วไปของสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) โดยปรับเพิ่มเงินกู้

ระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ  

credit line เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง เพื่อนำาไปชดเชยราคาน้ำามัน

ขายปลีกตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 ส่วน

แผนบริหารหนี้เดิม ที่ปรับเพิ่มขึ้น 31,588.34 

ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยแผนบริหารหนี้เดิม

ของรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น  52,793 ล้านบาท และ

แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ ปรับลด

ลงสุทธิ 21,204.66 ล้านบาท 

“ท่านนายกฯ เน้นย้ำาเรื่องความเหมาะ

สมและความสอดคล้องกับสภาพคล่องทาง 

การเงินในแต่ละช่วงเวลา ควบคู่ไปกับการ

บริหารจัดการเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 

ครม.ได้ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา

การกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และราย

ละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน” นายธนกรกล่าว

วันเดียวกัน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  

รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ เผยว่า ครม.

อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 4,180 ล้าน

บาท ให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน 

Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ

งาน EXPO 2028 - Phuket, Thailand โดย 

ครม. เคยมีมติเมื่อวันที่ 16 พ.ย. อนุมัติในหลัก

การ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือ

เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  

14 ธ.ค.2564 ซึ่งองค์การนิทรรศการนานาชาติ 

(BIE) มีข้อกำาหนดว่า การเสนอตัวเป็นเจ้า

ภาพจำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบกรอบงบ

ประมาณก่อนการยื่นเสนอตัวอย่างเป็นทางการ  

สั่ง ทส.ลุยมรดกโลก

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ครม.เห็นชอบ

ในหลักการให้ไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 

ครั้งที่ 46 และมอบหมายให้สำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนิน

การจัดทำาร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด 

แผนงานและกิจกรรม และประมาณการค่า

ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก โดย

คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดก

โลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ในการประชุมคณะ

กรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 

ระหว่างวันที่ 19-30 มิ.ย.2565 ณ เมืองคาซาน 

สหพันธรัฐรัสเซีย

ด้าน น.ส.รัชดากล่าวว่า ครม.ยังอนุมัติ

กรอบวงเงินจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 

จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 วงเงิน 2,500 

ล้านบาท และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 

วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 

6,781 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เสนอด้วย

มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. 

พล.อ.ประยุทธ์อารมณ์ดี เป็นพิเศษ โดย

ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้หยิบยกกรณี

พรรคการเมืองเสนอนโยบายให้เงินประชาชน

เดือนละ 3,000-5,000 บาทว่า ที่รัฐบาลมี 

นโยบายเยียวยาช่วงนี้ เพราะอยู่ ในสถาน 

การณ์ โควิด-19 แต่ที่พรรคการเมืองออกมาพูด

เรื่องการแจกเงินนั้น พูดเช่นนี้ ได้อย่างไร ไม่รับ

ผิดชอบ พูดมาแล้วทำาได้หรือไม่ เป็นพรรคไหน

นั้นไม่ทราบ แต่คนพูดเป็นทั้งนักการเมือง เป็น

ทั้งอดีตรัฐมนตรี เสนอมาแบบนี้ ได้อย่างไร พูด

แบบนี้ ไม่มีความรับผิดชอบ 

“เดี๋ยวผมขอดูเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียง

ก่อนว่าจะมีกฎหมายไหนกำากับดูแลได้หรือไม่ 

ให้อาจารย์วิษณุไปช่วยดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

การหาเสียงทำาได้หรือไม่ มีงบประมาณหรือไม่ 

พูดเกินจริงไปหรือเปล่า” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

และว่า การทำางานช่วงนี้อย่าหาเสียงเกินไป 

ยังไม่ใช่ช่วงที่ควรทำา ถึงเวลาเลือกตั้งค่อยว่า

กันอีกเรื่องหนึ่ง ช่วงนี้ช่วยกันทำางานไปก่อน 

คงต้องอยู่กันอีกปีกว่า และขอขอบคุณทุกคน

ที่ให้ความร่วมมือตลอด 3 ปีกว่าที่ผ่านมา หวัง

ว่าจะร่วมมือกันเช่นนี้ตลอดไป 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ปี 2565 จะ

เป็นปีแห่งการแก้หนี้สินครัวเรือน โดยจะแก้

ปัญหานี้สินให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพ

ครูและตำารวจ ซึ่งรัฐบาลนี้ต้องทำาให้สำาเร็จให้

ได้ และให้รายงานมาเป็นระยะ พร้อมกับบอก

ให้ประชาชนรู้ด้วยว่ารัฐบาลกำาลังทำาอะไรอยู่ 

ส่วนที่ ครม.เห็นชอบตามที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติขออนุมัติงบประมาณปี 2566 ดำาเนิน

โครงการอาคารที่ทำาการพร้อมที่จอดรถและ

อาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำารวจวงเงิน

เกิน 1,000 ล้านบาทนั้น เพื่อพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของข้าราชการชั้นผู้น้อยและประชาชน

ผู้มีรายได้น้อย ต้องไปดูว่าเมื่อเกษียณอายุ

ราชการแล้วเขาไปอยู่ที่ ไหน มีเงินเลี้ยงดู

อย่างไร เรื่องนี้ต้องมีความคืบหน้าและให้

รายงานทุก 3 เดือน 

ขณะที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเสริม

ว่า หากงบประมาณนี้ ไม่ผ่านการพิจารณาของ

สภา จะให้การเคหะแห่งชาติสร้างแฟลตให้

ตำารวจมาเช่า 

‘เอสเอ็มอี-คนแก่’ เฮ

น.ส.รัชดาระบุว่า ครม.มีมติเห็นชอบ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำาเนินโครงการ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

SMEs ของธนาคารออมสิน หรือโครงการ

ซอฟต์ โลนออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 

5,000 ล้านบาท ที่ปล่อยสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 

5 แสนบาท ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ไม่ต้องมีหลัก

ประกัน โดยขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ให้ครอบคลุมธุรกิจอื่นที่ ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ ผู้ผลิต

รายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เพื่อให้ SMEs ได้รับ

การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น และขยายระยะเวลารับคำาขอสินเชื่อ

ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2565 จากเดิมที่สิ้น

สุดวันที่ 30 ธ.ค.2564 

ด้าน น.ส.ไตรศุลีแถลงว่า ครม.ยังอนุมัติ

หลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธี

การ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์

ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วง

ที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ทั้งนี้ เพื่อกำาหนด

อัตราการจ่ายเงินบำาเหน็จชราภาพของผู้ประกัน

ตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่วัน

ที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2564 โดยกำาหนดให้จ่ายเงิน

บำาเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งออกเงิน

สมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่ลดอัตราเงิน

สมทบตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.2564 ให้คำานวณ

จากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก 0.45% ของ

ค่าจ้าง และกำาหนดให้การจ่ายเงินบำาเหน็จ

ชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้า

กองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค.2564 ให้คำานวณ

จากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก 1.3% ของค่าจ้าง

“การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณี

ชราภาพดังกล่าว มีผลทำาให้ผู้ประกันตนตาม

มาตรา 33 ได้รับเงินบำาเหน็จชราภาพเพิ่ม

ขึ้น 347 บาทต่อคนต่อสามงวด  สำาหรับผู้

ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับเงินบำาเหน็จ

ชราภาพเพิ่มขึ้น 146 บาทต่อคนต่อสามงวด 

โดยในภาพรวมผู้ประกันตนได้รับเงินบำาเหน็จ

ชราภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 1,906 ล้านบาท 

จำาแนกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำานวน 

1,783 ล้านบาท และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 

จำานวน 123 ล้านบาท” น.ส.ไตรศุลีกล่าว.

ไฟเขียว

และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับร่าง 

พ.ร.บ.ไปรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผล 

กระทบของร่างกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของ

รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำา

ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ.2562 ก่อนเสนอ ครม.อีกครั้ง

นายธนกรระบุว่า กฎหมายดังกล่าว

มุ่งเน้นส่งเสริมองค์กรไม่แสวงหากำาไร (เอ็น

จี โอ) ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และเอกชน ในการดำาเนินกิจการที่ ให้เป็น

ไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะ รวมทั้งมีการกำาหนดกลไกการ

กำากับดูแลเท่าที่จำาเป็น ไม่ให้เป็นภาระแก่เอ็น

จีโอ ขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะ  รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อบและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ การดำาเนิน

กิจกรรมขององค์กร ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต

การใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ ใน

มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญด้วย 

นายธนกรระบุว่า นายกฯ ยังกล่าว

ถึงเป้าหมายสำาคัญร่าง พ.ร.บ.เพื่อประโยชน์

สาธารณะ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ ซึ่ง

ยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ประชาชน โดยข้อกำาหนดต่างๆ เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน ป้องกันการสนับสนุนด้าน

การเงินในการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งหลาย

ประเทศก็มีกลไก และกฎกติกาเช่นนี้ ขณะที่

รอร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ

รัฐสภา ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมาย

ที่มีอยู่ พร้อมขอสนับสนุนจากวิปในการผลักดัน

ร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาต่อไป 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุอีกว่า 

สาระสำาคัญร่าง พ.ร.บ.ดัวกล่าว อาทิ กำาหนด

นิยามองค์กรไม่แสวงหากำาไร ว่าเป็นคณะ

บุคคลภาคเอกชน ซึ่งรวมกลุ่มกันจัดตั้งในรูป

แบบใดๆ ที่มีบุคคลร่วมดำาเนินงาน เพื่อจัดทำา

กิจกรรมต่างๆ ในสังคม โดยไม่มุ่งแสวงหากำาไร

มาแบ่งปันกัน แต่ไม่รวมถึงการรวมกลุ่มของ

คณะบุคคลเพื่อดำาเนินกิจกรรมเป็นการเฉพาะ

คราว หรือดำาเนินกิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชน์

ของคณะบุคคลนั้น หรือพรรคการเมือง โดย

ให้ รมว.พม.เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ 

ทั้งนี้ องค์กรไม่แสวงหากำาไรที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายเฉพาะ ต้องอยู่ในบังคับตาม พ.ร.บ.นี้

ด้วย นอกจากนี้ยังกำาหนดให้มีคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากำาไร ซึ่ง

มี รมว.พม.เป็นประธานกรรมการ โดยมีหน้าที่

และอำานาจในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

ไม่แสวงหากำาไร เช่น เสนอแนะต่อ ครม.เรื่อง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ 

นายธนกรกล่าวอีกว่า ร่าง พ.ร.บ.ยัง

กำาหนดให้องค์กรไม่แสวงหากำาไรต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร เช่น ชื่อ วัตถุประสงค์ใน

การจัดตั้ง วิธีการดำาเนินการ  แหล่งที่มาของ

เงินทุน และรายชื่อผู้รับผิดชอบ และห้ามไม่ให้

ดำาเนินงานที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ การ

ดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม 

หากได้รับเงินจากต่างประเทศต้องแจ้งชื่อ

แหล่งเงินทุนต่างประเทศ บัญชีธนาคาร ที่จะ

รับเงิน จำานวนเงินที่จะได้รับ และวัตถุประสงค์

ของการนำาเงินไปใช้จ่ายต่อนายทะเบียน ต้อง

รับเงินผ่านบัญชีของ ธนาคารที่แจ้งไว้ต่อนาย

ทะเบียน ต้องใช้เงินเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่

ได้แจ้งต่อ นายทะเบียน และต้องไม่ใช้เงินเพื่อ

ดำาเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอำานาจ

รัฐ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง จัด

ทำาบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละรอบปีปฏิทิน 

และเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายดังกล่าว โดย

ต้องเก็บรักษาบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นไว้ ให้

สามารถตรวจสอบได้เป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งยัง

กำาหนดมาตรการบังคับและโทษ โดยกำาหนด

ให้ในกรณีที่องค์กรไม่แสวงหากำาไรไม่ดำาเนิน

การ หากฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว อาจถูกสั่งให้

หยุด การดำาเนินกิจกรรมหรือยุติการดำาเนิน

งานได้ และกำาหนดโทษปรับทางอาญาสำาหรับ

องค์กรไม่แสวงหากำาไร และผู้รับผิดชอบ หาก

ไม่หยุดการดำาเนินกิจกรรม หรือยุติการดำาเนิน

งานหลังจากได้รับคำาสั่งด้วย

วันเดียวกัน ยังมีผลพวงจากการตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองคดีมาตรา 112 โดย 

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รมว.ยุติธรรม พิจารณาข้อเสนอเรื่องดังกล่าว

อย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นคดีอาญาความ

มั่นคง และปัจจุบันยังมีขบวนการที่มีเจตนา

ทำาลายสถาบันพระมหากษัตริย์

“ก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีเคยมีปัญหา

เรื่องการอภัยโทษนักโทษโกงชาติมาแล้ว วัน

นี้กำาลังสร้างปัญหาขึ้นอีก เรื่องนักโทษล้มล้าง

สถาบันซึ่งทำาเป็นขบวนการ ถ้าเป็นไปได้อยาก

เสนอให้ท่านรัฐมนตรีทบทวนเรื่องการตั้งคณะ

กรรมการกลั่นกรองคดีมาตรา 112 ดังกล่าว 

และหยุดเอาการเมืองเข้ามาแทรกแซง ปล่อย

ให้กระบวนการยุติธรรมทำาหน้าที่อย่างจริงจัง

บนหลักนิติรัฐและนิติธรรม ก่อนที่จะมีปัญหา

อื่นตามมา” นพ.วรงค์ระบุ

ด้านนายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการ

ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า การตั้งคณะกรรม 

การฯ ดังกล่าวเป็นการก้าวล่วงกระบวนการ

ยุติธรรม เพราะการกระทำาความผิดตาม 

มาตรา 112 เป็นอำานาจหน้าที่ของพนักงาน

สอบสวนตาม ป.วิ อาญา ที่ต้องทำาการสืบสวน

สอบสวน ว่ามีการกระทำาความผิดจริงหรือไม่ 

และผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำาความผิดจริงหรือไม่ ถ้า

เห็นว่าไม่ผิด ก็จะมีคำาสั่งไม่ฟ้อง ถ้าเห็นว่ามีการ 

กระทำาความผิดก็จะมีคำาสั่งฟ้อง และส่งผู้ต้องหา

ให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป เป็นกระบวนการ

ยุติธรรมที่ ไม่อยู่ในอำานาจของรัฐบาล และเป็น

เรื่องที่รัฐบาลก้าวก่ายแทรกแซงไม่ได้ เพราะเป็น

ความผิดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาด้วย

“การที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการกลั่น 

กรองฯ โดยฝ่ายบริหาร เพื่อกลั่นกรองผู้ที่เห็น

ว่าไม่ได้กระทำาความผิดออกจากการดำาเนินคดี 

หรือถ้าเห็นว่าผู้ ใดกระทำาความผิดก็ยืนยันให้

ดำาเนินคดีเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนการ

ยุติธรรมโดยตรง รัฐบาลควรรีบยกเลิกคำาสั่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองเสียโดยพลันก่อนที่จะ

บานปลายมากกว่านี้” นายไพศาลระบุ

ขณะเดียวกัน ที่ เครือข่ ายหมู่บ้ าน

วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย บ้านพรสวรรค์ 

ต.หนองนาคำา อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี มีการจัด

งาน “ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เฮาเสี่ยวกัน 

บ่ถิ่มกัน” โดยมีนายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อ

ตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง

แห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของภาค

ประชาชนร่วมกับทางภาครัฐ ในการช่วยเหลือ

ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร

ชาวไร่ชาวนาสู้กับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางกรอบแนวทาง

ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุน 

มาตรา 112 ให้กระจายไปสู่หมู่บ้านต่างๆ ที่เคย

เป็นอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงทั้ง 28,850 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกฯ ได้วิดี โอลิงก์เข้ามาพบปะแกน

นำา พร้อมระบุตอนหนึ่งว่า มีแนวความคิดให้

อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ออกมาปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์ มาร่วมทำากิจกรรมกันทุกวันที่ 13 ของ

เดือน รวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำาลึกถึงรัชกาลที่ 9 

เนื่องในวันที่ 13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต โดยจะ

เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2565 ไปจนถึง

งานใหญ่คือวันที่ 13 ต.ค.2565.

กาญจนบุรี • ตำารวจตามรวบ

หนุ่มใหญ่ชาวท่าม่วงหลังบุกเผา

รถ จยย.และยิงหนุ่มวัย 36 ปี

เสียชีวิต ก่อนกลับไปใช้ชีวิตที่

บ้านแบบสบายใจ มือยิงสารภาพ

โมโหที่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมออกมา

เคลียร์ปัญหาบาดหมางใจ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 มี

ความคืบหน้ากรณีที่นายนนท์ชัย  

เล็กดารา อายุ 36 ปี บ้านเลข 

ที่ 92/1 บ.ห้วยนาคราช ซ.8 ม.2 

ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาด 7.65 

ยิงเข้าที่ศีรษะ 2 นัด หน้าท้อง 

1 นัด จนเสียชีวิต และคนร้าย

ยังเผารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่

หน้าบ้าน 3 คันจนได้รับความ

เสียหาย

ตำารวจชุดสืบสวน สภ. 

หนองขาวสืบทราบจนรู้ตัวผู้ก่อ

เหตุคือ นายรุ่งเจริญ หรือนก 

จรุมเครือ อายุ 51 ปี บ้านเลข 

ที่ 162/28 ม.6 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี พนักงานสอบสวน 

สภ.หนองขาวได้นำาพยานหลัก

ฐานไปขออนุมัติหมายจับจาก

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งศาล

ตามรวบหนุ่มใหญ่บุกยิงคู่อริดับ

อนุมัติหมายจับที่ มจ.1/2565 

ลงวันที่ 3 ม.ค.65 ในข้อหา

กระทำาความผิดฐานวางเพลิง

เผาทรัพย์ผู้อื่น พยายามฆ่าผู้อื่น

โดยไตร่ตรองไว้ก่อน  มีอาวุธปืน

และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มี 

และใช้อาวุธปืน และพาอาวุธ

ปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน 

หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ

อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว และ

โดยไม่มีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนตาม

สมควรแก่พฤติการณ์ ยิงปืนซึ่ง

ใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง 

หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน ซึ่งมีอัตรา

โทษจำาคุกอย่างสูงเกินสามปี

ต่อมาตำารวจเดินทางไป

ที่บ้านผู้ต้องหาและพบผู้ต้องหา

นั่งอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่ง จึงเข้า

จับกุมตัวพร้อมแสดงหมายจับ 

ซึ่งนายรุ่งเจริญยอมรับว่าเป็น

บุคคลคนเดียวกับหมายจับจริง 

และจากการตรวจค้นพบอาวุธ

ปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด 7.65 พก

อยู่ที่ตัว พร้อมกระสุน 3 นัด 

และรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีดำา  

หมายเลขทะเบียน กพ 8203 

กาญจนบุรี ที่ใช้เป็นพาหนะจอด

อยู่ เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวพร้อมนำา

ของกลางส่งพนักงานสอบสวน  

สภ.หนองขาวดำาเนินคดีตาม

กฎหมาย

นายรุ่งเจริญรับสารภาพ

ว่า ตนเป็นคนยิงและเผารถจริง  

เนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.64 

ที่หมู่บ้านจัดงานมีวัยรุ่นชุมชน

เตาปูนในเมืองกาญจนบุรีมาร่วม

งาน และเกิดการทะเลาะวิวาท

กับคนในหมู่บ้านที่นั่งดื่มกิน ตน

จึงไปเคลียร์ปัญหาแต่เรื่องไม่

จบ และได้ยินมาว่านายนนท์

ชัยกล่าวหาว่าตนเป็นผู้นำาวัยรุ่น

เตาปูนมาก่อเรื่อง ทำาให้ตนไม่

พอใจ จากนั้นวันที่ 2 ม.ค.ตน

ไปบ้านนายนนท์ชัยเพื่อเคลียร์

ปัญหา เมื่อไปถึงตะโกนเรียกให้

ออกมาพบแต่นายนนท์ชัยไม่ยอม

ออกมา ด้วยความโมโหจึงเอา

น้ำามันราดรถจักรยานยนต์ที่จอด

อยู่หน้าบ้าน 3 คันแล้วจุดไฟเผา 

เมื่อนายนนท์ชัยเห็นจึงวิ่งออกมา  

ตนจึงใช้อาวุธปืนที่พกมาด้วยยิง

ใส่ไป 3 นัด แล้วขับรถกลับบ้าน 

กระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัว.

นครศรีธรรมราช • วันที่ 4 

ม.ค.65 พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ 

ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 

รายงานเหตุการณ์ให้  พล.ต.ต. 

สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.

นครศรีธรรมราชทราบ กรณีเมื่อ 

ช่วงเย็นวานนี้ (3 ม.ค.) ได้เกิด

เหตุการณ์นักโทษจากเรือนจำา

กลางนครศรีธรรมราชที่ติด

เชื้อโควิดเข้ารักษาตัวบนชั้น 6 

ตึกผู้ป่วยโควิด รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราช ได้กระโดด

ตึกฆ่าตัวตาย โดยร่างกระแทก

ด้านล่างอย่างแรงได้รับบาด

เจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่พยาบาล

รีบเข้าไปช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผล

เพราะอาการสาหัส และเสียชีวิต

หลังจากเกิดเหตุไม่นานนัก

โดยแพทย์เวร รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราชได้แจ้ง  พ.ต.อ. 

นัษฐวุฒิ และพนักงานสอบสวน

เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อม

ประสานเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยพนักงานอัยการ ฝ่าย

ปกครอง แพทย์เวร เจ้าพนักงาน

ราชทัณฑ์ และญาติของผู้เสียชีวิต

เข้าร่วมทำาการตรวจสอบ

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ 

น.ช.สราวุฒิ (สงวนนามสกุล) เป็น

นักโทษที่ติดเชื้อโควิด-19 จาก

เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช  

และถูกส่งเข้ารักษาตัวที่ตึกผู้ป่วย

โควิด-19 รพ.มหาราชฯ บนชั้น 6 

ของตึก โดยในขณะที่เกิดเหตุญาติ

เฝ้าอยู่ชั้นล่างพร้อมเจ้าพนักงาน

ราชทัณฑ์ที่คอยรักษาความเรียบ 

ร้อยอยู่ชั้นล่าง ตามระเบียบที่

กำาหนด เนื่องจากบริเวณตึกผู้ติด

เชื้อถูกควบคุมพิเศษ แต่หากเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินจากนักโทษที่ติด

เชื้อโควิด  แพทย์และพยาบาลใน

ตึกชั้น 6 จะแจ้งขอกำาลังเจ้าหน้าที่

ขึ้นไประงับเหตุตามขั้นตอนทันที

จากการสอบสวนในเบื้อง

ต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนักโทษ

ชายรายนี้ ได้เกิดอาการเครียดและ

คลุ้มคลั่งอาละวาดทำาลายข้าวของ

ในหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่พยาบาลได้

เร่งประสานเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

พร้อม รปภ.ของ รพ.ให้เข้าควบคุม

สถานการณ์ แต่ไม่ทันการณ์แม้

เจ้าหน้าที่จะรีบขึ้นไปยังชั้น 6  แต่

นักโทษรายนี้ ได้พังแนวกั้นพื้นที่บน

ตึกก่อนกระโดดลงมาร่างกระแทก

พื้นฟุบแน่นิ่งและเสียชีวิตในที่สุด.

นช.ติดโควิดคลั่งกระโดดชั้น6รพ.ตาย

เชียงราย • วันที่ 4 ม.ค.65 ทหาร 

ฉก.ม.3 กองกำาลังผาเมือง ได้

ควบคุมตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมายด้าน จ.เชียงรายหลาย

ราย คาด่านตรวจคนเข้าเมือง 

(ตม.) เชียงราย เพื่อดำาเนินการ

ตามกฎหมาย หลังจากที่เฝ้าตรวจ

เส้นทางบนถนนเลียบชายแดนไทย-

เมียนมา ด้าน ต.โป่งงาม อ.แม่สาย  

จ.เชียงราย จนพบบุคคลต้อง

สงสัยเดินผ่านป่าจาก จ.ท่าขี้เหล็ก 

ประเทศเมียนมา ข้ามช่องทาง

ธรรมชาติเข้าไทยพื้นที่บ้านผาฮี้  

ม.10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย ก่อนจะ

มีรถกระบะ โตโยต้า สีขาว หมาย 

เลขทะเบียน ผค 7460 เชียงราย 

ขับเข้าไปรับบุคคลดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้า

ตรวจสอบ พบผู้หลบหนีเข้าเมือง

ชื่อ น.ส.วันนี มาเยอะ อายุ 26 ปี 

เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 

อาศัยอยู่ ต.เวียง อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย ส่วนคนขับรถยนต์ไปรับ

คือ นายอาโละ หม่อแลกู่ อายุ 39 ปี 

เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

เช่นกัน อาศัยอยู่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย และ น.ส.บูเมอ อางี 

อายุ 30 ปี ไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัว

ผู้หลบหนีเข้าเมืองรับสาร 

ภาพว่า ได้ว่าจ้างกลุ่มขบวนการ

นำาพาลักลอบข้ามแดนในฝั่ง จ.ท่า

ขี้เหล็ก เป็นเงิน 6,000 บาท ให้

พาไปส่งที่ชายแดนด้านหมู่บ้านบา

ลางหลวง จ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อลักลอบ

เข้าทางบ้านผาฮี้เพราะต้องการมา

เยี่ยมญาติในฝั่งไทย

ส่วนที่บ้านห้วยน้ำาริน ม.7 

ต.เวียงพางคำา อ.แม่สาย เจ้าหน้าที่

จับกุมผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองชาว 

เมียนมาอายุตั้งแต่ 18-34 ปี รวม 

8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน 

ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้จ้าง

กลุ่มขบวนการรายละ 25,000 บาท 

เพื่อให้พาข้ามแดนและเดินทางต่อ

ไปทำางานที่กรุงเทพฯ.

ทะลักไม่หยุด

แรงงานเถื่อน

ลอบเข้าเมือง
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

6 วันสังเวย 300

ดื่มแล้วขับ 18.94% ยานพาหนะที่ เกิด

อุบัติ เหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 

83.03% รองลงมาคือ รถปิกอัพ/กระบะ 

6.64% อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทาง

ตรง 79.55%, ถนนกรมทางหลวง 40.91%, 

ถนนใน อบต./หมู่บ้าน 36.74% ช่วงเวลาที่

เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-

17.00 น. 

“ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,905 จุด เจ้า

หน้าที่ปฏิบัติงาน 61,730 คน เรียกตรวจ

ยานพาหนะ 437,936 คัน มีผู้ถูกดำาเนิน

คดีรวม 91,546 ราย มีความผิดฐานไม่

สวมหมวกนิรภัย 26,248 ราย ไม่มีใบขับขี่ 

23,253 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

ได้แก่ กาญจนบุรี 15 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสีย

ชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ

จันทบุรี จังหวัดละ 3 ราย จังหวัดที่มีผู้บาด

เจ็บสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 16 คน และมี

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 52 จังหวัด”

รองปลัด มท.กล่าวต่อว่า อุบัติเหตุ

ทางถนนสะสมในช่วง 6 วัน (29 ธ.ค.2564-

3 ม.ค.2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,488 ครั้ง ผู้

เสียชีวิตรวม 300 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,471 

คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ 

เชียงใหม่ 92 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสม

สูงสุด ได้แก่ กทม. 20 ราย จังหวัดที่มีผู้บาด

เจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 91 คน 

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 6 วันของการ

รณรงค์มี 11 จังหวัด ได้แก่ ตรัง, นครนายก, 

ปัตตานี, พังงา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ยะลา, 

ระนอง, สตูล, สมุทรสงคราม และสุโขทัย

ด้านนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดี

กรมคุมประพฤติ กล่าวถึงสถิติคดีที่ศาลสั่ง

คุมความประพฤติเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ซึ่งเป็นวัน

ที่ 6 ของ 7 วันอันตราย ว่ามีทั้งสิ้น 332 คดี 

จำาแนกเป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา 317 

คดี คิดเป็น 95.48% และคดีขับเสพ 15 คดี 

4.52% สำาหรับยอดคดีสะสมมีทั้งสิ้น 5,767 

คดี จำาแนกเป็นขับรถในขณะเมาสุรา 5,200 

คดี หรือ 90.17%  ติด EM 10 ราย ขับรถ

ประมาท 11 คดี หรือ 0.19% ติด EM 1 ราย 

ขับเสพ 556 คดี หรือ 9.64% โดยจังหวัดที่

มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับ 

ได้แก่ ชัยภูมิ 403 คดี, บุรีรัมย์ 350 คดี และ

สกลนคร 278 คดี 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้า

สู่กระบวนการคุมประพฤติสะสม 6 วัน 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.

2565 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี 2564 

จำานวน 2,399 คดี กับปี 2565 จำานวน 

5,200 คดี เพิ่มขึ้น 2,801 คดี หรือ 53.8% 

แต่หากเปรียบเทียบสถิติคดีรายวัน (3 ม.ค.) 

ที่เข้าสู่การคุมประพฤติช่วงเทศกาลปีใหม่

ปี 2565 จำานวน 332 คดี เทียบกับปีที่แล้ว 

จำานวน 326 คดี พบว่าเพิ่มขึ้น 6 คดี คิด

เป็น 1.8%

ส่วนนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าว

ขอบคุณ มท. กรุงเทพมหานคร กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตำารวจ 

ตำารวจจราจร และอาสาสมัครจราจร ที่ทุ่ม 

เททำางานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปี

ใหม่ที่ผ่านมา และฝากถึงพี่น้องประชาชน 

ขอให้ร่วมกันเรียนรู้ ปรับตัว ช่วยกันเตือนให้

มีสติ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ร่วม

กันลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในอนาคต

ด้วย.

ครึ่งปีหลัง

ไปให้ได้ ประคองตัวให้พ้นครึ่งปีแรก ครึ่ง

ปีหลังน่าจะดีขึ้น โดยครึ่งปีหลังน่าจะเป็น

รัฐบาลใหม่มานั่งบริหารมากกว่า ขอให้คน

ไทยมีความหวังเราจะผ่านพ้นไปได้

เมื่อถามว่า เหตุใดครึ่งปีหลังจะมี

รัฐบาลใหม่ นายทักษิณกล่าวว่า มีหลาย

ประการ อย่างแรกคือรัฐบาลปัจจุบันไม่

สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในปัจจุบัน

ได้ เพราะมีความเข้าใจประชาชนน้อย 

เนื่องมาจากข้าราชการที่มีสวัสดิการที่ดีคือ

ทหาร คิดว่าประชาชนมีสวัสดิการที่ดี ทั้ง

ที่ประชาชนต้องหาเช้ากินค่ำา ต้องเข้าใจ

ประชาชนมากกว่านี้ ไม่ใช่เอาเงินมาแจก

ประชาชน เพราะแจกอย่างไรก็ไม่พอ คิด

ว่ารัฐบาลนี้ ไปยากจากความสามารถของตัว

เอง อันที่สองเรื่องการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

8 ปี ถ้าตีความตามลายลักษณ์อักษรและ

เจตนารมณ์ของผู้ร่าง คือไม่อยากให้ ใคร

อยู่เกิน 8 ปี เพราะกลัวรากจะงอก คิดว่า                  

นายกฯ คงถึงเวลาต้องพักผ่อน

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ตั้งใจจะ

อยู่อีกสมัย นายทักษิณกล่าวว่า ตั้งใจได้ แต่

ด้วยข้อกฎหมาย ความสามารถ และการ

ยอมรับของประชาชน มือในสภาจะมีมาก

เท่าไหร่ก็ตาม แต่ศรัทธาประชาชนสำาคัญ

กว่า ถ้าศรัทธาหมดมันก็ลำาบาก เพราะเท่า

ที่ดูศรัทธาประชาชนน้อยลง เนื่องจากไม่ได้

แก้ปัญหาของประชาชน ส่วนใหญ่ท่านแก้

ปัญหาในสิ่งที่อยากทำา

เมื่อถามว่าจากสองปัจจัยดังกล่าว

แล้ว ปัจจัยในสภาจะเป็นตัวเร่งให้มีการ

เปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่ นายทักษิณกล่าวว่า 

สนิมเกิดจากเนื้อในตน คิดว่าความขัดแย้ง

คงเป็นเรื่องของพรรคฝั่งรัฐบาลมากกว่า 

ฝ่ายค้านทำาอะไรได้ยากเพราะจำานวนน้อย

กว่า และมองว่าพรรคร่วมยังคงสนุกสนาน

อยู่คงยังไม่แตกแถว ถ้าแตกคงเป็นพรรค

รัฐบาลเอง

เมื่อถามว่า อำานาจของกลุ่ม 3 ป. จะ

ประคองรัฐบาลได้แค่ครึ่งปีหรือผ่านพ้นไปได้ 

นายทักษิณกล่าวว่า เรื่องอำานาจ 3 ป. ไม่ได้

สนใจ แต่สนใจเรื่องศรัทธาประชาชนเสื่อม 

เรื่องไม่สามารถในการแก้ปัญหาเนื่องจากทั้ง 

3 ป.ไม่ช่วยแก้ปัญหา

เมื่อถามว่า จุดจบรัฐบาลจะลงเอย

อย่างไร นายทักษิณกล่าวว่า ยุบสภา เลือก

ตั้งใหม่ แล้วไม่ได้เลือกกลับมา เป็นจุดจบที่

สวยงามที่สุด

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำานวย

การศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศใน

ปี 2565 ว่า จะมี “10 ปรากฏการณ์การเมือง

สำาคัญที่จะเห็นในปีนี้ คือ 1.ปรากฏการณ์ 

ขาลงอย่างต่อเนื่องในคะแนนนิยมของ 

พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจากทั้งไม่มีผลงาน และ

คนเบื่อหน่ายในบุคลิกภาพ ไม่สามารถเป็น

ผู้นำาประเทศในสายตาประชาชนได้ 2.การ 

พยายามใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้าง

คะแนนเสียงให้แก่พรรครัฐบาล โดยมุ่งหวัง

คะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยไม่

คำานึงถึงฐานะการเงินการคลังของประเทศ 

3.การทำาหน้าที่ของ ส.ส.ในสภา ที่                                                                

ให้ความสำาคัญต่อการลงพื้นที่หาคะแนน                                                            

เสียง มากกว่าการทำาหน้าที่ในสภา ซึ่งนำา                                                                  

ไปสู่สภาล่มบ่อยครั้งขึ้น 4.การเร่งรัดแก้ไข 

กฎหมายลูก 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง                                                                 

ส.ส. และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่เอื้อต่อ                                                                

พรรคใหญ่ แต่อาจไม่สำาเร็จโดยง่าย เนื่อง 

จากยังมีกับดักในรัฐธรรมนูญอีกมากมาย 

5.ความพยายามในการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นอำานาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ ซึ่ง

จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง

และประชาชน แต่จะติดขัดในขั้นวุฒิสภา 

หรือหากผ่านวาระหนึ่ง อาจมีการยุบสภา

เพื่อหนีการแก้ไขกติกา 

6.คณะผู้มีอำานาจในบ้านเมืองจะเริ่ม 

หาทางสืบต่ออำานาจ โดยหาตัวผู้เล่นใหม่ 

หรือตั้งพรรคการเมืองที่ดูคล้ายว่าแตกต่าง

เพื่อให้ประชาชนเลือก แต่ท้ายสุดคือพวก

เดียวกัน 7.พรรคการเมืองขนาดใหญ่ จะ

เนื้อหอม คนไหลเข้า หรือแม้อยู่คนละพรรค

ที่เป็นคนละฝ่าย ก็ยังเผื่อช่องทางแยกตัว

ออกมาร่วมในอนาคตในจังหวะนาทีสุดท้าย 

8.การยุบสภาเกิดได้ตลอดเวลา ตั้งแต่เดือน 

พ.ค.2565 เป็นต้นไป 9.ประเด็นครบ 8 ปี การ

ดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์จะ

เป็นประเด็นร้อนตลอดปี ตั้งแต่ต้นปี 2565 

ไม่ออกไม่เลิก และร้อนขึ้นเรื่อยๆ และ 10. 

อย่าคิดว่ารัฐประหาร จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น 

และอย่าคิดว่ารัฐประหารแล้วจะอยู่ได้

ขณะท่ีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิก                                                                 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงปัญหา

การนับวาระ พล.อ.ประยุทธ์ดำารงตำาแหน่ง

นายกฯ ครบ 8 ปี ว่าจากการติดตามบรรดา

นักการเมือง นักกฎหมาย ที่ออกมาแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ สรุปได้ว่า วัน

ที่ 24 ส.ค. 2565 จะยื่นเรื่องร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย แต่ไม่เข้าใจว่าทำาไม

ต้องรอถึงวันนั้น เพราะตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 170 วรรคสาม ให้สิทธิ์สามารถยื่น

ร้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ได้ ฉะนั้นจึงตั้งใจว่าวันที่ 10 ม.ค.นี้ จะไป

ยื่นสำานวนต่อ กกต. ให้ศึกษาข้อกฎหมาย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อวินิจฉัย และเมื่อถึงวันที่ 24 ส.ค. ศาล

รัฐธรรมนูญก็สามารถสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

หยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้เลย เพราะไม่เช่นนั้น

หากมีคำาสั่งการบริหารราชการต่างๆ เกิดขึ้น

ในขณะนั้นจะยุ่งยาก 

“ถ้าเป็นแบบที่ฝ่ายค้านวางกำาหนดไว้ 

คือวันที่ 24 ส.ค. ก็ได้แค่เข้าชื่อเพื่อเสนอนาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง

ตามขั้นตอนก็ยังต้องตรวจสอบรายชื่อ ส.ส. 

จากนั้นถึงจะส่งศาลรัฐธรรมนูญ ผมถามว่า

ระหว่างแบบที่ผมทำา กับแบบที่ฝ่ายค้านทำา 

แบบไหนเร็วกว่ากัน ฝากบอกฝ่ายค้านด้วย

ว่าอ่านกฎหมายให้แม่นหน่อย เป็น ส.ส.มา 

2 ปีกว่าแล้ว การยื่นร้องเพื่อพิจารณาวาระ                                                                     

นายกฯ ครบ 8 ปี ใช้เพียงแค่เสียงของ

หัวหน้าแต่ละพรรคของฝ่ายค้านก็เพียง

พอแล้ว ถ้าฝ่ายค้านเขียนสำานวนไม่ถูก จะ

ฝากให้ผมเขียนให้ก็ได้ หรือถ้ากลัวจะเสีย

หน้า ฝากเรืองไกรร้องให้ก็ได้ ร้องให้ฟรีเลย” 

นายเรืองไกรกล่าว และว่า ถ้านายกฯ โกรธ

ก็ไม่สนใจ เพราะเป็นประโยชน์ของประเทศ 

เป็นเรื่องของความสง่างามว่าสรุปแล้วอยู่

เป็นนายกฯ ต่อได้หรือไม่ได้

วันเดียวกัน นายสำาราญ ตันพานิช 

ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.

กทม.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการ

เปิดรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง

ที่ 9 แทนตำาแหน่งที่ว่าง ว่าการเปิดรับสมัคร 

ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร ที่

จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค. ยืนยันว่า

มีความพร้อมทุกขั้นตอน โดยเราได้มีการ

ประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนการและราย

ละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการรับ

สมัคร การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ

สมัคร และที่ต้องเน้นย้ำาคือหลักฐานแสดง

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะ

นอกจากใช้ปีภาษี 2562, 2563 แล้วยังต้อง

ใช้ปี 2564 ด้วย ซึ่งในวันที่ 5 ม.ค.จะเริ่ม

จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร ซึ่งกำาหนดไว้ที่

บริเวณ ชั้น 3 ห้องประชุมเปรมประชากร 

สำานักงานเขตหลักสี่

“มาตรการป้องกันโควิดโดยเฉพาะ

สายพันธุ์ โอมิครอนที่กำาลังแพร่ระบาดอยู่ใน

ขณะนี้ ก็ได้มีการหารือในประเด็นนี้มากพอ

สมควร โดยได้กำาหนดมาตรการเข้มข้น ยึด

แนวทางปฏิบัติมาตรการด้านสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำาหนด

จำานวนคนที่บริเวณชั้น 3 ซึ่งเป็นสถานที่รับ

สมัคร โดยให้มีผู้ติดตามผู้สมัครได้เพียง 1 

คน และก่อนเข้าอาคารจะต้องมีการตรวจ

คัดกรองบุคคลตามมาตรการและระเบียบที่

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

กำาหนดไว้ด้วย ดังนั้นขอยืนยันว่าเรามีความ

พร้อมทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ

ทางสาธารณสุข” นายสำาราญระบุ.

‘โทนี่-ชลน่าน’

เข้าข่ายกระทำาการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา 28 หรือไม่ตามมาได้

นายเรืองไกรกล่าวอีกว่า การให้สัม                                                

ภาษณ์ของ พล.อ.พัลลภ ได้กล่าวอ้าง

และพาดพิง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรค พท. และยังกล่าวอ้างนายทักษิณเป็น

เจ้าของพรรคด้วย กรณีจึงมีเหตุต้องขอให้

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตรวจ

สอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจาก นพ.ชลน่าน ดัง                                  

น้ี 1.พล.อ.พัลลภได้โทรศัพท์หา นพ.ชลน่าน

จริงหรือไม่ เบอร์โทร.อะไร วันเวลาใด 2.พล.อ. 

พัลลภถูกนายทักษิณปลดออกจากสมาชิก

พรรคเพื่อไทยจริงหรือไม่ 3.พล.อ.พัลลภถูก                                                                 

ลบชื่อออกจากการประชุมใหญ่ประจำาปีที่                                                          

จังหวัดขอนแก่นจริงหรือไม่ 4.นพ.ชลน่าน

ทราบเรื่องท่ีนายทักษิณให้ปลด พล.อ.พัลลภ 

จริงหรือไม่ และ 5.การกล่าวอ้างของ พล.อ. 

พัลลภทำาให้พรรค พท.เสียหายหรือไม่ และ

พรรค พท.จะฟ้องร้องดำาเนินคดีกรณีน้ี

อย่างไร หรือไม่ 

นายเรืองไกรระบุอีกว่า จะขอให้ กกต.

สอบ พล.อ.พัลลภ ที่กล่าวอ้างว่า “...เขาเป็น

เจ้าของพรรค...” นั้น พล.อ.พัลลภ หมายถึง

นายทักษิณเป็นเจ้าของพรรค พท.ใช่หรือไม่ 

และมีหลักฐานใดหรือไม่ โดยข้อเท็จจริงที่ขอ

ให้ กกต.ตรวจสอบนั้น ขอให้พิจารณาด้วย

ว่าจะเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง 

มาตรา 28 ตามมา หรือไม่ โดยเมื่อช่วงเช้า

วันที่ 4 ม.ค.จึงได้ส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์

ด่วนอีเอ็มเอสถึงประธาน กกต. เพื่อขอให้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อไปแล้ว

ด้านนายทักษิณให้สัมภาษณ์ The 

Room 44 ตอบคำาถามช่วงหนึ่งที่ว่ามีคนจ้อง

ยุบพรรค พท. เพราะนายทักษิณแทรกแซง

ว่า มีบางคนได้ประโยชน์ถ้าพรรคเพื่อไทย

ถูกยุบ มีพรรคได้ประโยชน์อยู่ อย่างกรณี 

พล.อ.พัลลภ ที่ออกมาระบุเรื่องถูกขับออก

จากพรรคเพื่อไทย ไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ โทรศัพท์

คุยกับ พล.อ.พัลลภ มาหลายปีแล้ว เรื่องที่

เกิดขึ้นก็สงสัยทำาไมมาโวยเช่นนี้ 

“ผมไม่ทราบเลย งานประชุมพรรคที่

ขอนแก่นเป็นงานประชุมสมาชิกพรรค ไม่ใช่

การประชุมกรรมการบริหารพรรค หลังมี

ข่าวดังกล่าวออกมาผมก็ไม่ได้ โทรศัพท์คุยกับ 

พล.อ.พัลลภแต่อย่างใด” นายทักษิณกล่าว

เมื่ อถามว่ าสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น

พรรค พท.สุ่มเสี่ยงมาก นายทักษิณกล่าว

ว่า คนกล่าวหาก็กล่าวหาได้ทั้งนั้น ถาม

ว่าทำาจริงหรือไม่ ไม่มี ไม่รู้เรื่องเลย และ

พรรคการเมืองใหญ่เช่นนี้ การยุบเป็นเรื่อง

ใหญ่ เขาไม่ยุบง่ายๆ ถ้าไม่ทำาอะไรกระทบ

ความมั่นคง ยืนยันที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับการทำากิจกรรมของพรรคเพื่อไทย 

เพียงแต่พูดคุยกันในฐานะคุ้นเคยรู้จักใน

เรื่องทั่วๆ ไป

ขณะเดียวกัน นพ.ชลน่านได้แถลง

เรื่องที่ พล.อ.พัลลภเข้าใจผิดว่ามีการปลด

ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย

และมีผู้นำาไปร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบ

และยุบพรรคเพื่อไทยเป็นข้อๆ ว่า 1.กรณี 

พล.อ.พัลลภอ้างว่าไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

ใหญ่วิสามัญประจำาปีที่ จ.ขอนแก่น เมื่อ

วันที่ 28 ต.ค.2564 เนื่องจากถูกลบชื่อออก

ไม่ให้เข้าร่วมนั้น ข้อเท็จจริงคือการประชุม

ใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ข้อจำากัดของการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถูกเลื่อนการ

จัดงานมาและไม่สามารถจัดประชุมในพื้นที่                                                   

สีแดงเข้มได้ จึงจัดประชุมที่ขอนแก่น ภาย

ใต้ข้อจำากัดต่างๆ รวมทั้งเชิญสมาชิกพรรค

ไปร่วมประชุมก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับพรรค ทำาให้สามารถเชิญผู้เข้า

ร่วมประชุมได้เพียง 509 คนเท่านั้น ซึ่งส่วน

ใหญ่ก็เป็น ส.ส.และตัวแทนพรรคการเมือง

ประจำาจังหวัด ขณะที่มีตัวแทนสมาชิกเข้า

ร่วมประชุมจำานวนน้อยมาก เนื่องจากต้อง

พิจารณาเอาที่เดินทางสะดวกและไม่สุ่ม

เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19  ดังนั้น 

สมาชิกอาวุโสจำานวนมากจึงไม่ได้มีการเชิญ

ไปร่วมประชุม อาทิ นายเสนาะ เทียนทอง, 

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ ไพศาล, นายพงศ์

เทพ เทพกาญจนา และ พล.ต.ท.วิโรจน์ 

เปาอินทร์ ดังนั้นการที่ พล.อ.พัลลภระบุว่า

ได้ให้ตัวแทนไปตรวจดูแล้วพบว่าถูกลบชื่อ

ออกจากที่ประชุมนั้น จึงไม่น่าจะจริง เพราะ

พรรคได้พิจารณาเชิญเฉพาะผู้ที่จะสามารถ

เข้าร่วมประชุมได้จริงๆ ภายใต้ข้อจำากัด

ต่างๆ  

2.สิ่งที่ พล.อ.พัลลภกล่าวว่าถูกปลด

ออกจากการสมาชิกพรรค ยืนยันได้ว่าเรื่อง

นี้ ไม่เป็นความจริง เพราะ พล.อ.พัลลภยัง

คงเป็นสมาชิกหมายเลข P103820442 และ

เป็นแบบตลอดชีพ เพราะได้ชำาระค่าบำารุง

สมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2561 จำานวน 

2,000 บาทเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการบอก

ว่าถูกปลดจากการเป็นสมาชิกพรรค จึงน่า

จะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคคล

ที่ พล.อ.พัลลภสั่งให้มาดูและได้ไปรายงาน  

3.ตามข้อบังคับพรรคนั้น ไม่มีใครสามารถ

ปลดใครออกจากการเป็นสมาชิกได้ นอกเสีย

จากการทำาผิดข้อบังคับหรือคุณสมบัติขัดต่อ

กฎหมายพรรคการเมือง และยิ่งเป็นไปไม่

ได้ที่บุคคลภายนอกจะมาสั่งการให้ปลดใคร

ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคได้ ดังนั้นเรื่อง

นี้จึงไม่เป็นความจริง 

4.พรรคเห็นความสำาคัญของ พล.อ. 

พัลลภมาโดยตลอด ก่อนหน้าน้ีในฐานะ

หัวหน้าพรรค ก็ต้ังใจไปกราบ พล.อ.พัลลภ

ด้วยตัวเอง แต่เมื่อปรากฏข่าวออกมาเช่นน้ี ก็

คิดว่าต้องย่ิงไปกราบเพื่อขอให้ พล.อ.พัลลภ

เข้ามามีบทบาทต่อพรรค และเพื่อช้ีแจงว่าส่ิง

ท่ีเกิดข้ึนเป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนจากผู้ท่ี

ไปรายงานท่านมากกว่า 5.การกล่าวอ้างว่ามี

การพูดคุยทางโทรศัพท์กับตนเอง โดยระบุถึง

บุคคลภายนอกมาส่ังการให้ปลดจากการเป็น

สมาชิกพรรคน้ัน ข้อเท็จจริงท้ังหมดได้ยืนยัน

แล้วว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ ดังน้ันการไปอ้าง

ถึงคนแดนไกลหรือบุคคลภายนอกมาส่ังปลด

จึงเป็นไปไม่ได้

6.พล.อ.พัลลภอ้างว่าได้ช่วยเหลือดูแล

ตนมาตลอดนั้น ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง โดย

เฉพาะในการเลือกตั้งปี 2562 ก็ได้รับความ

เมตตาจากท่าน 7.สำาหรับกรณีที่มีผู้ไปร้องต่อ 

กกต. ด้วยการนำาเรื่องทั้งหมดไปอ้างว่าอาจ

เข้าข่ายการยุบพรรคหรือไม่นั้น ต้องฝาก

ไปถึงผู้ร้องที่มีเจตนาที่จะร้องยุบพรรคด้วย

ว่า กฎหมายพรรคการเมืองหากเกิดกรณี

ที่มีการร้องเท็จ พรรคก็จะพิจารณาดำาเนิน

การตามกฎหมาย เพราะเรื่องนี้ข้อเท็จจริง

ปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว โดยเฉพาะการอ้างถึง

การชี้นำาจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเจตนาที่

จะร้องเท็จ เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร 

(กก.บห.) พรรคไม่เคยยินยอมให้บุคคล

ภายนอกมาสั่งการ และสามารถตรวจสอบ

ได้ว่า กก.บห.พรรค และสมาชิกทำางานอย่าง

อิสระมาโดยตลอด และเมื่อไม่มีการปลด

จากการเป็นสมาชิกพรรค ไม่มีการกระทำา

ใดๆ เกิดขึ้น การจะไปร้องว่ามีการสั่งการให้

มีการยุบพรรคจึงเป็นไปไม่ได้ 

“และ 8.ยังรักและเคารพ พล.อ.พัลลภ

อย่างสูง และตั้งใจที่จะไปกราบพร้อมชี้แจง

ทำาความเข้าใจกับท่านด้วยตัวเอง  เมื่อวัน

ที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมาได้ โทรศัพท์ต่อสายกับท่าน

เป็นครั้งแรก นับจากวันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นมา 

จึงได้เรียนชี้แจง พร้อมพูดคุยถึงความสำาคัญ

ของ พล.อ.พัลลภต่อพรรค และจะไปกราบ

ขอให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรค แต่

ขณะนี้ท่านได้เรียนแจ้งว่ายังติดเงื่อนไขเรื่อง

การระบาดของโควิด ที่ยังต้องเว้นระยะห่าง

และจำากัดการพบปะกับบุคคลต่างๆ” นพ.ชล

น่านระบุ.

ธนาธร

2,180,321 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 

21,750 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของไทย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. เพิ่มเติม 32,712 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้ง

สิ้น 104,524,571 โดส 

สำาหรับ 10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อ

สะสมมากที่สุด ได้แก่ ชลบุรี 499 ราย, 

กรุงเทพฯ 376 ราย, อุบลราชธานี 328 ราย, 

ภูเก็ต 149 ราย, สมุทรปราการ 120 ราย, 

เชียงใหม่ 117 ราย, ขอนแก่น 91 ราย, 

นครศรีธรรมราช 80 ราย, อุดรธานี 75 ราย 

และระยอง 63 ราย

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงถึงการกลาย

พันธุ์ของสายพันธุ์ B.1.640 พบว่า มีการ 

กลายพันธ์ุออกเป็น 2 สายพันธ์ุ คือ สายพันธ์ุ 

B.1.640.1 และสายพันธุ์ B.1.640.2 ซึ่งเจอ

ในฝรั่งเศส  และพบครั้งแรกในคองโก ซึ่ง

การกลายพันธุ์พบได้เช่นเดียวกับในสายพันธุ์

เบตา แกมมา ธีตา และโอมิครอน ซึ่งใน

ระบบเฝ้าระวังก็รับรู้ ไว้ว่ามีการกลายพันธุ์ 

ซึ่งก็จะจับตาดูต่อไป เช่นเดียวกับสายพันธุ์

โอมิครอน ที่มีสายพันธุ์ BA1, BA2 ก็ขอให้

มั่นใจในระบบเฝ้าระวังของไทย 

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ขณะที่การศึกษา

ในแอฟริกาใต้ ในกลุ่มผู้ติดโอมิครอนได้เกิด

ภูมิคุ้มกันขึ้น โดยหลังติดเชื้อ 14 วันทั้ง

ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนและไม่ได้ฉีดวัคซีน พบ

ว่าภูมิคุ้มกันเฉลี่ยจะสูงขึ้น 14-15 เท่า 

ซึ่งสามารถจัดการสายพันธุ์ โอมิครอนได้ 

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตสำาคัญคือ หลังติด

เชื้อโอมิครอน 14 วัน จะสามารถกันสาย

พันธุ์เดลตาได้ทั้งในผู้ที่ฉีดวัคซีนและไม่ฉีด

หลังการติดเชื้อโอมิครอน โดยขณะนี้กรม

กำาลังรวบรวมผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในไทยที่

ครบ 14 วัน มาตรวจเลือดว่าจะจัดการเชื้อ

เดลตาได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากเป็นจริง

ตามนี้ กรณีการติดเชื้อโอมิครอนอาจไม่มี

เพียงแง่ร้ายอย่างเดียว แต่อาจสามารถกัน

เดลตาได้ด้วย

นพ.ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติม ว่า  ขณะที่

สถานการณ์ ในไทยตั้งแต่การเปิดประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา มีผู้ติด

เชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน 2,062 คน โดยพบ

ผู้ติดเชื้อในทุกเขตสุขภาพใน 54 จังหวัดแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ไม่ได้ตรวจคอนเฟิร์มจี

โนมทุกรายแล้ว เนื่องจากการตรวจเบื้องต้น

ไม่เคยผิด จึงจะทำาการตรวจสุ่มคอนเฟิร์ม

โดยไม่ได้ตรวจทุกราย โดยจำานวนผู้ติดเชื้อ 

2,062 คน ส่วนใหญ่หายดีแล้ว เนื่องจาก

ระยะเวลาเกิน 14 วัน และที่เหลือเกือบ

ทั้งหมดอยู่ในระบบรักษาพยาบาล กรุงเทพฯ 

ติดเชื้อ 585 คน เป็นการติดเชื้อภายใน

ประเทศ 7 คน, กาฬสินธุ์ ติดเชื้อ 233 คน 

เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 231 คน, 

ร้อยเอ็ด ติดเชื้อ 180 คน เป็นการติดเชื้อ

ภายในประเทศ 180 คน, ภูเก็ต ติดเชื้อ 

175 คน เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 17 

คน, ชลบุรี ติดเชื้อ 162 คน เป็นการติดเชื้อ

ภายในประเทศ 70 คน และสมุทรปราการ 

ติดเชื้อ 106 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 

28 คน 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีพบ

คลัสเตอร์จากสถานบันเทิงหลังเทศกาลปี

ใหม่ว่า เรื่องนี้เกิดจากผู้ประกอบการและผู้

ใช้บริการไม่ปฏิบัติการตามมาตรการ Covid 

Free Setting และไม่มีจิตสำานึกรับผิดชอบ

ต่อสังคม ต่อส่วนรวม และทำาให้ผู้อื่นเดือด

ร้อน แต่ใครป่วยมา สธ.ก็ต้องรักษาดูแล 

และจากเดิมกรมควบคุมโรคเตรียมพิจารณา

เปิดสถานบันเทิงวันที่ 16 ม.ค.นี้ ก็พิจารณา

ให้เลื่อนออกไปก่อน  แม้เรื่องนี้ ไม่ใช่อำานาจ

การตัดสินใจโดยตรง แต่เห็นว่าไม่อยากให้

เปิด ส่วนความกังวลผู้ป่วยอาจพุ่งสูงตาม

ฉากทัศน์ที่คาดการณ์ หากคนไม่ร่วมมืออาจ

ทำาให้คนติดโควิดสูงถึง 30,000 คน หลังปี

ใหม่นั้น เรื่องนี้ยังเป็นแค่คนกลุ่มเดียวที่ ไม่

ให้ความร่วมมือ แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วน

อยู่บ้าน

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ชี้แจงกรณีมีการเผย

แพร่ผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่า ครม.มีมติ

ให้ผู้ที่ ไม่ฉีดวัคซีนโควิด หากตรวจเจอโค

วิด จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ติดเชื้อ ต้องใช้สิทธิ์

ตามสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์ (ประกันสังคม

หรือบัตรทอง) หากจะพักรักษาใน Hospital 

หรือ รพ.เอกชนต้องออกค่าใช้จ่ายเองหรือ

ใช้ประกันเอกชนที่มี ว่าเป็นเพียงข้อเสนอ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งบ

ประมาณอย่างคุ้มค่า โดยในที่ประชุม ครม.

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ได้มีมติให้กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วม

กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องนี้

ไปพิจารณาความจำาเป็นเหมาะสมและกรอบ

เวลาในการให้การใช้สิทธิ UCEP กลับเข้า

สู่ระบบปกติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ก่อนดำาเนิน

การตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้นในขณะนี้การ

ดำาเนินการทุกอย่างยังคงเดิม ไม่มีการยกเลิก

หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

วันเดียวกัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ประธานคณะก้าวหน้า ได้ โพสต์เฟซบุ๊กและ

ทวิตเตอร์ว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค. เดินทางกลับ

มาจากต่างประเทศ ได้กักตัวและตรวจโควิด

ตามระเบียบของ สธ. และในเวลาประมาณ 

15.00 น. ผลออกมาเป็นบวก ณ ตอนนี้อยู่ใน

ระหว่างการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล 

และปฏิบัติตัวภายใต้คำาแนะนำาของแพทย์

อย่างเคร่งครัด สภาพร่างกายไม่มีอาการใดๆ 

สุขภาพแข็งแรงและเป็นปกติดี ขอให้ทุกคน

ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

ส่วนสถานการณ์ในต่างจังหวัดนั้น ที่

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 136 ราย 

โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 125 ราย ส่วนอีก 

11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด โดย 

นพ.จตุชัย  มณีรัตน์  นายแพทย์ สาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม่  ยอมรับว่า หลายฝ่ายวิตกจะ

มีการแพร่ระบาด ระลอกใหม่จากสายพันธุ์

โอมิครอน ซึ่งต้องรอดูหลังปีใหม่  2  สัปดาห์  

หากไม่พบระบาดเพิ่มสูงก็น่าจะเบาใจได้

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา คณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ประกาศขอ

ให้ผู้ ใช้บริการร้านอาหาร PEE 2 และร้าน 

BURN BAR & BISTRO ริมถนนสุรนารายณ์ 

อำาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564-2 มกราคม 2565 

ขอให้กักตัวเอง 14 วัน ตรวจ ATK ด้วยตัว

เอง และเฝ้าระวังอาการ รวมทั้งได้สั่งปิด

ร้านอาหารทั้ง  2 แห่งด้วย ส่วนที่ จ.ขอนแก่น 

ก็พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนแล้ว 

21 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรค เชื่อมโยง

กับคลัสเตอร์ จ.กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด และ 

จ.มหาสารคาม ทำาให้มาตรการควบคุมและ

ป้องกันการแพร่ระบาดยังคงต้องดำาเนินการ

ไปอย่างเข้มข้นและเข้มงวดทุกวัน และจะ

ประเมินสถานการณ์ในทุก 7 วัน

จ.พิษณุโลก สถานการณ์ โควิด-19 

พบผู้ป่วยรายใหม่ 43 ราย อาศัยอยู่ ใน

จังหวัดพิษณุโลก 37 ราย ตรวจพบเชื้อจาก

ผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 4 ราย อยู่ระหว่าง

สอบสวนโรค 2 ราย รวมผู้ป่วยรายใหม่ที่

เข้ารับการรักษาในจังหวัดพิษณุโลกในวัน

นี้ ที่ รพ.พรหมพิราม 2 ราย, รพ.พิษณุเวช 

9 ราย, รพ.พุทธชินราช 28  ราย, รพ.รวม

แพทย์พิษณุโลก 1 ราย และ รพ.วังทอง 

3 ราย

โดยเป็นผู้ป่วยสายพันธุ์ โอมิครอน 

จำานวน 3 รายแรกของจังหวัดพิษณุโลก  

โดยผู้ป่วยรายแรก เป็นชายไทย อายุ 60 ปี 

ชาว อ.บางระกำา เดินทางมาจากประเทศ   

สวิตเซอร์แลนด์ ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 

ธ.ค.2564 แล้วทำาการกักตัวไม่พบเชื้อ จาก

นั้นเดินทางไป กทม. และมาที่ อ.บางระกำา 

จากนั้นไปตรวจหาเชื้อเพื่อนำาผลเดินทาง

กลับประเทศสวิตเชอร์แลนด์ กลับพบว่าผล

เป็นโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน ส่วนผู้ติดเชื้อ

โอมิครอน รายที่  2 และ 3 เป็นหญิงไทย 

อายุ 24 ปี และชาวไทยอายุ 30 ปี ซึ่งเป็น

เครือญาติกัน ทำางานร้านอาหารหมูกระทะ 

เขตจตุจักร กทม.แล้วเดินทางกลับมาที่ 

จ.พิษณุโลก พร้อมเพื่อนไปตรวจหาเชื้อโค

วิด พบว่ามีผลเป็นบวก เป็นโควิดสายพันธุ์

โอมิครอน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวัง

ผู้ที่เสี่ยงสัมผัสสูงกับผู้ป่วยทั้ง 3 คนแล้ว

จ.ตรัง นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก 

ศบค.ตรัง แถลงว่า จังหวัดตรังพบผู้ป่วยราย

ใหม่ 44 ราย แยกเป็นอำาเภอกันตัง 11 ราย, 

อำาเภอนาโยง 2 ราย, อำาเภอปะเหลียน 4 

ราย, อำาเภอเมืองตรัง 18 ราย,  อำาเภอวัง

วิเศษ 1 ราย, อำาเภอห้วยยอด 1 ราย, อำาเภอ

รัษฎา 3 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต ยอดเสีย

ชีวิตสะสม 114 ราย

นพ.ตุลกานต์กล่าวว่า สำาหรับผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนทั้งหมด 3 ราย 

รายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 55 ปี สัญชาติ

ไทย ประกอบอาชีพเกษตรกร ภูมิลำาเนา

อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ควนเมา อ.รัษฎา เริ่ม

ป่วยเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64 มีอาการไข้ 37.8 

องศา มีอาการไอเจ็บคอ ลิ้นไม่รับรส มี

ไทม์ ไลน์ดังนี้ช่วงวันที่ 29 ธ.ค.ลูกชายได้

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนสาว

มาจาก กทม. โดยลูกชายมีอาการป่วย แต่

เพื่อนสาวไม่มีอาการ ได้รับการตรวจ ATK 

ก่อนที่จะเข้าบ้าน ผลเป็นลบ ต่อมาได้เดิน

ทางไปบ้านญาติ 4 หลังใน ต.ควนเมา วัน

ที่ 30 ธ.ค.ทั้งครอบครัวไม่ได้เดินทางไปไหน 

ลูกชายและเพื่อนสาวได้ตรวจ ATK อีกครั้ง 

พบว่าเป็นผลบวกทั้งคู่ วันที่ 31 ธ.ค. เริ่มมี

อาการป่วยจึงเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ 

รพ.รัษฎา พบว่าเป็นผลบวก วันที่ 1 ม.ค. 

เจ้าหน้าที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจ ก่อนได้รับ

ผลการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน มีผู้

สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 6 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน

และญาติที่ ไปเยี่ยม ตอนนี้ ได้ทำาการกักตัว

ทั้งหมดแล้ว

ส่วนผู้ป่วยอีก 2 ราย เป็นผู้เดินทาง

กลับจากประเทศอังกฤษ ตามโครงการ Test 

& Go เป็นสามีภรรยาชาวอังกฤษ เดิน

ทางจากกรุงลอนดอน ทั้งคู่ ได้รับไฟเซอร์

มา 3 เข็ม โดยวันที่ 27 ธ.ค. เดินทางถึง

ประเทศไทยและได้รับการตรวจ RT-PCR 

ที่ รพ.ปิยะเวท ผลเป็นลบ วันที่ 28 ธ.ค. 

พักอยู่บ้านย่านชิดลม วันที่ 29 ธ.ค.ได้เดิน

ทางถึง จ.ตรังด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยว

บิน DD592 ทาง สสจ.ได้ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง

สูงเรียบร้อยแล้ว วันที่ 30-31 ธ.ค.พักผ่อน

ที่บ้านญาติ วันที่ 1 ม.ค.ได้รับการตรวจที่ 

รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องจากครบ 7 วันที่เดินทาง

เข้าประเทศ ผลพบเป็นบวก จึงได้รับยาต้าน

ไวรัส พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สัมผัสร่วม

บ้านทั้งหมด 4 ราย ซึ่งได้กักตัวเฝ้าดูอาการ

แล้ว.


